
ทั่วไทยเทิดไทราชินี

งูเหาทําแลนดสไลดเละ

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี ทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมแดสมเด็จพระราชาคณะ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา เม� อวันศุกรที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2565

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ44พรรษา

             
|

ทําเนียบฯ • “ประยุทธ” ยังเกาะติด

ปญหาโควิด-19 ย้ําประชาชนการด

อยาเพิ่งตก “ศบค.” แจงพบผูติดเชื้อ                      

ใหม 2,976 ราย เสียชีวิตอีก 32 คน                       

“สธ.” ยันแจกวัคซีน รพ.สต.หวังฉีด

เข็มกระตุนไมใชกําจัดทิ้ง

ไทยโพสต • นายกฯ ยังไมปะหนา “ชัช

ชาติ” หลังรวมพิธีทําบุญตักบาตรทองสนาม

หลวง “ผูวาฯ กทม.” เจอ “บิ๊กปอก-ศักดิ์

สยาม” ปรี่เขาสวัสดีบอกพรอมชวยทํางาน 

ลั่นเปนผูนอยตองให “บิ๊กตู” เรียกกอน สุด

ฟต! ลงพื้นที่ตรวจดูอุบัติเหตุ 5 ศพโคง

มรณะตรงขามศาลอาญา สั่งสํานักการจรา 

จรและขนสงเก็บรวบรวมจุดเสี่ยงทั้งกรุง ทํา                                                         

แผนแจงเตือน ปชช. ตามนโยบายหาเสียง 

“พนิต” ชงออกพันธบัตร กทม.  

ที่บริเวณทองสนามหลวง ตั้งแตชวง

เชาวันที่ 3 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

พรอมภริยา เปนประธานในพิธีเจริญพระ                                                         

พุทธมนต และพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระ                                                               

ราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 

พรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

3 มิถุนายน 2565 โดยมีคณะรัฐมนตรีและ

ขาราชการชั้นผูใหญทุกกระทรวง ประธาน

องคกรอิสระ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

เขารวมพิธี 

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” สบายใจขึ้น พ.ร.บ.งบฯ 

ผานวาระแรกฉลุย “อนุทิน” ทํามึนปมดีล                                                             

ฝายคานชวยหนุน “ชัยวุฒิ” มั่นใจผานซัก 

ฟอกไดแน� “เพ� อไทย” ฉุนงูเหา “ภูมิธรรม” 

โพสตประจาน “วิสุทธิ์” ชงตั้ง กก.สอบ ยุ

ตะเพิดพนพรรค เช� อไมมีเลือดไหลแลว “นิยม” 

เมินถูกไลออก บอกไปอยู ภท.แลว  

เม� อเวลา 01.05 น. ของวันที่ 3 มิ.ย. 

ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดมีการลงมติ

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประ 

จําปงบประมาณ 2566 ในวาระที่ 1 โดย

ผลการลงมติปรากฏวา รับหลักการ 278 

เสียง ไมรับหลักการ 194 เสียง และงดออก

เสียง 2 เสียง  

จากนั้น มีการตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) 

วิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 

72 คน แบงเปนสัดสวนคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

18 คน ไดแก 1.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.การคลัง 2.นายสันติ พรอมพัฒน รมช.

การคลัง 3.เฉลิมพล เพ็ญสูตร ผอ.สํานักงบ

ประมาณ 4.นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 5.นายอธิรัฐ 

รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม 6.นายนิโรธ สุนทร

เลขา ส.ส.นครสวรรค พรรคพลังประชารัฐ             

และประธานวิปรัฐบาล 7.นายวราเทพ รัตนา 

กร อดีต รมช.การคลัง

8.นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ส.ส.ราช 

บุรี พรรคภูมิใจไทย 9.น.ส.ผองศรี ธาราภูมิ                                                     

อดีต ส.ส.ลพบุรี พรรคประชาธิปตย 10.นาย                                                              

เทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส.บัญชีรายช� อ หัวหนา                                                              

พรรคชาติพัฒนา 11.นายไผ ลิกค ส.ส.กําแพง                                                                           

เพชร พรรคเศรษฐกิจไทย 12.นายพาณุวัฒณ                                                                               

สะสมทรัพย ส.ส.นครปฐม พรรคชาติไทย                                                       

พัฒนา 13.นายชาดา ไทยเศรษฐ ส.ส.อุทัย 

ธานี พรรคภูมิใจไทย 14.นายสรวุฒิ เน� อง

จํานงค ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ 15.                                                   

พล.ท.กิติ นิมิบุตร 16.นายเรืองไกร ลีกิจ                                                

วัฒนะ 17.นายนพดล พลเสน

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม • “ในหลวง-                                                                 

พระราชินี” เสด็จฯ วัดพระศรีรัตนศาสดา 

ราม ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

44 พรรษา โปรดเกลาฯ  ประธานองคมนตรี

เปนผูแทนพระองคบําเพ็ญพระราชกุศล

ปลอยโค นก และปลา ทบ.-ทร.-ทอ. ยิง

สลุต 21 นัด ทั่วไทยจัดพิธีทําบุญตักบาตร

ถวายพระราชกุศล และจัดกิจกรรมจิตอาสา

บําเพ็ญสาธารณประโยชนและสาธารณ

กุศลเฉลิมพระเกียรติ

เม� อวันศุกรที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 

2565 เวลา 17.38 นาฬ�กา พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จ

พระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จาก

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไป

ยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรม

มหาราชวัง ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนม 

พรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา

พิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 

2565 

ครั้นเสด็จฯ ถึง เสด็จขึ้นชานหนาพระ

อุโบสถ บรรพชิตจีนและญวนถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี จาก

นั้นเสด็จเขาพระอุโบสถ ทรงรับการถวาย

ความเคารพของผูมาเฝาฯ ประทับพระราช

อาสน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียน

พระมหามงคล 1 คู ตั้งอยูบนธรรมาสนศิลา 

เทียนเทาพระองค ในตูขางธรรมาสนศิลา 

ดานพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย และเทียน

เทาพระองคในตูขางธรรมาสนศิลา ดาน

พระพุทธเลิศหลานภาไลย

ตอมา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินี ทรงยืนหนาพระราชอาสน พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯ ไปทรงรับ

กระทงดอกไมจากเจาพนักงานพระราชพิธี

วางบนพานหนาฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียน

เคร� องนมัสการทายที่นั่ง แลวทรงจุดเทียน

หวงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 

ทรงคม เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเคร� อง

นมัสการทายที่นั่ง

คนในชิงเกาอี้ ‘ผบช.ก.’

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  5  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9334

อิสรภาพแหงความคิด

ประยุทธกําชับ!

การดยังหามตก

สธ.ปดท้ิงวัคซีน

14

6

3หนา...

หนา...

หนา...

ชัชชาติรอบิ๊กตูเรียกหา!

6มิ.ย.ถกศักด์ิสยาม-ปอก

กําลังซื้อผูบริโภค

ยังออนแอ

ใครตองทําอะไรเม� อกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคล

บังคับใชแลว
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2 ในประเทศ

ใช้สายสีเขียวพิสูจน์

ต่างขั้วทำางานร่วมกัน

ห็นภาพผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่

ยกมือสวัสดีทักทาย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายศักดิ์

สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในพิธี

ทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่

มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 รู้สึก

ดีใจในปรากฏการณ์บวกทางการเมืองที่เกิดขึ้น เหมือน

เป็นการส่งสัญญาณให้เห็นถึงความร่วมมือในการคลี่คลาย

ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว

ยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องมองในแง่ดี และให้ โอกาสให้

กับคนที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครเลือกเข้ามาได้แก้ไข

ปัญหาตามแนวนโยบายที่หาเสียงไว้   เชื่อใจว่าไม่ใช่เป็นการ

สร้างภาพทางการเมือง เรียกคะแนนนิยมเพิ่มกระแสชัชชาติ

ฟีเวอร์ให้ยิ่งติดลมบนทางการเมืองอย่างที่หลายฝ่ายวิจารณ์

กัน เพราะเจ้าตัวประกาศเสมอมาว่าจะเน้นไปที่งาน ไม่ใช่

การเมืองเพื่อมุ่งหวังคะแนนนิยมเพื่อต่อยอดทางการเมือง จึง

ต้องรอผลสรุปที่ออกมาในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ได้ประกาศ

ไว้ ซึ่งเชื่อทุกฝ่ายก็ยังคงให้กำาลังใจในการแก้ไขปัญหา

เมื่อพิจารณาจากคำากล่าวของชัชชาติแล้วก็พอเห็น

ทิศทางว่าจะมีข้อเสนออย่างไรต่อไป โดยเขาระบุว่า ยัง

ไม่ได้มีการหารือในประเด็นต่อสัญญา เพราะยังมีส่วนที่

เกี่ยวข้องสำานักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครและสภา

กรุงเทพมหานคร เข้ามาพูดคุยข้อมูลและทบทวนการต่ออายุ

สัญญา โดยให้สภา กทม.ดูเนื้อหาอย่างละเอียดตามแนวทาง

ปฏิบัติ เพราะสัญญาเดิมที่ค้างอยู่ในคณะรัฐมนตรีขณะนี้ เกิด

ขึ้นจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นโดยใช้ ม.44 

ทั้งนี้ หากศึกษารายละเอียดเชื่อว่าจะมีจุดที่ทำาให้สัญญาถูกลง

ได้ เพราะที่ผ่านมาไม่มีการใช้ พ.ร.บ.ร่วมทุนเข้ามาแข่งขัน

และเมื่อสื่อถามว่า จะทำาราคาค่าโดยสารถูกลง อยู่ที่ 25 

บาทจะเป็นไปได้หรือไม่ ชัชชาติระบุว่า เป็นเป้าหมายที่ตั้งใจ

จะทำา และมีความเป็นไปได้ แต่ยอมรับว่าก็มีปัจจัยอื่นที่ควบคู่

ไปด้วย เช่น โครงสร้างหนี้พื้นฐานที่จะเป็นตัวเปลี่ยนแปลง

กำาไรและขาดทุน พร้อมมองว่าอีกหนึ่งแนวทางที่จะลดภาระ

หนี้สิน คืออาจจะเริ่มเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายทั้ง 2 ส่วน 

เพราะปัจจุบันการให้บริการฟรีอาจจะไม่สมเหตุสมผล และส่ง

ผลกระทบต่ออาชีพการให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่จะขาด

รายได้ ทั้งนี้ ต้องดูความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับประชาชนและ

เอกชนด้วย

ฟังโดยสรุปคือ ต้องรอความชัดเจนในการให้ กทม.

มาดูแลเรื่องการเดินรถเองว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป และจะ

สามารถทำาได้หรือไม่ โดยเฉพาะในเรื่องข้อกฎหมายและ

สัญญาต่างๆ ระหว่าง กทม.กับเอกชน จะมีเงื่อนปมให้เกิด

ปัญหาตามมาหรือไม่ ที่สำาคัญคือ ค่าโดยสารรถไฟฟ้าถูกลงมา

ได้จริงหรือไม่ เพราะสายสีเขียวจะเป็นของรัฐ แต่ก็มีคำาถาม

ที่ กทม.ว่า จะไปควักเงินจากงบในส่วนใดมาชำาระหนี้ร่วม 

38,000 ล้านบาท ที่ค้างชำาระมานาน จนบีทีเอสยื่นฟ้องเพื่อให้

กรุงเทพมหานครจ่ายในส่วนค่าจ้างเดินรถ 12,000 ล้านบาท 

และยังมีหนี้ค่าติดตั้งระบบรถไฟฟ้าอีก 20,000 ล้านบาท

ด่านต่อไปยังต้องผ่านกระทรวงมหาดไทยที่เคยเห็นชอบ

ในการขยายสัมปทาน ซึ่งเป็นแนวทางที่ชัชชาติไม่เอาด้วย ก็

ต้องรอดูว่ามหาดไทยภายใต้การบริหารของ พลเอกอนุพงษ์ 

เผ่าจินดา จะยืนตามเดิม หรือในที่สุดจะเห็นด้วยกับแนวทาง

ของชัชชาติ แต่ขั้นตอนสุดท้ายจะอยู่ที่การพิจารณาของคณะ

รัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องมีการใช้งบประมาณเพื่อ

แก้ไขปัญหามหาศาลรัฐบาลจะทำาอย่างไร

ถึงตอนนั้นก็จะพิสูจน์ ได้ว่าภาพบวกๆ ที่เห็นถึงความ

ร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างรัฐบาลกับ กทม.เป็นจริงหรือ

ไม่ รวมถึงประโยคที่ว่า ยึดเรื่องงานมากกว่าการเมืองนั้นเป็น

เป้าหมายหรือแค่วาทกรรม.

ไม่มีอะไร คนเราบางทีมีอะไรกึกกักๆ นิดหน่อย ทุกคน

ต่างมีเหตุมีผล แต่ไม่มีปัญหาอะไร ไม่ได้ทำาอะไรในสิ่งที่ดูไม่ดี 

เวลาโดนฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์หนักกว่ามาก เรื่องนี้ขี้ปะติ๋ว 

นายกรัฐมนตรีไม่ได้สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย

วามก้าวหน้าใหม่จากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก หรือ EEC มีการตอบรับจากนักลงทุนทั่วโลก

จนมีการลงทุนมูลค่ารวมราวเกือบ 2 ล้านล้านบาท 

ในปัจจุบัน EEC จึงเป็นพลังขับเคลื่อนแบบก้าวกระโดด ที่

ขับเร่งเศรษฐกิจออกจากฐานเดิมที่ทิ้งร้างไว้กว่า 4 ทศวรรษ

จากยุคอีสเทิร์น ซีบอร์ด! 

ความก้าวหน้าใหม่ใน EEC เป็นกลไกสำาคัญที่ปรับ

สร้างมูลค่าในโลกเศรษฐกิจดิจิทัลวันนี้ ที่เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมช่วยขับเร่ง ความก้าวหน้าใหม่ช่วยลดต้นทุน

การผลิต-การบริโภคทรัพยากรแบบล้างผลาญในแบบ

อุตสาหกรรมเก่าลง ช่วยให้การประกอบการโดยรวมเพิ่ม

มูลค่าได้กว่าร้อยละ 35 และมีระบบการผลิต-บริการที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม-สิ่งแวดล้อมสะอาด

ความก้าวหน้าใน EEC วันนี้นอกจากช่วยเพิ่มมูลค่า

เศรษฐกิจแล้ว ยังสร้างคุณค่าการพัฒนาคนและการศึกษา

ยุคใหม่ขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ! เศรษฐกิจ EEC กำาลังพัฒนาสู่

โหมดเศรษฐกิจ BCG : เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจแบบนำา

กลับมาใช้ใหม่-เศรษฐกิจสีเขียว ที่เป็นทิศทางเดียวกับโลก

ใบใหม่ ที่ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและการดูแลจัดการ

สิ่งแวดล้อมบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การปรับตัวใหม่-การเข้าสู่โหมดเศรษฐกิจ BCG จำา

ต้องปรับสร้างการพัฒนาคน-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ให้สอดรับสภาพแวดล้อมใหม่ EEC HDC มีหน้าที่ดูแลการพัฒนา

บุคลากรและการศึกษา ได้เร่งพัฒนาคน สนับสนุนการลงทุนผ่านการ

ร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา ประสานการพัฒนา

บุคลากรกับ 4 กระทรวงหลัก คือ ศึกษาธิการ อุดมศึกษาฯ แรงงาน 

และอุตสาหกรรม ปัจจุบันมี 24 สถาบันอุดมศึกษา 40 สถาบันระดับ

อาชีวศึกษา และ 5 สถาบันการฝึกอบรมภาคเอกชนเข้าร่วมงานมุ่งหนุน 

12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ต้องการอัตราราว 5 แสนคน ใน 5 ปีนี้ 

ปัจจุบัน EEC HDC ก้าวรุดหน้าไปมาก โดยเฉพาะการปรับ

ทิศทางพัฒนาคนในกระแสความก้าวหน้าใหม่ จะพบว่ากระทรวง

อุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรได้ราวปีละ 300,000 คน ได้มีความร่วมมือปรับ

ตัวอย่างรวดเร็ว มีการเร่งยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรค-ปรับสร้างกฎ

ระเบียบใหม่รับการเปลี่ยนแปลง ให้สถาบันการศึกษาที่ตื่นตัวออกจาก

การบริหารแบบเดิม มาตอบโจทย์ความร่วมมือกับผู้ประกอบการผลิต

บุคลากรแบบ EEC Model หรือใกล้เคียง กลุ่มสถาบันที่ปรับตัวไปมาก 

ได้แก่ 5 มหาวิทยาลัยราชมงคลจาก 9 แห่ง มหาวิทยาลัยสุรนารี กับ

กลุ่มมหาวิทยาลัยหลักในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยบูรพาสำานักวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตร ศรีราชา ฯลฯ 

เป็นต้น

การทำางานกับกระทรวงศึกษา EEC HDC ปรับฐานสร้างความ

ร่วมมือพัฒนาการศึกษาพื้นฐานของกระทรวงร่วมกับกลุ่มโรงเรียน อบจ.

ระยอง และเมืองพัทยา และทำางานกับกลุ่มเป้าหมายสำาคัญคือ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาในพื้นที่และเครือข่ายสาขาการผลิตที่ต้องการ ปัจจุบันมี 25 

วิทยาลัยที่สำานักงานอาชีวะ ยกระดับเป็นวิทยาลัยแกนนำาการบริหาร

จัดการบุคลากรแนวใหม่ในการศึกษาที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของ

ประเทศ ซึ่งมีการผลิตรวมกว่า 100,000 คนต่อปี

ส่วนกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม มีการประสาน

ร่วมมือในภารกิจต่างกันไป EEC HDC ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานฝึก

อบรมพัฒนาบุคลากร ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

ผ่านศูนย์ MARA เพื่อพัฒนาแรงงานยุค 4.0 ซึ่งผลิตได้ราว 3,000 คน/

ปี กับกระทรวงอุตสาหกรรม มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรยกระดับ

ทักษะใหม่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตอบโจทย์พัฒนาสมรรถนะใหม่ปีละกว่า 

4,000 คน

ปัจจุบันงานในส่วนที่ EEC HDC รับผิดชอบโดยตรงที่เรียก

ว่า EEC Model A และ B รวมถึงโครงการชะลอการว่างงาน ได้สร้าง

ผลผลิตรวมการพัฒนาบุคลากรให้กับกว่า 100 บริษัท ช่วยสร้างมูลค่า

เศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโดยรวมคิดเป็นมูลค่าเศรษฐกิจรวม

หลายแสนล้าน มีบุคลากรผ่านการพัฒนาทักษะในทุกแบบรวมกันกว่า

สามหมื่นคน มีหลักสูตรที่รับรองแล้วกว่า 180 หลักสูตร

นอกจากงานที่กล่าวมา EEC HDC ยังริเริ่มขับ

เคลื่อนกลุ่มงาน Factory 4.0 และงานออโตเมชั่นขึ้นใน 

EEC โดยประสานกลุ่มมิตซูบิชิ มอเตอร์ จัดตั้งออโตเม

ชั่นปาร์ค ที่มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสร้างการเรียนรู้ระบบ

อุตสาหกรรมและโรงงาน 4.0 ให้สถาบันการศึกษาใน EEC 

และช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งสร้างเศรษฐกิจ

มูลค่าหลายแสนล้านทีเดียว   

ส่วนความร่วมมือกับอุตสาหกรรมไทยอย่างกลุ่ม 

SNC Former ได้ช่วยประสานสร้างการพัฒนาระบบ

โรงงาน 4.0 ขึ้นเป็นแห่งแรก ปัจจุบัน SNC สามารถสร้าง

เครื่องจักรกลและพัฒนาหุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 4.0 

ได้เอง รวมทั้งยังเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้าน 4.0 และการ

บริหารยุคใหม่สนับสนุนความก้าวหน้าใหม่ให้กับการพัฒนา 

EEC และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวะใน

ประเทศอย่างเข้มข้น และ EEC HDC ยังเป็นผู้ริเริ่มคิดค้น

พัฒนาอุตสาหกรรม EV conversion ขึ้นในประเทศเป็นครั้ง

แรกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาด้านนี้มาจากเยอรมัน ซึ่งเป็น

อุตสาหกรรมที่กำาลังผลิบานสร้างเศรษฐกิจใหม่ มูลค่าสูง

หลายแสนล้านให้กับประเทศ  

EEC HDC ยังประสานสร้างการพัฒนาระบบ

ราง S Curve ใหม่ จากโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง

เชื่อม 3 สนามบิน ประสานงานกับสถาบันผู้เชี่ยวชาญจากจีนเชื่อมการ

ผลิตบุคลากรทั้งระบบ เริ่มที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และได้ประสานตั้ง

กรมราง-จนมีการก่อตั้งสถาบันระบบรางขึ้น พัฒนางานระบบรางขับ

เคลื่อนงานระบบรางทั้งประเทศต่อไป ทั้งยังริเริ่มโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจ เวลเนส wellness corridor กลุ่มเศรษฐกิจใหม่ที่มาแรงใน

ปัจจุบัน ที่เป็นห่วงโซ่การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการท่อง

เที่ยวยุคใหม่ ที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าสู่ฐานรากในระดับชุมชนในพื้นที่ที่

ต่อยอดให้เกิดเศรษฐกิจโอกาสใหม่อย่างมหาศาลต่อไป นี่คือคุณค่าและ

มูลค่าของการสร้างงานให้บ้านเมือง ยามที่ต้องฟันฝ่าวิกฤตสารพัดเรื่อง

ในปัจจุบัน.

นนี้เรื่องของไฟใต้ที่จะนำามาเขียน คงจะไม่พ้นจากเรื่อง

เหตุความไม่สงบหลังเดือน รอมฎอน นั่นคือการที่ กอง

กำาลังติดอาวุธ ของขบวนการแบ่งแยก

ดินแดน บีอาร์เอ็น ได้นำา พลพรรค ไม่ต่ำา

กว่า 2 ชุดปฏิบัติการ ล้อมกรอบ และใช้

อาวุธสงคราม ปืนยิงเร็ว และ ระเบิด

ถล่ม โรงพักของตำารวจน้ำา อ.ตากใบ 

จ.นราธิวาส ซึ่งทำาให้เจ้าหน้าที่ได้รับ

บาดเจ็บ 3 นาย และทรัพย์สินเสียหาย

เป็นจำานวนมาก 

  ที่สำาคัญเป็นการเปิดฉาก 

ปฏิบัติการ กลางตลาด ที่เป็น ชุมชน

เมือง สร้างความ อกสั่นขวัญแขวน ให้กับ

ผู้คนทั้งฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซีย และเป็น ปฏิบัติ

การ ที่เรียกว่า อุกอาจ อีกครั้งหนึ่งของ กองกำาลังติดอาวุธ ของ บี

อาร์เอ็น เพราะนอกจากการ ถล่ม โรงพักตำารวจน้ำาแล้ว ยังมีการวาง

ระเบิดเพื่อล้ม เสาไฟฟ้า อีก 6 ต้น และวางระเบิดหน้าร้าน สะดวก

ซื้อ ในพื้นที่เดียวกันอีก 1 จุด 

 ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังการลงนามในสัญญา หยุดยิง ระหว่าง 

คณะพูดคุยสันติภาพ และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กับ คณะ

เจรจาสันติภาพ ของ บีอาร์เอ็น ที่เพิ่งหมด สัญญา ใน

การสร้างความสงบในพื้นที่ 40 วันของเดือน รอมฎอน 

เพียงไม่กี่วัน 

  ซึ่ง พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะ พูด

คุย ของฝ่าย รัฐบาลไทย ถึงกับ มั่นใจ ว่าจุดเริ่มต้นของ

ขบวนการ สันติสุข ด้วยการ พูดคุย สำาเร็จแล้ว และเป็น 

สัญญาณ ที่ดีในการที่จะ พูดคุย เพื่อการสร้าง สันติสุข ให้

เกิดขึ้นเหมือนกับใน 40 วันของเดือน รอมฎอน ที่ผ่านมา 

และมีการเตรียมการที่จะให้ ผู้อำานวยความสะดวก ที่เป็น

อดีต ผู้บัญชาการตำารวจสันติภาพ มาพบกับ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ที่รับผิด

ชอบนโยบายของการดับ ไฟใต้ รวมทั้งหน่วยงานความ

มั่นคง ที่นำาโดย ที่ปรึกษาพิเศษ ของ รัฐบาล และ สภา 

ความมั่นคงแห่งชาต ิ(สมช.) และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

เตรียมพร้อมในการเดินทางไปดูงานเรื่อง สันติภาพ ตามคำาเชิญของ 

องค์กรกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี) ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

โดย ไอซีอาร์ซี เป็นผู้ออกเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ดังนั้น ปฏิบัติการ ของ กองกำาลังติดอาวุธ ขบวนการแบ่ง

แยกดินแดนของ บีอาร์เอ็น ที่ ต.ตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จึง

น่าจะ ดับฝัน และทำาให้กระทรวงกลาโหม ที่มี พล.อ.ชัยชาญ ช้าง

มงคล รมช.กลาโหม ซึ่งเป็น มือทำางาน ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และเป็น คน

สนิท ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับผิด

ชอบปัญหาของ ไฟใต้ อาจจะต้องมีการ ทบทวน อีกครั้ง จาก ปฏิบัติ

การ ของการ ก่อการร้าย ที่ อ.ตากใบ ในครั้งนี้ 

ที่ต้องตั้งเป็นข้อ สังเกต คือ ไม่ว่าสาเหตุของการ ถล่ม โรงพัก

ตำารวจน้ำา ที่ ต.ตาบา อ.ตากใบ จะมีสาเหตุจาก ภัยแทรกซ้อน ตาม

ที่ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า ให้ สัมภาษณ ์ด้วยความ เชื่อมั่น หรือมาจากเรื่อง

อะไรก็แล้วแต่ 

แต่สิ่งหนึ่งที่ ชัดเจน คือ กองกำาลังติดอาวุธ เป็นกองกำาลังของ บี

อาร์เอ็น และ ยุทธวิธี ที่ใช้ใน กองกำาลังติดอาวุธ ของ บีอาร์เอ็น ใช้ 

ปฏิบัติการ ต่อ เจ้าหน้าที่รัฐ มาโดยตลอด โดยเฉพาะใน ค่ำาคืน 

ของการ ปฏิบัติการ โดยมี โรงพักตำารวจน้ำา เป็น เป้า

หมาย กลุ่มปฏิบัติการได้ตะโกน สรรเสริญพระเจ้า อยู่

ตลอดเวลา และหลัง ปฏิบัติการ ยังมีการ กระจาย

คลิป สู่ สาธารณชน เพื่ออวด ศักยภาพ ของการ 

ปฏิบัติการ ครั้งนี้ด้วย และที่สำาคัญหลังเกิดเหตุ บี

อาร์เอ็น ไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบ แต่ขณะ

เดียวกันก็ไม่ ปฏิเสธ ในคำากล่าวหาแต่อย่างใด นี่เป็น 

ลักษณะ ของ บีอาร์เอ็น ที่เป็นอย่างนี้มาโดยตลอด 

 ประเด็นที่ต้องกล่าวถึงคือ เป็นที่รู้กันโดยไม่

ต้อง บอกกล่าว คือ ตากใบ และ สุไหงโก-ลก เป็นพื้นที่

ของการทำา ธุรกิจเถื่อน จำานวน บุหรี่เถื่อน, น้ำามันเถื่อน, ยา

เสพติด และการ ค้ามนุษย์ หรือ แรงงานเถื่อน และอื่นๆ ที่เป็นของผิด 

กฎหมาย เพราะเป็น เมืองหน้าด่าน เมือง ชายแดน ระหว่างไทยกับ

มาเลเซีย 

ผลประโยชน์ มหาศาล จากการทำา ธุรกิจเถื่อน ณ พื้นที่ดังกล่าว

มีการ แบ่งปัน ระหว่าง นายทุน และ เจ้าหน้าที่รัฐ กับขบวนการแบ่ง

แยกดินแดน บีอาร์เอ็น มาเป็นเวลานาน ซึ่ง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

เรียกขบวนการนี้ว่าเป็น ภัยแทรกซ้อน และมีนโยบายในการปราบปราม 

ภัยแทรกซ้อน มา ยาวนาน ตั้งแต่ครั้งที่ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต ์              

เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 จนถึงสมัยของ บิ๊กอาร์ท เป็น แม่ทัพ และมีการ ส่ง

ตำาแหน่ง แม่ทัพมาให้กับ บิ๊กเดฟ จนมาถึง แม่ทัพ คนปัจจุบันคือ บิ๊ก

เกรียง พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ เป็น แม่ทัพ 

คำาถามคือ 4 แม่ทัพที่ ชูธง ของการ ปราบปรามภัย

แทรกซ้อน โดยเฉพาะ แม่ทัพเดฟ ที่ให้ความสำาคัญกับการ ปราบปราม

ยาเสพติด ทำาให้สถานการณ์ของ ภัยแทรกซ้อน จึงลดจำานวนลงในพื้นที่

ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็น ประตู ใน

การ นำาเข้า และ ส่งออก สินค้าเถื่อน ทั้งที่ กอ.รมน.ภาค 4 มีทั้งงบ

ประมาณและกำาลังพล รวมทั้งในการแก้ปัญหา ภัยแทรกซ้อน ยังมีหน่วย

งานอื่นที่มีหน้าที่โดยตรงอยู่ด้วย เช่น เรื่องของ ยาเสพติด สำานักงาน 

ปปส. เป็น เจ้าภาพ ในพื้นที่มี ตำารวจ รับผิดชอบที่ ชัดเจน เรื่องของ 

เหล้า และ บุหรี่ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สรรพสามิต และ ศุลกากร 

โดยมี ตำารวจ และหลังๆ ก็มี ดีเอสไอ เข้าไป แจม เป็นระยะๆ และพื้นที่

ชายฝั่งทะเลก็มี ตำารวจน้ำา มี นาวิกโยธิน มี ทหารเรือ ร่วมปฏิบัติการ

ด้วย ประเด็นนี้หน่วยงานทั้งหมดที่รับผิดชอบต้องตอบคำาถามถึงความ 

ล้มเหลว ของการแก้ปัญหา ภัยแทรกซ้อน ให้ประชาชนได้รับทราบ 

ขอบคุณที่ ปฏิบัติการ ครั้งนี้ของ กองกำาลังติดอาวุธ ของ บี

อาร์เอ็น เป็นการ เปิดโปง เรื่องของ ภัยแทรกซ้อน ให้คนทั้งประเทศ

ได้รับรู้ว่า ตากใบ และ สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เป็นเมืองแห่ง ผล

ประโยชน์ และ ขอบคุณ บรรดา แม่ทัพ, นายกอง ที่กล้าออกมา 

พูดความจริง เพื่อที่จะบอกคนทั้งประเทศถึงความ ล้มเหลว ในการ

แก้ปัญหา ภัยแทรกซ้อน และยังชี้ให้เห็นว่า ภัยแทรกซ้อน มีการ 

แบ่งปัน ผลประโยชน์ ที่ได้รับกัน ถ้วนหน้า และการ ปฏิบัติการ ยิง 

ถล่ม โรงพักตำารวจน้ำา และวางระเบิด ไฟฟ้า เป็นเพราะ กองกำาลัง

ติดอาวุธ หรือ บีอาร์เอ็น ไม่พอใจและเสียผลประโยชน์จากการที่เจ้า

หน้าที่ จับกุม ขบวนการ ภัยแทรกซ้อน ที่เกิดขึ้น 

แต่...ก็มี คำาถาม ว่า ทำาไม เป้าหมาย ของการ ถล่ม จึงเป็น 

ตำารวจน้ำา ทั้งที่หน่วยงานที่เข้าไป จับกุม มีหลายหน่วยงาน ตำารวจ

น้ำา มีเรื่องอะไรที่ ซุกงำา อยู่หรือไม่ โดยเฉพาะ ประเด็น ของการ 

จับกุม ยึดสินค้าของ นายทุน รายใหญ่ๆ และ ต่อรอง เพื่อขอเพิ่ม 

ค่าส่วย คือ ประเด็น ของการ สั่งสอน และ ต่อรอง จาก กลุ่มทุน 

โดยการ ยืมมือ ของ กลุ่มติดอาวุธ ของ บีอาร์เอ็น หรือไม่ 

แต่...ประเด็นสำาคัญที่สุดที่จะกล่าวคือ ในพื้นที่ จ.นราธิวาส 

มีหน่วยข่าวความมั่นคงเต็มพื้นที่ ทั้ง การข่าว ของ กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า ของ ตำารวจ ของ ปกครอง ของ สันติ

บาล ของ สำานักนายกรัฐมนตร ีของ สำานักงานข่าวกรอง

แห่งชาต ิของ นาวิกโยธิน ของ ตชด. ของ กองทัพบก 

ของ กองทัพเรือ และยังมี งบประมาณ เพื่อ การข่าว ปี

ละ 1,000 กว่าล้านบาท 

หน่วยข่าว ทั้งหมดที่อยู่ใน พื้นที่ ไม่มีใคร ระแคะ

ระคาย ถึงการ เคลื่อนไหว ของ กลุ่มติดอาวุธ กลุ่ม

นี้ของ บีอาร์เอ็น ที่จะ ปฏิบัติการ ต่อ เป้าหมาย ใน

พื้นที่ อ.ตากใบ ในครั้งนี้แม้แต่น้อย อย่างนั้น ใช่หรือ

ไม่ ถ้า ใช่ สิ่งสำาคัญที่สุดของการดับ ไฟใต้ ในขณะนี้ที่ 

กระทรวงกลาโหม ต้องสั่งการ สังคายนา คือเรื่องของ 

การข่าว เพราะกองกำาลังของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน ที่

มีอยู่ มากมาย ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ไม่มีประโยชน์อะไร

เลยในการ รักษาความสงบ เป็นได้แค่ สัดใส่ข้าว เพราะ

ไม่มี การข่าว ที่ รู้เรื่อง ความเคลื่อนไหวของ กองกำาลังติดอาวุธ ทั้ง

ก่อน เกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุก็ยังจับใครเป็น ผู้ต้องหา ไม่ได้ 

  ข่าวว่าหลังเกิดเหตุ ถล่ม โรงพักตำารวจน้ำาตากใบ และ 

แม่ทัพ ออกมาระบุว่า น้ำาหนักของการ ก่อเหตุ น่าจะเป็นเรื่องของ

ภัยแทรกซ้อน ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ เริ่ม ปัดฝุ่น เพื่อขึ้น บัญชีดำา 

บรรดา นายทุน ที่อยู่เบื้องหลังการทำาธุรกิจเถื่อน โดยมีชื่อ เสี่ยหยอย 

เอย เจ๊แมว เอย นายก อบต. และอดีตนายก อบต. กำานัน เสี่ยนั่น 

โกนี่ เป็นการใหญ่อีกครั้ง ซึ่งก็เป็นอย่างที่เคยเป็น เพราะ รายชื่อ

เหล่านี ้ถูกขึ้น บัญชีดำา มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง และวันนี้ทุกคนที่

ถูกขึ้น บัญชี ก็ยังดำาเนินการ ธุรกิจเถื่อน อยู่เหมือนเดิม 

 กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ระวัง ป้องกันไว้บ้างก็ดีนะ เพราะ

บ่อยครั้งที่ เจ้าหน้าที ่ทำาการขึ้น บัญชีดำา คนที่ทำา ธุรกิจเถื่อน เหล่า

นี้เพื่อการ ตบทรัพย์ ไม่ใช่การติดตาม จับกุม ที่กล่าวมาทั้งหมดเพื่อ

ให้ ทุกท่าน เห็นถึงปัญหาของ ไฟใต้ และเห็นถึงความ ล้มเหลว ที่

เกิดขึ้นเท่านั้น. 

 

 

เมือง ไม้ขม รายงาน

tapichart@hotmail.com

‘ภัยแทรกซ้อน’ และ ‘งบการข่าว’

กับความ ‘ล้มเหลว’ ขบวนดับไฟใต้

วั

เ

ค

สร้างคน-สร้างการศึกษา....

สร้างคุณค่าและมูลค่าให้บ้านเมือง

ปัจจุบัน EEC HDC ก้าวรุดหน้าไปมาก โดยเฉพาะการปรับ

ทิศทางพัฒนาคนในกระแสความก้าวหน้าใหม่ จะพบว่ากระทรวง

อุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรได้ราวปีละ 300,000 คน ได้มีความร่วม

มือปรับตัวอย่างรวดเร็ว มีการเร่งยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรค-

ปรับสร้างกฎระเบียบใหม่รับการเปลี่ยนแปลง ให้สถาบันการศึกษา

ที่ตื่นตัวออกจากการบริหารแบบเดิม มาตอบโจทย์ความร่วมมือ

กับผู้ประกอบการผลิตบุคลากรแบบ EEC Model หรือใกล้เคียง 

กลุ่มสถาบันที่ปรับตัวไปมาก ได้แก่ 5 มหาวิทยาลัยราชมงคลจาก 

9 แห่ง มหาวิทยาลัยสุรนารี กับกลุ่มมหาวิทยาลัยหลักในพื้นที่ เช่น 

มหาวิทยาลัยบูรพาสำานักวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวัน

ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศรีราชา ฯลฯ เป็นต้น.
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3บทความ-ในประเทศ

พ่ิมความสง่า เพ่ิมความน่าเกรงขาม ให้เครื่องแบบ “ตำารวจ

สอบสวนกลาง” ข้ึนอีกอักโข เมื่อ “ผบ.ป๊ัด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เซ็นคำาส่ังช่วงปลายเดือน พ.ค.ท่ีผ่านมา 

ให้ “ตำารวจ” ในสังกัด “กองบัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง” 

หรือ “บช.ก.”

ประดับเครื่องหมายบอกสังกัด!!!

“ผบ.ป๊ัด” ให้เหตุผล เพื่อประโยชน์ในการปราบปรามโจรผู้ร้าย 

การปฏิบัติราชการสนาม การฝึก หรือการปฏิบัติราชการอื่นๆ 

เครื่องหมายบอกสังกัดดังกล่าว จะใช้ติดท่ีต้นแขนเส้ือท้ังสอง

ข้าง อยู่เหนือเครื่องหมายบอกฝ่ายหรือเครื่องหมายรูปอาร์ม

ลักษณะของเครื่องหมายจะมี 2 แบบ

เครื่องแบบปกติเส้ือนอกคอแบะกากี เครื่องแบบปกติเส้ือ

คอพับกากี เครื่องแบบฝึก และเครื่องแบบสนาม 

เครื่องหมายบอกสังกัดทำาด้วยผ้าหรือสักหลาดสีน้ำาเงินเป็น

แถบรูปโค้ง กว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 11  เซนติเมตร ขอบปัก

ด้วยไหมหรือด้ายหรือวัตถุเทียมไหม หรือด้ายสีเหลือง กว้าง 0.2 

เซนติเมตร ภายในแถบมีอักษรภาษาไทยคำาว่า “ตำารวจสอบสวน

กลาง” ปักด้วยด้ินทองหรือไหมหรือด้ายสีเหลือง หรือวัตถุเทียมด้ิน

ทอง หรือวัตถุเทียมไหมหรือด้ายสีเหลือง

เครื่องแบบสนามท่ีใช้สีพรางเป็นสีของเครื่องแบบ 

เครื่องหมายบอกสังกัดทำาด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเครื่อง

แบบสนามเป็นแถบรูปโค้ง กว้าง 2 เซนติเมตร ยาว  11 เซนติเมตร 

ขอบปักด้วยไหมหรือด้ายหรือวัตถุเทียมไหม หรือด้ายสีเดียวกับสี

ของแถบผ้าเครื่องหมายของเครื่องแบบสนาม กว้าง 0.2 เซนติเมตร 

ภายในแถบมีอักษรภาษาไทยคำาว่า “ตำารวจสอบสวนกลาง” ปักด้วย

ด้ิน หรือไหมหรือด้าย หรือวัตถุเทียมด้ิน หรือวัตถุเทียมไหม  หรือ

ด้ายสีเดียวกับสีองค์ประกอบเครื่องหมายของเครื่องแบบสนาม

ซ่ึงน่าจะทำาให้ประชาชน คนท่ัวไปท่ีได้พบ ได้เห็น ก็จะรับรู้ได้

ว่า น่ีคือ “ตำารวจสอบสวนกลาง” และย่ิงเพ่ิมความน่าเกรงขามมาก

ข้ึน เมื่ออยู่เหนืออาร์มของแต่ละกองบังคับการในสังกัด บช.ก.

เมื่อเครื่องแบบสวย เครื่องแบบสง่างามแล้ว ในส่วนของเก้าอ้ี 

“ผู้บัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง” หรือ  “ผบช.ก.” ท่ีนับถอยหลัง

ใกล้เข้าสู่การแต่งต้ัง “นายพล”  วาระประจำาปีแล้ว 

เก้าอ้ี “ผบช.ก.” ก็มีกระแส มีเสียงลือ ถึงการเปล่ียนแปลง ถึง

แคนดิเดต ท่ีจะเข้ามาช่วงชิงเก้าอ้ี ไม่แพ้เก้าอ้ี “ผู้บัญชาการตำารวจ

แห่งชาติ” หรือ “ผบ.ตร.” แทน “บ๊ิกป๊ัด” ท่ีจะเกษียณอายุราชการ 

30 ก.ย.65 ไม่น้อย

แม้ “บ๊ิกก้อง” พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.คนปัจจุบัน จะ

ยังไม่เกษียณอายุราชการ แต่หลายคนก็เชื่อว่า คำาส่ังแต่งต้ัง “นาย

พล” เท่ียวน้ี

“บ๊ิกก้อง” มีโอกาสจะขยับข้ึน “ผู้ช่วย ผบ.ตร.” เข้าลู่ เข้าไลน์ 

มุ่งสู่เก้าอ้ี “ผู้นำาสีกากี” ในอนาคตสูง

“ผบช.ก.” คนต่อไปจะเป็นใคร???

น่ีซิน่าสนใจ!!!

เท่าท่ีมีสัญญาณออกมา ผู้ท่ีจะมาแตะมือต่อไม้จาก  “บ๊ิกก้อง” 

ไม่น่าจะเป็น “คนนอก” น่าจะเป็น “คนใน”  มากกว่า

แคนดิเดต 3 ราย ท่ีน่าจับตา ณ เวลาน้ี มีชื่อ “บ๊ิกเม่น” 

พล.ต.ต.สันติ ชัยนิรามัย รอง ผบช.ก., “บ๊ิกชัช” พล.ต.ต.ชัช สุกแก้ว

ณรงค์ รอง ผบช.ก. และ “บ๊ิกต่อ” พล.ต.ต.ณัฐศักด์ิ เชาวนาศัย รอง 

ผบช.ก.

 ใครจะเข้าวิน “ผบช.ก.” ไม่เกิน 3-4 เดือนได้รู้กัน.

คนในชิงเก้าอี้ ‘ผบช.ก.’

เ

แห่ซื้อหวยออนไลน์ทะลุ3ล้านใบ

การเมืองเรื่อง ‘จริงใจ’

ฐมนตรี “อนุทิน”

มิตรแท้ “ในสนามรบ” ของนายกฯ บอกแต่ปีท่ีแล้วว่า “ไม่

ต้องห่วง แน่นป้ึก ๒๖๐ เสียง”

ผมก็ “เชื่อคร่ึง-ไม่เชื่อคร่ึง”!

ตีหน่ึงกว่าคืนท่ี ๓ มิ.ย. เมื่อการอภิปราย พ.ร.บ.งบฯ ประจำา

ปี ๒๕๖๖ จำานวน ๓.๑๘ ล้านล้านบาท จบลง 

“ประธานชวน” บอก ใครเห็นด้วย กดปุ่มเห็นด้วย, ใครไม่

เห็นด้วย กดปุ่มไม่เห็นด้วย

ส.ส.ผู้เข้าประชุมท้ังหมด ๔๗๒ คน

ปรากฏว่า “เห็นด้วย” คือรับหลักการ ๒๗๘ เสียง

“ไม่เห็นด้วย” คือไม่รับหลักการ ๑๙๒ เสียง

งดออกเสียง ๒ ไม่ลงคะแนนเสียง ๐ 

เพื่อไทย-ฝ่ายค้าน “เสียราคาคุย” หมดเลย โม้ว่าคว่ำาได้  เอา

เข้าจริงตัวเองกลับถูกคว่ำา

นอกจากถูกคว่ำาแล้ว.......

ยังถูก ส.ส.ใน “ครอบครัวเพื่อไทย” ด้วยกัน กระทืบด้วยการ

ไปโหวตให้รัฐบาลต้ัง ๗ เสียง 

ท้ังพรรคธรรมนัส พรรคเล็ก ท่ีโม้ว่าเขามากับเรา เอาเข้าจริง 

“เสียค่าข้าว-ค่าเหล้า” เล้ียงฟรี!

จาก ๒๖๐ แน่นป้ึก แตกยอดเป็น ๒๗๘ ล้นถัง เพ่ิมอีกต้ัง ๑๘ 

คนแบบน้ี ท่ีจะอภิปรายไม่ไว้วางใจน่ันน่ะ 

ยื่นก็ยื่นไป.......

แต่อย่าโม้ให้เกินราคา เพราะจะไม่เสียแค่หมาท้ังคอกเท่าน้ัน 

จะพลอยเสียไปถึง “หัวหน้าคอกหมา” ด้วย จากหน้าเหล่ียม จะ

กลายเป็น “หน้ายาว-จมูกยื่น”

เสียฮวงจุ้ยหมด!

พ.ร.บ.งบฯ จะเข้าพิจารณาวาระ ๒-๓ ในสภาอีกที ก็โน่น 

ต้นกรกฎาหลังเสร็จในข้ัน ๗๒ กรรมาธิการวิสามัญ “แปรญัตติ” ท่ี

มีกำาหนด ๓๐ วัน

เป็นอันว่ารัฐบาล “ยังคงสภาพ”

แต่ “วันน้ี-เพื่อไทย” หมดสภาพ!

ไปคิดมุก “คว่ำารัฐบาล” มาใหม่นะชลน่าน หลังประชุม  

APEC เดือนพฤศจิกาโน่น

แล้วค่อยมาบอกให้นายกฯ “ยุบสภา-ลาออก” อาจได้รับการ

ตอบสนอง!

คุณอนุทิน รัฐมนตรีสาธารณสุขคนน้ี นับวันรัศมีเข้าตาชาว

บ้านท่ีใครประมาทไม่ได้

ระดับโลก WHO ยกให้เป็น ๑ ต้นแบบ ในด้านรับมือ

สถานการณ์โควิด 

ระดับพรรค พูดแล้วทำาได้ เช่นกรณีกัญชา เป็นผลงานเข้า

ตาท่ีเปล่ียนจากยาเสพติด เป็นพืชสมุนไพรทางยาและอาหารมูล

ค่าแสนๆ ล้านในอนาคต

ทำาให้พรรคภูมิใจไทย เลือกต้ังปี ๖๒ พรรค “คร่ึงร้อย” แต่ปี 

นายกฯ ขณะท่ีคำาว่า “ประยุทธ์เสื่อม” แล้ว ถูกปลุกเป็นคลื่นโหมซัด

จนซวนเซ

“ใจจริง” แห่งมิตร “เหนืออามิส”

ผมไม่คิดว่ายังจะมีนักการเมืองเช่นน้ีเหลืออยู่ ในสังคมรุ่นใหม่วัน

น้ี ท่ีท้ัง ระดับปัญญาชน ท้ังระดับคนมหา’ลัย และท้ังระดับพรรคใหญ่ 

พยายามเอา “ชาติ-สถาบัน” ไปขายให้ต่างชาติ

แต่รัฐมนตรีอนุทิน เป็นหน่ึงในอีกหลายคน ท่ีทำาให้คำาว่าซื่อสัตย์

ต่อ “ชาติ-สถาบัน” และคำาว่า “สัจจะ-จริงใจ” ในมิตรสหายร่วมงาน ยัง

มีอยู่ในหมู่ “คนการเมือง”

ในยุคท่ี “ทรยศชาติ” กลายเป็นคนทันสมัย แต่คนท่ีม่ันคง 

“ซื่อสัตย์-กตัญญู” ต่อชาติและมิตรสหาย กลับถูกเย้ยหยัน ว่าเป็นคน

ตกยุค!?

เปล่ียนเรื่องคุยใหม่ดีกว่า วอลเลย์บอล ดาวจรัสแสง  ๗-๘ เซียน

สาวรุ่นใหม่ของไทยเรา 

ไทยอันดับ ๑๖ ของโลก ทุบเซอร์เบีย อันดับท่ี ๕ ของโลกไปสุด

ซาบซ่าเมื่อวานซืน ทำาให้ทีมไทยกระฉ่อนโลกไปเลย

วันน้ี (๔ มิ.ย.) ตอนเย็น ช่อง ๓๑ ถ่ายสดจากตุรกี เนชันส์ลีก 

2022 ไทยเจอเบลเยียม ไม่ช่วยลุ้นนักตบไทย จะถูกตบ!

 ชื่นชมโสมนัสกันแต่ ๘ เซียนสาวน้อย น่ีถ้าผมเป็นโค้ชด่วน 

“ดนัย ศรีวัชรเมธากุล” น้อยใจตายเลย

อย่าละเลยท่ีต้องให้กำาลังใจและคำาชื่นชมโค้ชด่วนกันด้วยนะ 

นัดท่ีชนะเซอร์เบีย “พรพรรณ เกิดปราชญ์” มือเซต สว่างวาบ

เหมือนผีพุ่งไต้มาแทนท่ี “นุศรา ต้อมคำา” ทันที

ตัวรับอิสระ “ปิยะนุช แป้นน้อย” กับ “สุพัตรา ไพโรจน์” แม่คุณ

เอ๊ย...ฟ้าส่งเธอท้ังสองมาเป็นเทพธิดา Liberos  จริงๆ

เอ้า....

๗-๘ เซียนสาว ท่ีทำาให้ไทยคะแนนอยู่อันดับ ๓ ในจำานวนท้ังหมด 

๑๖ ทีมขณะน้ี บอกชื่อให้จำากันอีกที

“อัจฉราพร คงยศ, พรพรรณ เกิดปราชญ์, ชัชชุอร โมกศรี, พิม

พิชยา ก๊กรัมย์, หัตถยา บำารุงสุข, ทัดดาว นึกแจ้ง” 

“ปิยะนุช แป้นน้อย-สุพัตรา ไพโรจน์” ตัวรับอิสระ 

ผมดูช่อง Hot Volleyball ในยูทูบ เขานำาคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่ี

พูดถึงนักตบไทยมาแปล ขออนุญาตนำาบางคอมเมนต์มาให้ชื่นใจกันนะ

..................................

Emmie Gottlieb

ถึงคนไทย

ผมต้องขอโทษโค้ชและทีมไทย

ผมไม่คิดว่าไทยจะรุ่งโรจน์พัฒนาอีกแล้ว ต้ังแต่นุศราและ ๗ 

เซียนอำาลาทีมชาติไทยไป ผมว่าไทยอวสานแล้ว จบแล้ว

แต่ไม่ใช่เลย

วันน้ี Setter และ Liberos พัฒนาข้ึนมาก แน่นอนคนอื่นๆ เช่น

กัน พรพรรณ หลังจากท่ีเธอต้องแบกรับภาระของทักษะระดับโลกอย่าง

นุศรา วันน้ีเธอก็ไม่อยู่ในเงาของรุ่นพ่ีอีกต่อไปแล้ว

บราโว ทีมไทยแลนด์! เธอมีตัวตนแล้ว และทุกคนก็เร่ิมหลง

รักเธอแล้วเช่นกัน

-----------------------

Mookzy Wing Tupnoy

ทีมไทยมีเจเนอเรชันใหม่ สามารถเล่นเข้ากันได้ดี เป็นอีกชุด

ท่ีผสมผสานกันอย่างลงตัว

ผู้เล่นมีประสบการณ์จากการเล่นลีกต่างประเทศ ทำาให้เล่นดี

ข้ึนมาก ชมพู่ (พรพรรณ) เซตเตอร์ เกมน้ีทำาได้ดีกว่าในเกมซีเกมส์

มาก มันทำาให้ผู้เล่นคนอื่นเล่นได้ง่ายข้ึนและมีรูปร่างท่ีดีข้ึน รักทีมน่้ี

...............................

Dylan

ทุกคนท่ีเล่นหรือรู้จักวอลเลย์บอลเป็นอย่างดีจะบอกว่า เคล็ด

ลับในการชนะเกมน้ีของไทยหรืออาจจะเป็นแมตช์ท่ีกำาลังจะมาถึง

ของพวกเขาคือ สไตล์การเล่นของพวกเขา  เครดิตมากในความ

สามารถการเซตบอล

สาวไทยเป็นทีมท่ีตัวเล็ก ความสูงน้อยท่ีสุด แต่อาศัยความ

คล่องตัว และการเล่นท่ีรวดเร็ว 

หลังจากท่ีนุศรา ต้อมคำา อำาลาทีมชาติไทย ไม่คิดว่าประเทศไทย

จะผลิตตัวเซตมาแทนท่ีได้ดีเช่นกัน ไม่แพ้กันเลย สุดยอดมาก

เป็นทีมท่ีใครได้ดูก็อดเชียร์ประเทศไทยไม่ได้!

.............................

Awen Undomielles

สุดยอดเทคนิคการเล่น

สุดยอดเกมรับท่ีเหนียวแน่น

สุดยอดการโจมตีกลับท่ีแม่นยำา เด็ดขาด

สุดยอดการโจมตีท่ีรุนแรง โดยเฉพาะ “พิมพิชยา”

สุดยอดตัวเซต...คิดว่าไทยจะหมดมุกแล้ว เพราะนุศราเลิก

เล่น แต่ไม่ใช่เลย พรพรรณทำาได้ดีมาก

--------------------------------------

Danielle Azuela

เป็นเรื่องยากจริงๆ ท่ีจะป้องกันการเล่นของทีมชาติไทย  

แม้ว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขาจะมีความได้เปรียบด้านความสูง เนื่องจาก

ว่า อ่านการเซตบอลของฝ่ายตรงข้ามไม่ออก  ไม่รู้จะบล็อกยังไง เซต

พลิกไปมาหลากหลาย เซตให้ใครตีก็ได้ ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง ได้หมด 

เซตเตอร์ชาวไทยคนน้ี (พรพรรณ) น่าท่ึงจริงๆ

หวังว่าฟิลิปปินส์จะทำาส่ิงเดียวกันได้ในอนาคตอันใกล้

....................................
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สไตล์การเล่นของไทยมหัศจรรย์มาก มีลุ้นไปปารีส  2024 

แน่นอน ท่ีสำาคัญคือพรพรรณ เกิดปราชญ์ เซตดีมาก เซตให้เพื่อนๆ 

ท่ีไปเล่นลีกท่ีตุรกีและญ่ีปุ่น ทำาให้ไทยเล่นง่ายข้ึน ดีข้ึน

..............................

เย็นน้ี ลืมได้ แต่พลาดไม่ได้ นะครับ.

๖๖ เลือกต้ังใหญ่ อย่าประมาทกันไป

“ภูมิใจไทย” พรวดเป็นพรรค “เกินร้อย” จะตะลึงกัน!

ในรอบปี-สองปีหลัง นายกฯ ประยุทธ์ถูกขบวนการจ้องล้มถล่ม

หนัก ท้ังในสภา ในถนน และในโซเชียล 

เรียกว่าโอนเอน “เจียนอยู่-เจียนไป” ด้วยสังคมจมกระแส

ข่าวสารป่ัน จากฝ่ายตรงข้ามป้ัน

“เบื่อประยุทธ์...อยู่นาน ๘ ปี ไม่เห็นมีอะไร”

ประกอบกับ “พลังประชารัฐ” พรรคแกนรัฐบาล เกิดกบฏภายใน 

แตกหลายก๊ก-หลายฝ่าย ว่านายกฯ “ตีนลอย” ตายแน่

คนเคยรัก พรรคเคยร่วม บางคน-บางพรรค เร่ิม “นอตหลวม” 

แสดงท่าที “ไม่อยากร่วม” กับนายกฯ ต่อ ด้วยประเมินว่า “ขาลง” แล้ว

ในภาวะ นายกฯ ถูกท้ังลูกพรรค ท้ังเพื่อนพ้อง “ลอยแพ”

เข้าสภาแต่ละคร้ัง.......

ยังกะคนแปลกหน้า ไม่มีใครมาเป็นวอลเปเปอร์ เหมือนกับผู้

มากบารมีคนอื่นๆ

ผมสังเกตจากภาพข่าวในจอโทรทัศน์ ในความคล้ายโดดเด่ียว

ของนายกฯ ยามขาลง คนเดียวท่ีเข้ามาเคียงข้างนายกฯ ท่ีเห็นคือ

“นายอนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการ

สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย!

และคนเดียวน่ีแหละ ยกเว้นลุงป้อม ท่ีเต็มปาก-เต็มคำาตลอดมา 

“๒๖๐ เสียง” แน่นป้ึก

อยู่ก็ต้องอยู่ด้วยกัน ถ้าจะไป ก็ไปด้วยกัน!

คนแบบน้ี “หายาก” ในการเมืองยามวิกฤต โดยเฉพาะอย่างนาย

อนุทิน ด้วยจำานวนเสียงมีมากเป็นอันดับ ๒ ในพรรคร่วม 

ถ้าต้องการ “เป็นใหญ่” ในขณะท่ีฝ่ายค้านจ้องล้ม

แค่ยื่นเงื่อนไข......

ต้องการเป็นนายกฯ หรือต้องการแบบไหน เพื่อไทย-ฝ่ายค้าน 

พร้อมประเคนให้ ขอเพียงสะใจ ได้ล้มนายกฯ ประยุทธ์เท่าน้ัน!

แต่นายอนุทิน “ไม่ทำา”

นอกจากไม่ทำาแล้ว ต่อหน้า-ลับหลัง ยังจริงใจ-จริงจัง เคียงข้าง

รั

‘ชป.6’เฝ้าระวัง

น้ำาท่วม‘อีสาน’

จุดแรกร้อยเอ็ด 

ขอนแก่น • เมื่อวันศุกร์ ที่สำานักงาน

ชลประทานที่ 6 จ.ขอนแก่น นาย

สมปอง ฉ่ำากระมล ผู้อำานวยการ

ส่วนบริหารจัดการน้ำา สำานักงาน

ชลประทานที่ 6 ขอนแก่น เปิดเผย

ว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำาฝนในพื้นที่

รับผิดชอบของ ชป.6 ครอบคลุม 

5 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยภูมิ, 

ขอนแก่น,  กาฬสินธุ์, มหาสารคาม 

และร้อยเอ็ด โดยมีแม่น้ำาสายหลัก 

คือ แม่น้ำาชี และเขื่อนขนาดใหญ่ 

3 แห่ง คือ เขื่อนจุฬาภรณ์  เขื่อน

ลำาปาว และเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งโดย

เฉลี่ยทั้ง 3 เขื่อนรองรับน้ำาได้ 4,500 

ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำา

ประมาณ 1,800 ล้าน ลบ.ม. หรือ

ร้อยละ 40 ของเขื่อนขนาดใหญ่

ทั้งหมด ซึ่งถือว่าปริมาณน้ำาอยู่ใน

เกณฑ์เฉลี่ยที่ดี

นายสมปองกล่ าวต่อว่ า 

สำาหรับขอนแก่นปริมาณน้ำาในเขื่อน

อุบลรัตน์จะมีปริมาณเฉลี่ยการกัก

เก็บที่พอดีกับขนาดความจุเขื่อน คือ

เฉลี่ยที่ 2,400 ล้าน ลบ.ม. แต่ละ

ปีที่ฝนตกมีน้ำาไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยปี

ละ 2,700 ล้านลูกบาศก์เมตร  จึง

ต้องมีการบริหารจัดการน้ำาให้มีช่อง

ว่างเพียงพอในการจัดเก็บ ไม่ให้

ประชาชนได้รับผลกระทบ ด้วยการ

กักเก็บและปล่อยน้ำาในปริมาณที่

เหมาะสม โดยปัจจุบันระบายน้ำาวัน

ละ  10 ล้าน ลบ.ม.

“ซึ่งในปี 2565 น้ำาในเกณฑ์

เฉลี่ยจะมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 3 

นอกจากนี้จะมีน้ำากักเก็บที่เหลือ

จากปีที่แล้วในเขื่อน จึงยังคงต้อง

ติดตามสถานการณ์น้ำาฝนอย่าง

ใกล้ชิด  จังหวัดแรกที่ต้องเตรียม

พื้นที่ป้องกันน้ำาท่วมคือ อ.เสลภูมิ  

จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำายัง 

เพราะในปีที่มีปริมาณน้ำามากมักจะ

ท่วมก่อนพื้นที่อื่น โดยรับน้ำาจาก 

จ.กาฬสินธุ์” นายสมปองระบุ 

นายสมปองกล่าวต่ออีกว่า 

สาเหตุที่ทำาให้น้ำาท่วมเป็นพื้นที่แรก

มาจากพื้นที่การกักเก็บน้ำามีน้อย 

สภาพภูมิประเทศมีความลาดชันจึง

ทำาให้กระแสน้ำาไหลแรงและเร็ว น้ำา

จะมาและลงเร็ว ประชาชนในพื้นที่

จึงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำาในแต่ละ

ปี นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ 2 ฝั่ง ท้าย

เขื่อนลำาปาว, เขื่อนอุบลรัตน์ และ

ลุ่มน้ำาพองที่ต้องเฝ้าระวังเช่นกัน. 

เสื่อมหนกั!จี’้ชวน’สกดัสภานกัเลง 
เกียกกาย • เมื่อวันศุกร์ นาง

รฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้า

พรรคเสมอภาค กล่าวว่า จาก

กรณีข่าวการใช้คำาหยาบ ใช้

กำาลังตบหน้ากันในที่ประชุม

สภาผู้แทนราษฎร ในการ

ประชุมพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี 2566 ที่ผ่านพ้น

ไปนั้น ถ้าเป็นจริงตามข่าวก็

เป็นการสร้างความเสื่อมเสีย

ให้แก่ภาพพจน์ของสภาผู้แทน

ราษฎร  สถาบันนิติบัญญัติ

แห่งชาติ หนึ่งในสามอำานาจ

อธิปไตยของประชาชนทั้งชาติ

เป็นอย่างมาก นายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

และประธานรัฐสภา รวมทั้ง

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งสองท่านต้องรีบจัดการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้โดยเร็ว

เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสีย

ต่อสภาขึ้นอีก

นางรฎาวัญกล่าวอีก                                     

ว่า การปกครองระบอบประชา 

ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ต้องยึดมั่น

ระบบรัฐสภา คือวุฒิสภาและ

สภาผู้แทนราษฎร นักการ

เมืองในสองสภาต่างก็เป็น

ผู้นำา เป็นผู้ทำาหน้าที่เพื่อช่วย

เหลือประชาชนให้อยู่ดีมีสุข 

สังคมจึงคาดหวังว่าท่านเหล่า

นั้นเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิและเป็น

ผู้ทรงคุณธรรมด้วย พฤติกรรม

ทางกายและทางวาจาที่

ถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีสื่อสาร

มวลชนอย่างรวดเร็วและกว้าง

ขวาง จึงเป็นตัวชี้วัดภาวะผู้นำา

ของนักการเมืองแต่ละคนที่

ไม่สามารถดับอารมณ์ของตัว

เองได้ ก็จะตามด้วยการใช้

ความรุนแรงทั้งทางวาจาและ

ใช้กำาลัง ขว้างปาสิ่งของ ตบตี 

ชกต่อยกันในสภา

นางรฎาวัญระบุด้วย

ว่า ข่าวสารความรุนแรงของ

นักการเมืองเช่นนี้อาจจะ

ทำาให้เด็ก เยาวชนส่วนหนึ่ง

ที่ขาดวิจารณญาณประพฤติ

ปฏิบัติตาม และนิยมใช้ความ

รุนแรง จะเพิ่มปัญหาความ

รุนแรงในสังคม ซึ่งกำาลังเกิด

ขึ้นบ่อยครั้งตามที่เป็นข่าว

ประจำาวันในหน้าหนังสือพิมพ์

และในข่าวออนไลน์ ที่นับวัน

จะมีข่าวการทำาร้ายร่างกายคู่

กรณีด้วยอาวุธจนถึงขั้นเสีย

ชีวิต มีทั้งผู้ ใหญ่และเด็กที่

อายุยังน้อยเพิ่มขึ้นอย่างน่า

เป็นห่วง

“ดิฉันอยากฟังคำาตอบ

จากนายชวน หลีกภัย ประมุข

ฝ่ายนิติบัญญัติแห่งชาติ ว่า

ท่านมีวิธีการใดหรือยังในการ

ป้องกันไม่ให้ถูกสังคมตีตราว่า

เป็นสภานักเลง กร่าง ใช้ความ

รุนแรงในสภาข่มขู่ประชาชน

นอกสภา นอกจากนี้ท่านได้

กำาชับทุกพรรคการเมืองทั้ง

ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านแล้ว

หรือยัง เพื่อให้ทุกพรรคดูแลว่า

กล่าวตักเตือน ฝึกอบรม ส.ส.ใน

สังกัดให้ประพฤติปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมกับการเป็นพลเมือง

ดี  การเป็นผู้นำา การเป็นผู้

แทนราษฎรที่ดีของประชาชน 

รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของ

เด็กและเยาวชนของชาติ เพื่อ

พัฒนาพรรคการเมืองให้เป็น

สถาบันผลิตนักการเมืองที่

ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความซื่อสัตย์ สุจริต รักษา

ผลประโยชน์ของประชาชน

ทั้งชาติ สร้างการเมืองสะอาด

เป็นมรดกให้แก่ลูกหลานไทย 

หวังว่าเสียงสะท้อนจากความ

ปรารถนาดีคงจะไปถึงท่าน

ประธานรัฐสภา” นางรฎาวัญ 

กล่าว.

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)  พร้อมคณะร่วมกันลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ

พ้ืนผิวการจราจรบริเวณถนนรัชดาภิเษก ด้านหน้าศาลอาญา ซ่ึงล่าสุดเกิดเหตุรถกระบะเสียหลัก

ชนเสาไฟฟ้าและมีผู้เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 2 ราย โดยบริเวณดังกล่าวมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง

นายอนุชา นาคาศัย 

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี กล่าวว่า การจำาหน่าย

สลากผ่านแพลตฟอร์มหรือ

สลากดิจิทัลนั้น ยืนยันว่าไม่

ได้เป็นการมอมเมา เพราะ

ปัจจุบันประชาชนที่ซื้อสลาก

ตามแผงจำาหน่ายก็สามารถ

ซื้อได้แบบไม่จำากัดจำานวนอยู่

แล้ว และขอย้ำาว่าสลากทุกใบ

เป็นของตัวแทนรายย่อย ดัง

นั้นการจำาหน่ายสลากดิจิทัล  

นอกจากจะสามารถซื้อได้ ใน

ราคาที่กำาหนดคือ 80 บาทแล้ว 

ยังช่วยส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริม

รายได้ ให้พ่อแม่พี่น้องที่เป็น

ตัวแทนรายย่อยอีกด้วย

ด้านนายลวรณ แสง

สนิท ประธานกรรมการสลาก

กินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงยอดการ

จำาหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์ม

ในวันแรกว่า ผลตอบรับเป็น

ไปด้วยดี ระบบมีความราบรื่น 

อาจจะเพราะเป็นการขายวัน

แรก เป็นเรื่องใหม่จึงได้รับความ

สนใจ ท่ีสำาคัญคือสามารถซ้ือ

ได้ในราคา  80 บาท โดยการ

จำาหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์ม

วันท่ี 3 มิ.ย. เวลา 13.00 น. มี

ยอดจำาหน่าย 3,127,447 ใบ 

จำานวนผู้ซ้ือ 762,919 คน จาก

จำานวนสลากท้ังหมด 5,279,500 

ฉบับ ถือว่าได้รับกระแสตอบรับ

เป็นอย่างดี

นายลวรณระบุด้วยว่า                                                     

ส่วนแนวทางการเพิ่มจำานวน                                                      

สลากจำาหน่ายผ่านแพลต 

ฟอร์มน้ันคงต้องพิจารณาความ

เหมาะสม เพราะกองสลาก

เองก็ต้องการให้สลากแบบใบ

สามารถขายควบคู่กันไปได้ ไม่

ได้รับผลกระทบ ต้องดำาเนินการ

แบบค่อยเป็นค่อยไป เมื่อวานน้ี

ก็ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดี และ

เห็นว่าสลากดิจิทัลเป็นอีกหน่ึง

ทางเลือกท่ีให้ผู้ซ้ือสามารถซ้ือ

ได้ในราคา 80 บาทแน่นอน 

อีกท้ังในกรณีท่ีถูกรางวัลก็

เลือกข้ึนเงินรางวัลผ่านแอป

พลิเคชันได้ทันที  นอกเหนือ

จากการซ้ือสลากจากโครงการ 

จุดจำาหน่ายสลาก 80 บาทจะ

เพ่ิมจุดจำาหน่าย 1,000 จุดท่ัว

ประเทศไทย ได้ภายในเดือน

กรกฎาคมน้ี

ขณะที่พันโทหนุน ศัน

สนาคม ผู้อำานวยการสำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า 

กรณีถูกรางวัลระบบจะแจ้ง

เตือนไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง

ภายในเวลา 18.00 น. ของ

วันที่ออกรางวัล โดยให้เลือก

รับรางวัลได้ 2 ช่องทาง คือ

เลือกรับโดยการโอนเงิน ซึ่งจะ

โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

ที่ผูกไว้กับแอปพลิเคชันเป๋าตัง 

ซึ่งในอนาคตจะปรับเปลี่ยน

ให้สามารถผูกบัญชีธนาคาร

อื่นๆ ได้เพื่อความสะดวกของ

ผู้ซื้อ วิธีนี้จะเสียค่าธรรมเนียม 

1% และค่าภาษีอากรแสตมป์ 

0.5% ส่วนวิธีที่สองสามารถ

เลื อกมารั บ เ งิ น รางวั ลที่

สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

สนามบินน้ำา  โดยต้องกำาหนด 

วัน เวลา เพื่อสำานักงานสลากฯ 

จะได้จัดเตรียมสลากแบบใบ

ตัวจริงส่งคืนให้ผู้ซื้อ เพื่อเข้าสู่

กระบวนการขึ้นเงินรางวัล วิธี

นี้จะเสียเฉพาะค่าภาษีอากร

แสตมป์ 0.5% 

ผอ.สำานักงานสลากกิน

แบ่งฯ กล่าวว่า กรณีท่ีถูกรางวัล

ท่ีจำาหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม จะ

ต้องแจ้งในระบบว่าจะเลือก

รับเงินรางวัลผ่านช่องทางใด

ภายใน 15 วัน หากไม่แจ้ง

ภายในกำาหนดจะต้องมาข้ึน

เงินรางวัลท่ีสำานักงานสลากฯ 

ภายใน 2 ปี โดยสลากท่ีจำาหน่าย

ผ่านแพลตฟอร์มท่ีซ้ือไว้จะ

แสดงอยู่ในประวัติข้อมูลการ

ซ้ือ 1 ปี ท้ังน้ีหากเลือกรับเงิน

รางวัลผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี

ท่ีผูกไว้ จะได้รับเงินโอนหลัง

จากท่ีแจ้งภายใน 12 ช่ัวโมง 

ซ่ึงยืนยันว่าจากท่ีทดสอบระบบ

การโอนเงินรางวัลไม่มีปัญหา

แต่อย่างใด ขอให้ผู้ซ้ือสลากทุก

คนไม่ต้องกังวล.

กรุงเทพฯ • แฟนพันธุ์แท้คอหวยแห่ซื้อตลาดดิจิทัล วันแรก

ทะลุกว่า 3 ล้านใบ ขณะที่กองสลากแจงยิบวิธีการขึ้นเงินหาก

ถูกรางวัล ด้านอนุชาย้ำาไม่ได้มอมเมาแต่สร้างโอกาสซื้อ 80 บาท 

สนับสนุนรายได้ผู้ขายรายย่อย



ความเปนทายาททางปรัชญาของเพลโทว
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4 บทความ

ซ
กวาดรางวัลใหเกลี้ยง

เก็บตกบรรยากาศคึกคักที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อกระทรวงดิจิทัล

เพ� อเศรษฐกิจและสังคม นําคณะนักกีฬา อี สปอรต ทีมชาติไทยที่ไดรับ

เหรียญทอง จากกีฬาซีเกมส  ที่ประเทศเวียดนาม  (Fifa online, ROV) 

และ นักกีฬา อีสปอรตที่ ไดรับรางวัลแชมป

โลก  หรือเกม Free fire ทีม  Attack All 

Around เขาพบ “ลุงตู”-พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา 

โหม ท่ีตึกไทยคูฟา เพ� อรับมอบโอวาท พรอม

ถายภาพดวยกันช� นม� น 

งานนี้ นายกฯ ลุงตู ดูปลื้มอกปลื้ม

ใจ คุยอยางเปนกันเอง พรอมแทนตัวเอง

วาลุง และเรียกทีมนักกีฬาซึ่งเปนเยาวชน

รุนใหมวาหลานๆ โดยลุงตูกลาวยินดีกับ

หลานๆ บอกรูสึกภูมิใจแทนพอแมของทุก                                                           

คน พรอมขอใหหลานๆ ทําหนาที่ใหดี ทั้ง 

คนรุนเล็ก รุนกลาง และรุนใหญ ก็ขอใหประสบความสําเร็จ

กอนฝากทิ้งทายกับหลานๆ อยางอารมณดีดวยวา “คราวหนา

กวาดเหรียญรางวัลใหเกลี้ยงเลยนะ!@” ทําหลานๆ อมยิ้มกันไป อิอิ

แหม..สงสัยสนามหนาหลานๆ ตองฟตหนักกวาเดิม เพ� อกวาด

รางวัลมาใหลุงตูแลวละ ฮาๆๆ

ใชเวลาของฝายไหน???

การประชุมสภารับหลักการราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่หนึ่ง ปดไปอยางงดงาม แถม

ฝายรัฐบาลยังไดคะแนนเพิ่มจากฝงฝายคานเสียอีกดวย จากทีแรก

ทําทารอแรที่แกง 16 จะผนวกกําลังเขากับ “เศรษฐกิจไทย” ของ 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา แลวเทคะแนนใหฝายคาน สุดทายนายกฯ 

ยอมจายคาไถเปนตําแหน�ง กมธ.วิสามัญ

งบฯ ให เร� องทุกอยางจึงจบลงดวยดี

ควันหลงวันสุดทายของการพิจาร 

ณา ขณะที่ “สุชาติ ตันเจริญ” รองประ 

ธานสภาฯ กําลังทําหนาที่บนบัลลังก ถึงคิว

ส.ส. 7 คน ของพรรค ผูกองนัส อภิปราย

พอดิบพอดี ซึ่งกอนหนาไมคอยจะกินเสน

กับคนในพรรคพลังประชารัฐหลายคน โดย

ทั่นประธานถามโพลงกลางที่ประ ชุมใหญ

ทันทีวา “พรรคเศรษฐกิจไทยจะใชเวลา

อภิปรายของฝายใด ฝายคานหรือฝายรัฐ 

บาล จากที่เสนอช� อมี 7 คนใชเวลา 52 นาที” 

ทําให ชินวรณ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประ 

ชาธิปตย ฐานะรองประธานวิปรัฐบาล แจงส้ันๆ วา ใชเวลาสัดสวนของ

พรรครวมรัฐบาล โดย ปธ.สุชาติ ก็รับทราบ พรอมกับหยอนประโยคท้ิง

ทายวา “หากไมมีก็มีเวลาของประธานยังเหลือ 1 ช่ัวโมง”

แหม! พูดแบบนี้ “เศรษฐกิจไทย” เขาอาจไมตลกดวยนะ ทั่น

สุชาติ อิอิ

ไมคตัวเดียว 

ผานพนไปแลว ที่ประชุมสภาพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ.2566 วงเงินกวา 3.18 ลานลานบาท ไมมีปญหา 

ผานฉลุย แตกอนจะมีการลงมติ ยังคงมีการอภิปรายอยางดุเดือด ทั้ง 

ส.ส.ฝายคาน ฝายรัฐบาล และใชจะมีแตชวงเวลาตึงเครียด บางชวง

เวลายังพอมีบรรยากาศผอนคลายบาง 

ชวงเวลา ส.ส.เศรษฐกิจไทยที่ตอ                              

คิวอภิปรายติดๆ กันหลายคน พอพน

จากคนที่แลว กําลังจะไปสูคนใหม แตยัง

ไมทันไดเริ่มตนสักที เพราะเจาหนาที่มา

เช็กไมคทําความสะอาด 

ทําเอา ครูแกว-นายศุภชัย โพธิ์

สุ รองประธานสภาฯ ที่ทําหนาที่ประธาน

สภาฯ เอยแซว ‘จําเปนตองพูดไมคตัว

เดียวกันดวยหรือครับ เปล่ียนไมคก็ไดครับ 

หรือวาทานวาที่หัวหนาพรรคบอกใหตองพูดไมคตัวเดียวกัน’ ทําเอา

บรรยากาศในหองประชุมผอนคลายทันที 555

แหะๆ สงสัย ครูแกว เห็นบรรยากาศหองประชุมเหงาหงอย 

เลยขอพูดคั่นจังหวะเสียหน�อย ตามประสาคนชางแซวเพ� อน ส.ส. อิอิ 

 นึกวา ‘ชัชชาติ’

เรียกวาสายไหมไปเลยสําหรับ กกต. หลังรับรอง ชัชชาติ สิทธิ

พันธุ เปนผูวาฯ กทม. ในวันที่ 31 พ.ค. ลาชาไปหนึ่งวัน แตมองอีก 

มุม ก็เปนขอดี เพราะอยางนอยไดประชาสัมพันธเบอร กกต. โทร.

1444 ใหประชาชนไดรูจัก 

แตฮือฮา! กวานั้น หลัง กกต.รับรอง ชัชชาติ ไดไมนาน 

ปรากฏว่าที่ทําเนียบรัฐบาลเกิดแตกตื่น 

โดยบรรดา ขาราชการรีบวิ่งไปขอถายรูป

คนหนาเหมือน และนึกวาผูวาฯ กทม.เดิน

ทางมาเขาพบนายกฯ เพ� อรายงานตัว

แตเม� อไปสองใกลๆ  กลับมิใช แต

เปน นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ คณบดีคณะ

แพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึง

เปนพ่ีชายฝาแฝดของ ชัชชาติ มาประชุม

เร� องกัญชากับ อ.วิษณุ เครืองาม รองนา

ยกฯ น่ันเอง   

ไหนๆ แลวเพ� อเปนการแกเขิน จึง

ถาม “พี่ชาย” จะฝากอะไรไปถึงผูวาฯ กทม.คนใหมหรือไม “นพ.ฉัน

ชาย” กลาววา “ทํางาน ทํางาน ทํางาน” และ “ก็พักผอนดวย” 

แหะๆ เขาใจหัวอกคุณหมอพี่ชาย เพราะทํางานอยางเดียวไม

พักผอน รางกายอาจจะพังกอนครบ 214 นโยบาย (อิอิ)

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

ศุภชัย โพธิ์สุ 

สุชาติ ตันเจริญ

นพ.ฉันชาย 

สิทธิพันธุ 

าคเขรอถิสมีลูกศิษยทางปรัชญามาก แตเพลโทวเพียง

คนเดียวเทานั้นที่เรียกไดวาทายาททางปรัชญาของซาค

เขรอถิส เพราะมีเพียงคนเดียวนี้เทานั้นที่พยายามจน

เขาใจระบบความคิดของซาคเขรอถิสและจับจุดออนไดถูกประเด็น 

เพ� อปรับปรุงระบบความคิดจนไดระบบความคิดของตนเอง ตอง

อยางนี้จึงเรียกไดวาทายาททางปญญา ดังที่เอดเวิรด แครด ใน

หนังสือ Edward Caird, The Evolution of Theology in the Greek 

Philosophy, p. 80 ไดศึกษาเร� องนี้และไดเปดประเด็นไวเปน

ตัวอยาง 5 ประเด็น คือ 

1.เปดประเด็นหลักการสูสากล (extension of the principle 

to the universe) คือ อะไรที่ซาคเขรอถิสคิดไวสําหรับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตสวนบุคคล เพลโทวก็จัดการขยายผลพัฒนาสูระดับ

สากล  

2.ขยายคําอธิบายออกกวางขวาง คือ อะไรที่อาจารยซาค  

เขรอถิสสอนไวเปนหลักการเพลโทวก็พยายามศึกษาความคิดของ

นักปรัชญาตางๆ ในที่ที่รูไดในปรัชญากรีกนํามาขยายความเขาใจ

เพ� อใชอธิบายใหผูอ� นไดเขาใจดวยในบรรยากาศของอารยธรรมกรีก 

3.เพลโทวใชความรูจากนักคิดอ� นๆ เพ� อเปดประเด็นปรัชญา

ของตนเองไปดวยในตัว  

4.ผลงานแรกบงบอกวาปรารถนาเผยแพรความคิด วิธีเสนอ

ความคิดแบบถอมตนวาไมรูและอยากขอความรูจากผูรูเปนสําคัญ 

ผลงานตอๆ มาคอยๆ แสดงใหเห็นวาจับจุดแข็งและจุดออนของ

อาจารยไดทีละนอยๆ จนถึงประเด็นใหญๆ สนใจแสวงหาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีมีคุณธรรมเพ� อความสุขแทตามความเปนจริงซึ่งมีปรัชญา

สารไรรูป (Chaos of Formless Material) ของเฮสเสียดเปนปฐม

บทโดยแอนเนิกแซกเกอเริสปรับเปนสารสารพัดรูป (Chaos of 

Various-Form Material) และซาคเขรอถิสปรับตอเปนสารรวมรูป 

(Chaos of All-form Material) 

5.ถายทอดความเช� อวาปญญาของมนุษยมาจากสารที่มีคุณ

ภาพระดับเทพ สวนรางกายมาจากสารรวมรูปที่มีคุณภาพระดับ

เดรัจฉาน พืชและสสารจึงมีความรูไดแตกิเลสเทานั้น และแตละ

ระดับมีสัญชาตญาณประจําอันเปนพลังลึกลับที่มองขามไปไมได 

จึงตองใหปญญานําทางชีวิตสูชีวิตมนุษยที่ดีมีความสุข ประเด็น

สุดทายนี้สําคัญที่สุด ซึ่งเพลโทวจะตองใชชีวิตที่เหลือพัฒนาจนเปน

ระบบความคิดของตนเองโดยเฉพาะที่เรียก

ไดวาลัทธิเพลโทว (Platonism) ซึ่งลูกศิษย

จะขยายตอไปในหลายทิศทางในนามรวมวา

ลัทธิเพลโทวใหม (Neoplatonism) 

ปญหาเร� องความสุขแทที่ดับ

ทุกข ไดสิ้น

ซาคเขรอถิสเปนคนแรกในปรัชญา

กรีกที่นําเอาเร� องนี้มาถกเปนปญหาเริ่มตน

ปรัชญา และเราก็ไมมีคําแถลงตรงๆ ของ

ซาคเขรอถิส มีแตคําบอกเลาของลูกศิษย

อยางเพลโทวที่คิดอะไร เขาใจอะไร และมี

ปญหาอะไรก็นําออกสูสังคมโดยเขียนเปน

บทสนทนาระหวางอาจารยซาคเขรอถิสของ

ตนกับใครก็ไดที่เพลโทวรูสึกวาเขาไดกับ

สถานการณ ผลปรากฏวาเราไดประเด็นของ

ซาคเขรอถิสผานทางความคิดความเขาใจ

ของเพลโทวที่เดินหนาไปเร� อยๆ อยางน�า

สนใจ โดยมีผูรูชวยชี้นําทางวาซาคเขรอถิส 

น�าจะไปถึงไหนแลว และเพลโทวเองน�าจะ

ไปถึงไหนแลว และที่สําคัญก็คือมีประเด็น

น�าสนใจใหติดตาม

เพลโทวเริ่มจับประเด็นความสุขในบท

สนทนา Protagoras โดยกําหนดความหมาย

ของคํา eudaimonia (ภาษากรีกมีความ

หมายตามรากศัพทวา จิตใจดี คิดดี good 

mind, good thinking) วาเปนเปาหมาย

สูงสุดและสุดทาย (highest and last purpose) ของปญญา ซึ่ง

โดยทั่วไปมักจะเขาใจปนกับคํา hedon ที่แปลวาความรูสึกพึงพอใจ 

pleasure, satisfaction อันเปนความสับสนที่ทําใหขาดความลึกซึ้ง

ในความเขาใจเพลโทวลงอยางถนัดใจ เราจะคอยๆ วิเคราะหกันดู

อยางถี่ถวนในประเด็นสําคัญนี้

      ชีวิตและงานของเพลโทว

Diogenes Laertius ยืนยันวาเพลโทวเกิดในกรุงเอเธนสใน

เดือน Thargelion คือ ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 

ของปแรกแหงศักราชอลีมเพียที่ 88 (ก.ค.ศ.428-7) และถึงแก

กรรมในปแรกของศักราชอลีมเพียที่ 108 (ก.ค.ศ.ส.348-7) รวม

อายุได 80 ป บิดานามวา Ariston มารดา Perictione ตนตระกูล

ทั้ง 2 เปนนักการเมืองสําคัญในสมัย Pericles รุงโรจน มีนิยายตอ

เติมวาตนตระกูลทางบิดาสืบเชื้อสายจากกษัตริย โบราณปกครอง

เอเธนสในนามวา Codrus ซึ่งสืบเชื้อสายจากสมุทรเทวราชเผอ

ซายดัน (Poseidon) มารดาเปนนองสาวของ Critias ที่กลาวถึงใน

บทสนทนา Timaeus และมีเร� องเลาวาสืบเชื้อสายจาก Solon เพล

โทวเดิมช� อ Aristocles ไดสมญานามวาเพลโทวเพราะรางกายกํายํา 

มีพี่ชายช� อ Adeimantus และ Glaucan มีนองสาวนามวา Potione 

บิดาของเพลโทวถึงแกกรรมเม� อเพลโทวอายุยังนอย มารดาจึง

แตงงานใหมกับลุงของเธอเองช� อ Pyrilampes ซึ่งเปนสหายของ

เพรเรอขลิส มีลูกติดเปนชายช� อ Demus เล� องลือในเร� องความงาม 

ซึ่งตอมามีลูกชายช� อ Antiphon ซึ่งเพลโทวกลาวถึงในบทสนทนา 

Parmenides วารักมามากกวาปรัชญา

อายุ 1-26 ป (กอนมรณกรรมของซาคเขรอถิส) มีนิยาย

ปะปนมาก เทาที่มีหลักฐานพอเช� อถือไดก็คือ เพลโทวไดรับการ

ศึกษาอยางดีแบบชนชั้นสูงของกรุงเอเธนสขณะนั้น ดายเออเจนนิส

ยืนยันวาไดเรียนวิชาวาดเขียนและแตงบทประพันธ จึงมีนิสัยถนัด

ทางศิลปะอยูบาง คุนเคยกับสังคมการเมืองอยางมากและตั้งใจจะ

เปนนักการเมือง แตก็คงหมดศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยของ

กรีกตั้งแตในสงครามคาบสมุทร (Peloponnesian War 431-404 

ซึ่งเพลโทวไดมีสวนรวมรบตอตานกองกําลังทหารสพารเถอดวยใน

ปสุดทาย เอเธนสพายแพยับเยินและเสียหายมาก เพลโทวคงได

เล็งเห็นและปลงตกวาระบอบประชาธิปไตยของเอเธนสขาดผูนํา

ที่สามารถและมีใจรับผิดชอบตอผลประโยชนของรัฐอยางจริงจัง 

เพราะนักการเมืองมัวแตเปนหวงเอาใจมวลชนเพ� อไดคะแนนนิยม

จากผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงมากกวาสิ่งใด และในขณะเดียวกันก็

หาโอกาสกอบโกยผลประโยชนสวนตัวใหมากที่สุดในทุกโอกาส ใน

จดหมายเขียนเลาวา ในระหวางที่ระบอบอภิชนาธิปไตยโดยผูนํา

สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจําหน�ายสลากกิน

แบงรัฐบาลผานแพลตฟอรมจําหน�ายสลากกินแบงรัฐบาล 

หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery) เพ� อใชเปนแนวทางการ

จําหน�ายสําหรับตัวแทนจําหน�ายและการซื้อสลากของผูซื้อ

สลากดิจิทัลใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ โดยตัวแทนจํา 

หน�ายสลากดิจิทัลตองเปนผูลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” 

และแอปพลิเคชัน “เปาตัง” รวมถึงชําระคาสลากกินแบงรัฐบาล.

สลากดิจิทัล

ขุนนาง 30 คนมีอํานาจในกรุงเอเธนสระหวาง ก.ค.ศ.404-3 อยู

นั้น) พวกญาติที่มี Charmides และ Critias รวมอยูในกลุมดวย ได

ยุใหเพลโทวเขาเลนการเมือง เพลโทวขณะนั้นอายุได 24 ปสงวน

ทาทีขอดูนโยบายกอน ตอมาสังเกตเห็นความอยุติธรรมมากมายจน

รูสึกผิดหวังอยางมาก โดยเฉพาะเม� อเห็นพรรคนี้เกลี้ยกลอมซาค

เขรอถิสซึ่งสังคมยกยองวาเปนคนดีมีศีลธรรม มารวมมือปายราย

ประหารชีวิตคหบดีผูหนึ่งเพ� อจะยึดทรัพยมาแบงกัน ตอมาครั้น

พรรคประชาธิปไตยมีเสียงขางมากไดบริหารรัฐก็ฟองซาคเขรอถิส 

อยางไรเหตุผล ความคิดจะเอาดีทางเปนนักการเมืองก็สิ้นสุดลง

และหวังจะเอาดีทางปรัชญาแทน

เพลโทวคงไดรูจักซาคเขรอถิสมาตั้งแตยังเปนเด็ก เพราะ

ซาคเขรอถิสสนิทกับญาติผูใหญหลายคน ครั้นเขาวัยหนุมตั้งแตอายุ

ประมาณ 18 ป คงไดสนใจฟงคําสอนของซาคเขรอถิสเปนพิเศษ

เร� อยมาในทํานองมีศรัทธาในความคิดเหมือนศิษยอ� นๆ ทั่วไป ใน

บทสนทนาแอพเผอโลวเกียกลาววา ตัวเองเสนอเงินประกันตัวซาค

เขรอถิสเปนเงิน 30 mina และในบทสนทนา Phaedo วาไมไดเปน

สักขีพยานมรณกรรมของซาคเขรอถิสเพราะปวย (ก.ค.ศ.399 เพล

โทวอายุ 29 ป) 

กอนการตั้งสํานักแอคเขอเดมเมีย (ก.ค.ศ.399-387 อายุ 29-

41 ป) เม� อซาคเขรอถิสถูกประหารชีวิตแลว ศิษยานุศิษยจํานวน

หนึ่งพากันหนีเพ� อความปลอดภัยไปอยูกับเพ� อนๆ ที่รัฐเมกเกอ

เรอ (Megara) เพลโทวกลับไปอยูที่เอเธนสเม� อ ก.ค.ศ.396 เขียน

บทสนทนา Apologia แลวออกทองเที่ยวหาความรูรอบตัว ตํานาน 

เลาวาไปหาความรูถึงอียิปตและเมโสโพเทเมีย ที่เช� อไดแน�นอนคือ

ไปทองภาคใตของอิตาลีจนถึง Tarentum ไดมีโอกาสพบและแลก 

เปลี่ยนความรูกับนักปรัชญาสํานักเผอแทกเกอเรียนช� อ Architas 

และไปอยูที่เมืองซีราคิวสเม� อ ก.ค.ศ.388 ผูกมิตรกับดายอัน (Dion) 

ผูเปนนองเขยของดายเออนายเสียสที่ 2 แหงซีราคิวส (Dionysius 

II of Syracuse) ผูมีตําแหน�งเปนจอมทัพ (generallissimo เทียบ

เทากษัตริยจอมเผด็จการ โดยการเลือกตั้ง) เน� องจากเพลโทวพูด

ตรงไปตรงมาตามหลักวิชาการ จึงถูกลงโทษโดยการจับตัวไปขาย

เปนทาสที่เกาะ Aegina ซึ่งเปนคูศึกกับรัฐเอเธนสในขณะนั้น เพล

โทวเกือบเอาชีวิตไมรอด เดชะบุญที่แอนเนิกเซรริสแหงเซอเรนนิ 

(Anniceris of Cyrene) บังเอิญไปพบเขาและจําได จึงออกเงินไถตัว

แลวออกทุนสงตัวกลับเอเธนสไดสําเร็จในป ก.ค.ศ.387 ครั้นกลับ

ถึงเอเธนสก็จัดการกอตั้งสํานักแอคเขอเดมเมียขึ้นในสวนสาธารณะ

ชานกรุงเอเธนสใกลศาลเจาแอคเขอเดมมุส (Academus) 

ตั้งแตตั้งสํานักแอคเขอเดมเมียจนถึงมรณกรรมของดาย

เออนายเสียส (ก.ค.ศ.387-367 อายุ 41-61) เพลโทวพอใจกับ

สํานักที่ตั้งขึ้นไดสําเร็จอยางมาก เพราะเปนแหลงเปดโอกาสให

คนควาหาความรูไดอยางเสรีโดยเปนแหลงรวมนักวิชาการมา

พบปะสังสรรคกัน นับเปนสํานักที่ 2 ในกรุงเอเธนส แหงแรกตั้ง

โดย Isocrates. เม� อ ก.ค.ศ.393 เพ� อสอนวาทศิลปไมมีจุดหมาย

วิจัยหาความรูใหมเชิงปรัชญา เพียงแตพยายามรวบรวมความคิด

เห็นตางๆ เพ� อประโยชนในการพูดใหจับใจผูฟง สวนสํานักใหมของ

เพลโทวตั้งใจหาความรูใหมโดยเฉพาะ วิชาที่สําคัญมีคณิตศาสตร 

ดาราศาสตร ธรรมชาติวิทยา สังคมศาสตร ปรัชญา จุดหมายใหญ

คือเตรียมนักการเมืองชั้นผูนํา (philosopher-king) เชิญอาจารย

มีช� อมารวมบรรยาย เชน Eudoxus of Cnidus ตัวเพลโทวเองวิจัย

และสอนปรัชญา เขียนบทสนทนาโดยมีซาคเขรอถิสเปนตัวอยาง

การสอนและวิจัย

ตั้งแตมรณกรรมของจอมทัพดายเออนายเสิสถึงมรณกรรม

ของเพลโทว (ก.ค.ศ.367-348 อายุุ 61-80 ป) ดายเออนายเสิสที่ 2 

ผูเปนบุตรชายไดขึ้นดํารงตําแหน�งประมุขของนครรัฐซีราคิวสแทน 

มีอายุ 30 ป สนใจการทหารจนลืมการศึกษา ขณะนั้นอาณานิคม

กรีกกําลังมีภัยจากการขยายอํานาจของรัฐคารเถจ ดายอันถูกเรียก

ตัวจากเนรเทศกลับซีราคิวสเปนที่ปรึกษา เสนอใหเชิญเพลโทวไป

ชวยใหคําแนะนําทางวิชาการ เพลโทวรูสึกเปนหนาที่ในฐานะเปน

ชาวกรีก จะตองชวยรักษามหาอาณานิคมกรีกแหงอิตาลีใตไว โดย

วางแผนใหซีราคิวสเปนศูนยกลางการบริหาร เริ่มโดยอบรมดาย

เออนายเสิสที่ 2 ใหกระตือรือรนหาความรู ทําไดไมกี่เดือนมีผูยุยง

ใหระแวงแผนซอนแผน ดายอันหนีออกนอกรัฐไดทัน เพลโทวขอ                            

กลับเอเธนส พยายามเขียนจดหมายเกลี้ยกลอมดายเออนายเสิส

ใหเขาใจดายอันเสียใหม แตดายเออนายเสิสไมเปลี่ยนใจ กลับเพิ่ม

โทษโดยริบทรัพยสินและบังคับภรรยาซึ่งเปนนองสาวของดายเออ

นายเสิสเองแตงงานกับคนอ� น เพลโทวลงทุนเสี่ยงเดินทางไปซีรา

คิวสอีกครั้งหนึ่งเพ� อแกไขสถานการณ (ก.ค.ศ.361-60) กลับถูกคุม

ตัว Archytas of Tarentum ชวยขอรองใหกลับเอเธนสไดอยาง

หวุดหวิด เพลโทวสิ้นหวังปลอยเหตุการณตามยถากรรม ดายอัน

คุมสมัครพรรคพวกยึดอํานาจซีราคิวสไดในป ก.ค.ศ.357 แตถูกหัก

หลังลอบฆาตายในปตอมา มหาอาณานิคมกรีกในอิตาลีใตจึงปน

ปวนแตกแยกรวมกันไมติด จึงตกอยูใตอํานาจของคารเถจและตก

เปนมหาอาณาจักรโรมันในที่สุด

เพลโทวใชชีวิตที่เหลือวิจัย เขียนตํารา และสอนลูกศิษยตอ

ไปจนถึงมรณกรรม ไมปรากฏวาไดแตงงานและมีทายาท

ก็คงจะที่สํานักแอคเขอเดเมียนี่เองแหละที่ผูรูเร� องอะไรเกี่ยว

กับซาคเขรอถิสมาจับกลุมสนทนากัน และเพลโทวก็สนใจฟงเพ� อ

รวบรวมจัดหมวดหมูใหเปนบทเรียนนําไปตกแตงเปนบทสนทนา

ตางๆ และคิดตอจนไดปรัชญาของตนเอง ซึ่งทายที่สุดไมพนการ

แสวงหาทางพนทุกข อันมีความสุขเทียมเปนฉากบังหนา เม� อทําไม

สําเร็จก็จะตองเวียนวายตายเกิดในชีวิตระดับตางๆ จนกวาจะพบ

ทางพนทุกขอยางแทจริง

การแสวงหาทางพนทุกขของซาคเขรอถิส

การศึกษาบทบาททายาททางปรัชญาของเพลโทวที่ทําการ

ศึกษาโดย Edward Caird ที่สุดก็สรุปออกมาไดวา ประเด็นที่ซาค

เขรอถิสตั้งไวเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาปรัชญาที่วา จงรูจักตัว

เอง (Gnothi seauton = Know thyself) ในที่สุดก็เปนการแกปญหา

ความทุกขของพลเมืองเอเธนสนั่นเอง ชาวเอเธนสควรจะดําเนิน

ชีวิตอยางมีความสุขได แตไมมีความสุข มีแตทุกขรอบดาน สาเหตุ

มาจากความไมรู (ignorance) หรือที่คิดวารูก็รูอยางผิดๆ ก็คือความ

ไมรูนั่นเอง ซึ่งวิเคราะหไดเปนหลายสาเหตุที่สําคัญ ตามที่เปดเผย

ในบทสนทนาที่เพลโทวเขียนไวเปนหลักฐาน ดังตอไปนี้

1.ไมรูวาตัวเองไมรู เพราะรับความรูท่ีผิดๆ ไวมากจนโงหัวไมข้ึน

2.ไมรูองคประกอบของตนเองวามีสวนท่ีเปนปญญาท่ีมีสมรรถ

นะจะรูความจริงไดอยางถูกตอง กับสวนที่เปนรางกายที่รูไดอยาง

บิดเบือนเต็มใจดวยกิเลส โกรธ โลภ หลง

3.ไมรูตนกําเนิดของตัวเองวามาจากสารรวมรูปท่ีมีแตคุณภาพ

ดีๆ แตดีในระดับเทาๆ กัน

4.ไมรูวาคุณธรรมตองประกอบดวยองค 4 คือ 1.Sophia 

รูครบถวน 2.Tharros กลาทําตามที่รู 

3.Sophrosyne สายกลาง ไมขาดไมเกิน 

4.Dikaiosyne เปนธรรมแกทุกคนรอบดาน

5.ไมรูวาคุณธรรมเปนการปฏิบัติจน 

เปนนิสัย ทําครั้งเดียวหรือบางครั้ง ยังไมเปน

นิสัย ไมเรียกวาคุณธรรม

6.ไมรูวิธีฝกฝนตนเปนขั้นเปนตอน 

7.ไมรูวิธีแยกความสุขแทออกจาก 

ความสุขเทียม จึงไมพนทุกข

ความอยากเปนทายาทบังคับใหเพล

โทวตองสละชีพเพ� อเติมเต็มเปนอยางนอย 

กอนท่ีจะสรางระบบความคิดของตนเองข้ึนมา

A.W.Gomme ในบทความ The 

Structure of Plato’ Crito ไดแฉความสับสน

ในการอางเหตุผลของซาคเขรอถิสอีกดาน

หนึ่ง คือ เร� องความเปนปราชญ (wisdom) 

ซึ่งคูกับคุณธรรม ความรูกับคุณธรรมเปน

ของคูกัน ความรูคูคุณธรรมนอกเหนือไปจาก

ความรูคูปรีชาญาณ ไมรูก็ไมมีคุณธรรมและ

ไมมีปรีชาญาณ ความไมรู (ignorance) กับ

ความเห็นแกตัวเปนของคูกัน ตัดสินกันดวย

ดีแลว สับสนกับความรูเชิงปฏิบัติซึ่งอาจ

จะเปนดานการรักษาสุขภาพอนามัย การ

สรางงานศิลปะใหมีสุนทรียภาพ และการ

บริหารรัฐใหมวลชนพอใจ ตัดสินกันตาม

ถูกผิด ความเปนปราชญคือปญญารูวาธาตุ

แทของตนคือสวนดีของสารรวมรูป เปน

คุณภาพสูงสุดของสารรวมรูป รูแลวก็จะมีความสุขแทตามความ

เปนจริงและจะไมมีวันยอมใหเส� อมเสียคุณภาพนี้ ไมวาจะเอาอะไร

มาแลก การรูเชนนี้ปญญาจะมีคุณภาพในเชิงปฏิบัติครบถวน ซึ่งตอ

มาแอรเริสทาทเถิลจะระบุวามี 4 ดาน คือ ความรอบคอบ ความ

กลาที่จะทําตามที่รู ความพอดีไมขาดไมเกิน และความเที่ยงธรรม

ตอทุกคนในสังคม ซึ่งก็คือคุณธรรมครบถวน (เทียบฆราวาสธรรม 

4) ความรูระดับปรีชาญาณจึงคูคุณธรรมเสมอ เปนปราชญก็ตอง

มีคุณธรรมครบถวน และตองมีคุณธรรมครบถวนจึงไดช� อวาเปน

ปราชญผูรอบรูสมบูรณแบบและดีบริบูรณเปนตัวอยางแกคนทั้ง

หลายได มาในบทสนทนานี้เพลโทวเลาเร� องใหซาคเขรอถิสเปรียบ

เทียบปราชญกับอาชีพแพทย อาชีพเทคนิคศิลปน และอาชีพนัก

บริหารรัฐดวยกฎหมาย ผูประกอบอาชีพเหลานี้อาจจะเกงยอด

เยี่ยมเพียงใดก็ไมมีอะไรค้ําประกันวามีคุณธรรมหรือไมมีคุณธรรม 

จึงเปนปญหาที่ทําใหการสนทนาระหวางครายโทวกับซาคเขรอถิส

ในบทสนทนานี้ ไมลงตัว เพลโทวดูเหมือนจะพยายามวิเคราะห

หาความบกพรองในบทสนทนาเยอธายโฟรว และพยายามปรับ

ระบบความคิดในบทสนทนาตอๆ ไป โดยพยายามจะเขาใจวาความ

สุขคืออะไร ความสุขอยูที่การกระทํา (action) หรืออยูที่ความพอใจ

หลังจากประเมินจากความรูสึกพึงพอใจ (satisfaction) หรืออยูที่เปา

หมายของชีวิต (aim of life) ก็ตองตอบวาอยูที่เปาหมายชีวิตของ

ปญญาจึงจะถูก

ลูกศิษยของซาคเขรอถิสจํานวนหนึ่งตีความความเขาใจของ

อาจารยวา สอนใหลูกศิษยมีความฉลาดในการหาความสุขในชีวิต

โดยใชปญญาคํานวณ ใครเขาใจแงนี้อยางไรก็สอนอยางนั้น และ

เช� อกันอยางนั้นหลังจากอาจารยซาคเขรอถิสถึงแกกรรมไปแลวก็

ไมมีใครจะแกไข ตั้งสํานักสอนไดเปนล่ําเปนสันจนมีผูบันทึกไวใน

ประวัติศาสตรของมหาอาณาจักรโรมันมากมาย เชน

สายรตินิยม (hedonist) คํานึงถึงความพึงพอใจในขณะ

เสวยอารมณใหไดเขมที่สุดและนานที่สุด คือเนนความพอใจตาม

สัญชาตญาณพืชโดยการกระทําของปญญา (instinct of survival) 

สายเอฟเผอคีวเรียน (epicurean) คํานึงถึงความพึงพอใจ

สายอารมณใหไดนานที่สุดและเขมที่สุด คือเนนสัญชาตญาณสัตว 

(instinct of  sensation) ผิดเหมือนสายรตินิยม

สายสโทวอิค (stoician) คํานึงถึงความพึงพอใจท่ีวางเฉยไดใน

ส่ิงท่ีพอดํารงชีวิตได โดยไมตองตะเกียกตะกายอะไรมากกวาน้ัน เนน

สัญชาตญาณปญญา (instinct of the intellect) ผิดเหมือนสายรตินิยม

สายซายนิค (Cynic) คํานึงถึงความพึงพอใจที่วางเฉยไดใน

ความรูสึกไมตองการอะไรเลยในชีวิต เนนสัญชาตญาณเจตจํานง 

(instinct of the will) ผิดเหมือนสายรตินิยม.

ที่มาภาพ : https://www.pazzobooks.com/pictures/045180_2.jpg?v=1411681154



ดฉากฉลุยไปแล้ว สำาหรับร่างพระราชบัญญัติงบ                                                     

ประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เสียงรับหลักการวาระแรกชนะท่วมท้น ด้วยคะแนน 

278 ต่อ 194 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ช่วงตี

หนึ่งคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ 66 ที่ตั้งขึ้น

จำานวน 72  คน 

เนื้อหาอภิปราย 3 วันไม่มีอะไรให้ตื่นเต้น แม้จะมีการ

ปะทะเดือดบางช่วงระหว่าง ส.ส.ฝ่ายค้านกับนายกรัฐมนตรี  

และรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงถึง แต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี กลับ

กลายมาระทึกวันสุดท้าย ส.ส.รัฐบาลวางมวยกันเองกลางสภา 

ระหว่าง ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี  

พรรคชาติไทยพัฒนา กับ ชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี  

พรรคภูมิใจไทย จากกรณีผิดคิวลำาดับของผู้อภิปราย ที่นาย

ณัฐวุฒิประท้วงนายสุชาติ 

ตันเจริญ รองประธานสภา  

ซึ่งทำาหน้าที่ประธานในที่

ประชุมขณะนั้น 

ทำาให้นายชาดาเดือด

ที่ถูกพาดพิงถึงว่าแซงคิว

อภิปรายทั้งที่ ไม่มีชื่อในคิว 

จากนั้นพา ส.ส.ร่วมพรรค

เดินไปเคลียร์กับนายณัฐวุฒิ

ที่อยู่หลังห้องประชุม พาน

แตกตื่นกันทั้งห้องประชุม 

กับช็อตเงื้อมือตบหน้า ดีที่                                         

นายณัฐวุฒิยกมือขึ้นมาป้อง

ทัน ก่อนที่จะมี ส.ส.รุ่นใหญ่สวมบทกรรมการห้ามมวย พาตัว

แยกกันไปคนละมุม 

หลังปิดประชุม เสี่ยหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รีบโผเข้ากอด “ท็อป” วราวุธ ศิลป

อาชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ พรรค

ชาติไทยพัฒนา สยบรอยร้าวของทั้งสองพรรค

วันรุ่งขึ้น “เสี่ยหนู” การันตีอีกครั้งไร้ปัญหากระทบ

ความสัมพันธ์ ภท.กับ ชทพ. “แค่บังเอิญถูกคู่พอดี มีคนส่ง

คลิปมาให้ผมดู ก็ไม่มีการโวยวายกัน นิดๆ หน่อยๆ ไม่มี

ประเด็นอะไร และผมก็ได้กอดกับรัฐมนตรีวราวุธแล้ว ไม่มี

อะไร คนเราบางทีมีอะไรกึกกักๆ นิดหน่อย ทุกคนต่างมีเหตุมี

ผล แต่ไม่มีปัญหาอะไร ไม่ได้ทำาอะไรในสิ่งที่ดูไม่ดี   เวลาโดน

ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์หนักกว่ามาก เรื่องนี้ขี้ปะติ๋ว” ขณะที่

ฝั่ง “ท็อป” ก็ไม่ติดใจ ยันจบแล้ว 

จะว่าไป นายชาดาก็รู้จักมักคุ้นกับพรรคชาติไทยพัฒ                                                                                   

นาดีอยู่แล้ว เพราะก่อนสวมเสื้อภูมิใจไทยก็เคยเป็น ส.ส. 

อุทัยธานี สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนามาก่อน และได้เป็น ส.ส. 

ครั้งแรก ปี 2550 ในนามของพรรคชาติไทย สำาหรับนายชา

ดาเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่เคยถูก คสช.ขึ้นบัญชีเป็นผู้มี

อิทธิพล เคยถูกตำารวจทหารค้นบ้านหลายครั้ง ทั้งยังมีคดี

ครอบครองอาวุธสงครามด้วย นอกจากนั้นยังเคยถูกจับกุม

ในข้อหาจ้างวานฆ่านายสมเกียรติ จันทร์หิรัญ เลขานุการ

ของนายประแสง มงคลศิริ ส.ส.พรรคไทยรักไทย ก่อนที่ศาล

พิพากษายกฟ้องในปี 2548 ทำาให้นายชาดาถูกมองว่าเป็น

มาเฟีย และเป็นเหตุให้เจ้าตัวต้องยอมถอยไม่นั่งเก้าอี้ รมช.

เกษตรและสหกรณ์ โดยส่ง “มนัญญา  ไทยเศรษฐ์” น้องสาว

ดำารงตำาแหน่งแทน.

ชอบพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายิ่งดึกยิ่งมัน บางครั้งมีการประชัน

กันสองจอ (มักจัดกันที่สถานที่สำาคัญหน้าอำาเภอ)  การประชัน

ขันแข่งวัดความสามารถของนายหนัง ฝ่ายที่มีผู้ชมหน้าจอมาก

เป็นฝ่ายชนะ บ่อยครั้งที่มีผู้ชมหนาแน่นพอกันก็ถือว่าเสมอกัน 

ปรากฏการณ์นี้มักเกิดขึ้นกับหนังที่มีชื่อเสียงทั้งสองฝ่าย

ช่วงก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ ขณะที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึงพื้นที่

ทุรกันดาร ขาดแคลนปัจจัยในการดำารงชีพที่จำาเป็น  ช่องว่าง

น้ีจึงเป็นท่ีมาของหนังเร่ท่ีเดินสายไปท่ัวทุกถ่ิน ไปต้ังจอฉายหนัง

พร้อมทั้งโฆษณาขายสินค้า ส่วนใหญ่เป็นยา ผู้คนทั่วไปจึงเรียก

บันเทิงลักษณะนี้ว่า “หนังกลางแปลง”  บางคนก็เรียกหนังขาย

ยา 

ต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๐ มีการเลือกตั้งทั่วไป ผู้สมัคร ส.ส. 

ต้องการหาเสียงจึงเอาใจชาวบ้านด้วยการจัดหนังกลางแปลง

ฉายในพ้ืนท่ีหาเสียง พร้อมท้ังโฆษณาหาเสียงในระหว่างท่ีชาว

บ้านรอชมหนังกลางแปลง และการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่เล่าลือ

กันว่าเป็นการเลือกต้ังท่ีไม่ยุติธรรม เพราะมีท้ังพลร่ม ไพ่ไฟ และ                                                                                        

มีการประท้วงการเลือกต้ังท่ีกรุงเทพฯ ความวุ่นวายทางการเมือง

ครั้งนั้นส่งผลให้จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ทำาการรัฐประหาร

ยึดอำานาจจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในเดือนกันยายน ๒๕๐๑

กาลเวลาผ่านไปนานจนจำารายละเอียดของหนังกลาง

แปลงไม่ได้ เมื่อนึกถึงหนังคาวบอยขี่ม้า ยิงปืนที่ได้ดูตอนเด็กๆ 

แล้ว ส่วนใหญ่คงเป็นหนังกลางแปลง แต่ส่วนที่จำาได้แจ่มชัด

คือ ช่วงเรียนมัธยมได้ชมหนังไทยมีเพลงประกอบเรื่อง “สวรรค์

มืด” สุเทพ วงศ์กำาแหง เป็นพระเอก และภาพยนตร์ไทยเฟื่อง

ฟูมากช่วงหลัง พ.ศ. ๒๕๐๔ ในยุคที่มิตร-เพชรา เป็นดารานำา 

ยุคนั้นตามละแวกตึกแถวในกรุงเทพฯ คนไทยเชื้อสายจีนอยู่

อาศัยเป็นกลุ่มมักจัดฉายหนังกลางแปลง เริ่มต้นฉายหนังไหว้

เจ้า ผู้แสดงแต่งตัวแบบจีนโบราณเหมือนการแสดงงิ้ว เป็นพิธี

การสั้นๆ 

หลังจากนั้นฉายหนังไทยต่อไปหลายเรื่อง และฉายหนัง                                                                                

ช่วงใกล้ปีใหม่หลายคืน นอกจากนี้งานศพบางวัด เช่น วัดหัว 

ลำาโพงก็ฉายหนังกลางแปลงเป็นประจำาอยู่ระยะหนึ่ง  อย่างไร

ก็ตามเมื่อพ้นยุคมิตร-เพชราก็ไม่เห็นหนังกลางแปลงอีก ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะความนิยมดูหนังลดลง ผู้คนหันไปหาสิ่งบันเทิง

อื่นที่มาตามแฟชั่นในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

ปัจจุบันเราไม่ได้เห็นมหรสพกลางแปลงกันบ่อยครั้งเช่น

5บทความ

กแรกผ่านไป 

ช่วงดึก คืนวันที่ ๒ มิถุนายน สภาผู้แทน

ราษฎร โหวตรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประ 

มาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๒๗๘ ต่อ 

๑๙๔ เสียง งดออกเสียง ๒

เสียงโหวตต่างกัน ๘๔ เสียง 

ขณะที่เสียงของรัฐบาลกับฝ่ายค้านห่างกันประมาณ 

๖๐ ที่นั่ง  

ก็เท่ากับว่ารัฐบาลได้กำาไร 

กำาไรที่ว่าได้มาจากไหน 

ที่เป็นกอบเป็นกำาคือได้จากพรรคเพื่อไทย ๗ เสียง 

๑.นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ

๒.นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ

๓.นางผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ

๔.นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น ส.ส.อุดรธานี

๕.นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก

๖.นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก

๗.นายสุชาติ ภิญโญ ส.ส.นครราชสีมา

ทีมศรีสะเกษ ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยแน่นอนแล้วครับ  

เขาต้องการยึดอีสานใต้ทั้งหมด ฉะนั้นการโหวตหลังจากนี้                                                                              

ไม่ว่าจะเป็นร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ วาระที่ ๓ หรือแม้

กระทั่งญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้ง ๓ คนจะโหวตให้รัฐ 

บาลต่อ

หรือถ้าเหนียมหน่อยก็ งดออกเสียง 

รัฐบาลยังได้กำาไรจาก ๔ ส.ส.พรรคก้าวไกล  

เห็นเขาตั้งฉายากันว่า งูเห่าหน้าเก่า 

สรุปคะแนนของฝ่ายค้านหายไปรวมทั้งสิ้น ๑๔ เสียง  

จากยอด ส.ส.ฝ่ายค้านที่มีอยู่ทั้งสิ้นรวม ๒๐๘  คน

นอกจากงูเห่าเพื่อไทย ๗ คน งูเห่าก้าวไกล ๔ คน 

และยังมี พรรคประชาชาติ ๑ คน 

ท่ีเหลือเป็นพวกไม่มาประชุม แต่เป็นงูเห่าอีกสายพันธ์ุ                                                                                

หรือเปล่าไม่รู้ มาจากเพื่อไทยอีก ๒ คน คือ นายคมเดช  

มิติงบฯ มิติคน

ไชยศิวามงคล ส.ส.กาฬสินธุ์ กับนายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์  

ส.ส.ชัยภูมิ

นี่คือกำาไรของรัฐบาล

ในส่วนของ “เสียงพยศ” ในรัฐบาล 

กลุ่มนี้ยังไม่ทันอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่มานานแล้ว! 

พรรคเศรษฐกิจไทย จำานวน ๑๖ เสียง ภายใต้การ

คอนโทรลของ “ธรรมนัส พรหมเผ่า”

ส.ส.กลุ่ม ๑๖ จำานวน ๑๘ คน ที่ประกอบด้วย ส.ส.พรรค

เล็กบางส่วน ได้แก่ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พรรคครูไทย

เพื่อประชาชน พรรคไทรักธรรม พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรค

เพื่อชาติไทย พรรคพลังชาติไทย 

ทั้ง ๒ ก๊วนนี้เสพสมอารมณ์หมาย ไม่มีใครแตกแถว ต่าง

พากันโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ให้ “ลุงตู่” ได้ยิ้มออก 

แต่ “ลุงตู่” คงยิ้มออกได้ไม่นาน เพราะอย่างที่บอก นี่คือ

ยกแรกเท่านั้น 

ยังมียกสองยกสาม 

กลายเป็นว่ากลุ่มงูเห่าจากเพื่อไทยและก้าวไกล ๑๑ เสียง

ไม่ใช่เรื่องท่ีต้องกังวลสำาหรับรัฐบาล แต่กลุ่มเศรษฐกิจไทย และ

กลุ่ม ๑๖ นี่แหละจะเป็นตัวชี้ขาดเสถียรภาพรัฐบาลหลังจากวัน

นี้เป็นต้นไป 

แน่นอนครับ ก่อนการโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณใน

วาระที่ ๓ ก็คงต้องมีการเอกเซอร์ไซส์ เหมือนที่เอกเซอร์ไซส์

กันมาแล้วก่อนโหวตวาระแรก 

ก็คงต้องเรียกมาเป่ากระหม่อมกันอีก 

ถัดจากนั้นจะเป็นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทุกอย่างจะ

กลับมาวนซ้ำาเป็นแผ่นเสียงตกร่องอีก 

นี่คือความอัปยศของการเมืองไทยครับ 

การรวมกลุ่ม ตั้งก๊วนของ ส.ส. ก็เพื่อให้มีพลังต่อรอง แต่

น่าเสียดายครับ ประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องท่ีว่าน้ีสักเท่าไหร่ 

เพราะส่วนใหญ่เป็นการตอบสนองความต้องการของ

นักการเมืองเสียมากกว่า 

ฉะน้ันในแง่วิธีการ ถือว่าเสถียรภาพของรัฐบาลไม่ใช่เรื่อง

น่ากังวล 

แต่ในแง่สปิริตทางการเมือง คงต้องพูดกันไปอีกนานตราบ

เท่าที่การปฏิรูปการเมืองไม่เกิดขึ้น

กลุ่มก๊วนการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อต่อรองการเมือง ล้วน

สร้างความเสียหายให้คนต่อรองและคนถูกต่อรอง 

แน่นอนครับมีการพูดถึงการแจกกล้วย ซ่ึงมันเสียหายกันหมด 

การเมืองที่ด้อยพัฒนาเช่นนี้ เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำา 

ให้ศรัทธาในตัวนักการเมืองตกต่ำาลง 

ครับ...วาระแรกถือว่าพอหอมปากหอมคอ 

กลับไปที่คำาอภิปรายของ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กันอีกทีครับ 

ยังมีประเด็นคาใจอยู่ เพราะไปตั้งฉายาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 

๒๕๖๖ ว่า “งบช้างป่วย ปรับตัวไม่ได้”

“...ตัวเลขท่ีสูงท่ีสุดในงบประมาณชุดน้ี คือ เบ้ียหวัด บำาเหน็จ 

บำานาญของข้าราชการกว่า ๓ แสนล้านบาท สูงกว่างบฯ ของ

กระทรวงศึกษาธิการท่ีดูแลเด็กท้ังประเทศ น่ีคือปัญหาช้างป่วย 

ที่ปรับตัวไม่ได้...”

“...ทุกๆ ๑ บาทที่เก็บภาษีมาและกู้มา ๔๐% กลายเป็น

เงินเดือน สวัสดิการ กับบำานาญข้าราชการ ขณะที่เงินบำานาญ

ข้าราชการเพิ่มขึ้น ๒ เท่าในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา ข้าราชการ

เกษียณปัจจุบันมีประมาณ ๘ แสนคน และ ๒๕๘๐ จะมีถึง ๑.๒ 

ล้านคน แค่บำานาญก็เกินงบฯ ที่จะใช้ไปเยอะมาก...”

“...นี่เป็นยาขมที่ต้องกลืน และต้องส่งสัญญาณไปยัง

ข้าราชการว่า นี่คือ ระบบช้างป่วย หากปล่อยไว้อีก ๑๐ ปี 

ถึงปี ๒๕๘๐ งบกว่า ๓ แสนล้าน จะกลายเป็นกว่า ๘ แสน

ล้าน แล้วลูกหลานจะมีงบฯ ไปพัฒนาอย่างไร...”

ถ้าดูตัวเลขตามน้ีแล้วไม่ต้องคิดอะไรมาก วิธีแก้ปัญหา

คือ เลิกจ่ายเบี้ยหวัด บำาเหน็จ บำานาญ ก็ได้เงินไปพัฒนา

ประเทศทันที ๓ แสนล้าน 

แต่ถ้ามองหลายๆ มิติ การที่ข้าราชเกษียณได้รับ เบี้ย

หวัด บำาเหน็จ บำานาญ ก็คือการพัฒนาประเทศเช่นกัน 

เงินพวกนี้ ไม่ได้นำาไปใส่ตุ่มครับ 

เงิน ๓ แสนล้านบาทมันกลับมาหมุนใหม่ ผ่านการจับ

จ่ายใช้สอย พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้ รัฐเก็บภาษีได้ เงินหมุนไป

หลายรอบ สุดท้ายเม็ดเงินก็กลับมาอยู่ที่งบประมาณแผ่นดิน

ในปีถัดๆ ไป 

ไม่ทราบเจตนาของ “พิธา” ที่หยิบตัวเลข ๗ หมื่นล้าน

บาทขึ้นมาเปรียบเทียบกับตัวเลข ๓ แสนล้านบาทเพื่ออะไร

จะบอกว่าข้าราชการแก่ๆ ไร้ประโยชน์ เป็นภาระของ

ชาติอย่างนั้นหรือ 

แล้ว ๗ หมื่นล้านบาทที่บอกว่าเป็นบำานาญประชาชน 

ตัวเลขมาจากไหน 

และอะไรคือบำานาญประชาชน 

รวม ๓๐ บาทรักษาทุกโรค บัตรทอง สำาหรับประชาชน

ที่อายุเกิน ๖๐ ปีแล้วหรือยัง 

ไหนๆ พรรคก้าวไกลก็ขยันรวมตัวเลขอยู่แล้วทำาไมไม่

เอามารวมไว้ด้วย หรือกลัวว่าจะมากกว่า ๓ แสนล้าน 

ต้นไม้หากตัดรากถอนโคนมันก็ตายทั้งต้น

ใบใหม่อย่าคิดว่าจะอยู่ได้ โดยไม่มีราก

คนรุ่นเก่ามีคุณค่าเสมอ 

หากละทิ้งไม่ให้ความสำาคัญ ต่อให้ลูกหลานร่ำารวย มี

งบประมาณล้นเหลือ มันจะมีค่าอะไร

เพราะความเป็นคนมันหมดสิ้นไปแล้ว.

OPPY

OId People Play Young

ปลูกฝัง พลังปัญญา อาวุโส

ฝึกเรียนรู้สมัยใหม่ไม่คุยโม้

น้อมเทคโน-โลยี ทวีปัญญา

ผองเรา เก่าสมัย ใหม่เสมอ 

เพื่อนเกลอ ใหม่เก่า เข้าท่า

สนุกสนานกายจิตชีวิตชีวา

แม้ผู้ชรามิล้าหลังผู้ยังเยาว์

สาระบันเทิงเนื่องด้วยการละเล่นกลางแปลง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

ชีวิตไทยมีเสน่ห์จนเป็นที่หมายปองของคนต่างชาติอยาก

มาอยู่ มาอาศัย แต่คนไทยโดยกำาเนิดเห็นว่าชีวิตไทยแบบง่ายๆ 

ที่แฝงความหมายน่าสนใจ และผู้คนส่วนใหญ่มีความสุขนั้นได้

เปลี่ยนแปลงไปมาก

ผมถือโอกาสนี้เขียน “สาระบันเทิงเนื่องด้วยการละเล่น

กลางแปลง” แนบมาพร้อมนี้

  --------------------------

ก่อนอื่นขอทำาความเข้าใจถึงคำาว่า “กลางแปลง” ซ่ึงระบุใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่า “ที่แสดง

หรือเล่นเป็นต้นในที่แจ้ง เช่น โขนกลางแปลง หนังกลางแปลง 

คล้องช้างกลางแปลง” คำาอธิบายขยายความเข้าใจได้ว่าการละ

เล่นกลางแปลงเป็นการแสดงแบบไทยที่มีมานานแล้ว เพราะ

ทั้งโขน หนัง และคล้องช้างได้ดำาเนินมาโดยต่อเนื่อง โดย

เฉพาะหนังมีความหมายไปถึงการแสดงแบบดั้งเดิม แบบพื้น

บ้าน ได้แก่ หนังใหญ่ หนังตะลุง

มหรสพของไทยหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงมีทั้งพัฒนา

และร้างราไปจากความนิยม เช่น หนังใหญ่เป็นการแสดงที่มี

มาก่อน โขนนั้นหาชมได้ยากแล้ว มีเฉพาะการแสดงเพื่อการ                                                                             

อนุรักษ์ของสถาบันบางแห่งเท่านั้น เช่น หนังใหญ่วัดขนอน 

ราชบุรี เป็นต้น ต่างจากหนังตะลุงซึ่งเป็นการแสดงแบบพื้น

บ้านที่แพร่หลายในถิ่นภาคใต้หลายจังหวัด ส่วนการคล้องช้าง                                                                                   

มักแสดงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติชมเป็นการเผยแพร่วัฒน 

ธรรมเป็นส่วนใหญ่

ชนบทไทยในอดีตเมื่อ ๖๐ ปีก่อนตามตำาบล หมู่บ้านหลาย

แห่งยังไม่มีไฟฟ้า น้ำาประปา ถนนหนทางเป็นทางเกวียนใช้ได้

บางฤดู แม่น้ำาลำาคลองจึงเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักของ

ชุมชนหลายแห่งท่ีมีแหล่งน้ำาต่อเนื่องถึงกัน  ประสบการณ์ของ

ผู้เขียนที่มีชีวิตวัยเด็กในท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนได้เห็นว่า หนัง

ตะลุงเป็นมหรสพที่เข้าถึงผู้คนทั่วทุกหัวระแหง ค่ำาคืนที่มีการ

แสดงก็มีการโหมโรงด้วยดนตรี  (ตามแบบฉบับของหนัง) พร้อม

ทั้งตัวหนังที่หน้าจอ จำาได้ว่าเป็นรูปสัตว์แปลกๆ คาดว่าอาจ

เป็นสัตว์ตามจินตนาการจากป่าหิมพานต์ก็เป็นได้ 

ว่าไปแล้วเสียงโหมโรงเป็นการเชื้อเชิญให้เด็กๆ มารวม

กันที่หน้าจอหนัง ส่วนใหญ่นำาเสื่อและหมอนมาจับจองนอนรอ

ที่หน้าจอ จนกว่าการแสดงจะเริ่มก็ประมาณ ๓ ทุ่มล่วงไปแล้ว 

หนังตะลุงมีนายหนังเพียงผู้เดียวทำาหน้าที่เชิดหนัง และพากย์

หนังที่แสดงทุกตัว ตัวละครเด่นของหนังเป็นตัวตลก พากย์

ด้วยภาษาถิ่น (แหลงใต้) ที่สำาคัญอวดกันที่คารมว่า นายหนัง

คนไหนมีมุกตลกถูกใจผู้ชมมากน้อยเพียงใด

ตามปกติการแสดงหนังตะลุงดำาเนินไปถึงรุ่งสาง ผู้ที่ชื่น

เรื่องขี้ปะติ๋ว!

อดีต แต่อันที่จริงการแสดงกลางแปลงเป็นลักษณะไทยมาช้า

นาน ทางราชการจึงจัดการแสดงวิพิธทัศนา คือนำาเสนอสิ่ง

ละอันพันละน้อยด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย ให้ผู้ชมได้รับท้ังความ                                                                           

รู้และความบันเทิงอย่างกว้างขวางที่สังคีตศาลา บริเวณพิพิธ 

ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ช่วงปลายปีต่อต้นปีมาโดยต่อ

เนื่อง และช่วงไม่เกิน ๑๐ ปีมานี้  กระทรวงวัฒนธรรมได้ก่อตั้ง

โรงละครที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรในภูมิภาคหลาย

แห่ง จึงคาดหมายว่าอาจมีสังคีตศาลาเพิ่มขึ้น ในทางตรงข้าม

หากยังไม่มีสถานที่แสดงกลางแปลงก็ขอถือโอกาสนี้เสนอให้

กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาดำาเนินการต่อไป.

ขอแสดงความนับถือ

พ.อ.วัชระ วีระวงศ์

 

ผมจำาได้ว่านอกจากกลางแปลงล้อมรั้วเก็บเงินแล้ว  งาน

ศพ งานบุญต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ งานบวช ก็มีการฉายหนัง

กลางแปลงเช่นกัน แต่สำาหรับผมแล้วไฮไลต์ของหนังกลางแปลง

ไม่ได้อยู่ที่ตัวหนัง แต่อยู่ที่บรรดาร้านขายขนม ของกิน ของ

เล่นมากกว่า ฮ่าๆๆๆ  

เด็กๆ ส่วนใหญ่แทบไม่ได้ดูหนังเท่าไหร่ แต่จะวิ่งเล่นไป

รอบๆ จนถูกผู้ใหญ่ดุว่าอย่าส่งเสียงดัง เพราะดูหนังไม่รู้เรื่อง 

น่าเสียดายครับ เพราะเป็นบรรยากาศที่หาไม่ได้อีกแล้วครับ 

สมัยนี้ถึงจะยังมีหนังกลางแปลงแต่เด็กๆ อยู่หน้าจอคอมพ์ จอ

มือถือกันหมดแล้ว.     

 

ภัย

   * เกิดแก่เจ็บตายใกล้ตัว

ทั่วไปโรคระบาดหนัก

แลไกลแต่ใกล้ยิ่งนัก

แตกหักสงครามร้ายแรง

   * สมัยนี้ผลกระทบกันหมด

กดปุ่มก็กระจายทั่วหัวระแหง

ดี-ร้ายแผ่ซ่านสำาแดง

โดยมากพลิกแพลงลงทางเลว

   * มันเป็นกฎธรรมชาติ

น่าอนาถมักลงทางห่าเหว

เป็นไฟก็ไหม้ร้อนเปลว

เป็นน้ำาเหลวก็ย่อมไหลลง

   * ธรรมชาติเหนือธรรมชาติก็มี

วิถีเหนือโลภโกรธหลง

น้อยคนนักจะไปทางตรง

ชอบวนวงทางกิเลสเลศนัยฯ

    วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

ย

ปิ

ชาดา ไทยเศรษฐ์



กำ�ลังซื้อผู้บริโภคยังอ่อนแอ

‘วิกฤตอาหาร’มรสุมลูกใหม่ที่โลกต้องเผชิญ

อุตฯผนึกธกส.ดึงชาวไร่อ้อยใช้เงินกู้ดอกต่ำา
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6 เศรษฐกิจ

ธปท.ชี้ค่าครองชีพพุ่งต่อเนื่อง-ของแพง-กดดันค้าปลีก

 อาวุธ วงศ์สวัสดิ์

ไทยโพสต์ • ‘ธปท.’ ชี้กำาลังซื้อผู้บริโภคยังอ่อนแอ ค่าครองชีพพุ่ง 

ราคาสินค้า-ค่าขนส่งขยับเพิ่มต่อเนื่อง ส่งผลค่าใช้จ่ายทะยานไม่หยุด 

กดดันการฟื้นตัวธุรกิจค้าปลีก ส่วนดัชนีเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน พ.ค.

65 เริ่มฟื้น ด้านพาณิชย์ขนทัพสินค้าลดสูงสุด 75% ช่วยลดภาระค่า

ครองชีพ

กฤตอาหารโลก (Global Food Crisis)’ กำาลังกลายเป็นมรสุม 

ลูกใหม่ที่หลายประเทศต่างต้องเผชิญ เนื่องจากราคาอาหาร

เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ หลังจากหลายประเทศทั่วโลกยัง

คงบอบช้ำาจากผลกระทบของโควิด-19 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แล้ว

ยังต้องมาเผชิญกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่

เป็นตัวจุดหลายชนวนของปัญหาเศรษฐกิจโลก ซึ่งรวมถึงวิกฤตความ

มั่นคงด้านอาหารของประชากรทั่วโลกด้วย

ในการประชุม World Economic Forum : WEF ณ เมืองดาวอส 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปลายเดือน พ.ค.ท่ีผ่านมา ก็ได้มีการหารือ

กันในประเด็นน้ีด้วยเช่นกัน โดยบรรดาผู้นำานักธุรกิจและเจ้าหน้าท่ีหน่วย

งานรัฐต่างกังวลว่า วิกฤตการณ์อาหารโลกท่ีกำาลังทวีความรุนแรงข้ึน 

กำาลังเร่งให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อกีดกันทางการค้าของประเทศต่างๆ 

จนท้ายท่ีสุดอาจกลายเป็นชนวนท่ีก่อให้เกิดสงครามการค้าในวงกว้างได้ 

และต่างเห็นพ้องต้องกันในการออกโรงเพื่อเตือนเรื่องวิกฤตอาหารโลกท่ี

อาจจะรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนในระยะจากน้ีและต่อไปด้วย

ขณะที่ ‘อันโตนิโอ กูเตอร์เรส’ เลขาธิการสหประชาชาติ ได้

ออกมาเตือนว่า ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีปรากฏการณ์

ขาดแคลนอาหารเกิดขึ้นทั่วโลก หากประชาคมระหว่างประเทศไม่ร่วม

กันดำาเนินการอย่างเร่งด่วน รวมทั้งได้มีการเสนอแผนการทำางานเพื่อ

จัดการปัญหา คือ เร่งจัดหาอาหารและปุ๋ย เพิ่มระบบการคุ้มครองทาง

สังคมภายในประเทศ สนับสนุนการเข้าถึงการเงินระหว่างประเทศ 

รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำาหรับผู้ผลิตอาหารรายย่อย และ

สนับสนุนเงินทุนให้ผู้ดำาเนินงานด้านมนุษยธรรมเพื่อลดความหิวโหย

เนื่องจากรายงานของสหประชาชาติระบุว่า จำานวนประชาชนที่

อยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารขั้นรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในช่วง 2 ปี

ที่ผ่านมา จาก 135 ล้านคนก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 เป็น 

276 ล้านคนในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเอธิโอเปีย โซมาเลีย และเคนยา 

จำานวนผู้ที่เผชิญกับความอดอยากรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวตั้งแต่

ปี 2564 คือจากประมาณ 10 ล้านคน เป็นมากกว่า 23 ล้านคนใน

ปัจจุบัน และยังมีผู้เสียชีวิต 1 คนทุกๆ 48 วินาทีจากความหิวโหย

  

ขณะเดียวกัน ‘คริสตินา จีโอจีวา’ ผู้อำานวยการกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ (IMF) ได้ระบุว่า สถานการณ์เศรษฐกิจโลกขณะนี้

กำาลังเผชิญความยุ่งเหยิงอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโค

วิด-19 ตลอดจนความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ตลาดการ

เงินที่เปราะบางอย่างยิ่ง รวมไปถึงปัญหาซับพลายเชน ถือเป็นบท

ทดสอบครั้งยิ่งใหญ่ของโลก นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เลยทีเดียว!

ตอนนี้มี 30 ประเทศทั่วโลกแล้วที่ใช้มาตรการจำากัดการส่ง

ออกอาหาร พลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์นับตั้งแต่เกิดสงครามใน

ยูเครน ทำาให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีก ไม่เพียงเท่านี้ ครัวเรือน

ทั่วโลกกำาลังเผชิญหน้ากับราคาอาหาร และราคาพลังงานที่พุ่งสูง

ขึ้นอย่างมาก ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ ได้สร้างความเสี่ยงที่จะทำาให้

เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะที่ยุ่งเหยิงอย่างที่สุด

‘เดวิด มัลพาส’ ประธานธนาคารโลก ที่ได้เคยออกมาระบุ                                          

ว่า สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลทำาให้ราคาอาหารปรับตัวสูง

ขึ้น และส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนยากไร้มากที่สุด พร้อมเตือนว่า 

วิกฤตการณ์ความไม่มั่นคงทางอาหารครั้งนี้จะครอบคลุมระยะเวลา

หลายเดือน และอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงปี 2566

‘ราคาอาหารปรับตัวข้ึนไปแล้ว 37% เมื่อเทียบกับรายปี และ

ปรับตัวข้ึนมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซ่ึงมีนัยสำาคัญ โดยภาวะ

ขาดแคลนอาหาร พลังงานและปุ๋ยน้ีสำาคัญสำาหรับวัฏจักรการเพาะปลูก 

สถานการณ์เหล่าน้ี ‘กำาลังสร้างวิกฤตการณ์ความไม่ม่ันคงทางอาหาร’ ท่ีจะ

กินเวลาอย่างน้อยหลายเดือน และอาจจะยืดเย้ือไปจนถึงปีหน้า’ เดวิดระบุ

ทั้งนี้ ธนาคารโลกได้ประกาศแผนรับมือวิกฤตความมั่นคง

ด้านอาหารโลกด้วยการอัดฉีดงบประมาณ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ เข้า

สู่โครงการในปัจจุบันและโครงการใหม่ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะ

ครอบคลุมด้านเกษตรกรรม, โภชนาการ, การคุ้มครองทางสังคม, น้ำา

และการชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหารตลอด

ช่วง 15 เดือนข้างหน้า

ไม่เพียงเท่าน้ี งบประมาณดังกล่าวยังจะครอบคลุมการส่ง

เสริมการผลิตอาหารและปุ๋ย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบอาหาร 

สนับสนุนด้านการค้าให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ

ครัวเรือนและผู้ผลิตกลุ่มท่ีเปราะบางด้วย รวมท้ังจะร่วมมือกับประเทศ

ต่างๆ ในการจัดต้ังโครงการใหม่ๆ มูลค่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ใน

ช่วง 15 เดือนข้างหน้า เพื่อรับมือวิกฤตความม่ันคงด้านอาหารด้วย

ระงับการส่งออกอาหารในต่างประเทศ ก็เพื่อแก้ปัญหาภายในประเทศ

ตัวเอง แต่ทำาให้ปัญหาวิกฤติการณ์อาหารโลกมีความซับซ้อนมากข้ึน

การระงับการส่งออกอาหารและกักตุนอาหารจะยังคงเกิดขึ้น

ต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีประเทศต่างๆ ดำาเนินการในลักษณะดังกล่าว

มากขึ้น การเปิดเสรีทางการค้าเกี่ยวกับสินค้าอาหารจะชะงักงันไป

ระยะหนึ่ง การกำาหนดโควตาส่งออกจนถึงการระงับการส่งออกสินค้า

เกษตรและสินค้าเกี่ยวเนื่องจะขยายวงเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป การ

สต๊อกอาหารและกักตุนอาหารก็จะเพิ่มขึ้นด้วย และในกรณีเลวร้าย

สถานการณ์อาจจะยืดเยื้อไปถึงกลางปี 2567

คาดการณ์ว่า วิกฤตอาหารโลกจะรุนแรงกว่าและยาวนาน

กว่าวิกฤตพลังงาน และมีความเชื่อมโยงกัน ส่งผลกระทบต่อ

ประชากรโลกระดับหลายพันล้านคน แม้ว่าสงครามรัสเซีย-ยูเครน

อาจจะยุติลงในปลายปี

นี้ แต่ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ

ภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องระยะ

ยาว ภัยแล้ง รวมถึงอุทกภัย

ครั้งใหญ่จะทำาลายพื้นที่

ทางการเกษตรเป็นระยะๆ

อย่างไรก็ดี ประเทศไทย 

โดย ‘สำานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) ได้มีการ

วางแผนเตรียมความพร้อม

ด้านความม่ันคงทางอาหาร ซ่ึง

ดำาเนินการผ่านคณะกรรมการขับ

เคลื่อน 4 ด้าน คือ 1.ด้านความ

ม่ันคงอาหารตลอดห่วงโซ่ 2.ด้าน

คุณภาพและความปลอดภัยด้าน

อาหาร 3.ด้านอาหารศึกษา หรือ

การให้ความรู้ในการบริโภคอาหาร

อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

และ 4.ด้านการบริหารจัดการ 

เช่น กฎหมาย โครงสร้างองค์กร 

และการบริหารงบประมาณ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนา 

คารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้

เปิดเผยผลสำารวจดัชนีความเชื่อ

มั่นผู้ประกอบการค้าปลีก ประจำา

เดือน พ.ค.2565 ทั้งปัจจุบันและ

ในระยะ 3 เดือนข้างหน้า พบว่า 

ปรับลดลงจากภาวะค่าครองชีพท่ี

สูงข้ึน แม้ว่าผู้บริโภคจะคลายความ

กังวลต่อการแพร่ระบาดของโค

วิด-19 สะท้อนจากกิจกรรมนอก

บ้านที่มากขึ้น แต่เป็นผลมาจาก

การปรับขึ้นราคาสินค้าหลาย

รายการตามต้นทุนและค่าขนส่ง

ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่มาตรการกระตุ้น

การบริโภคจากภาครัฐหมดลง ซ้ำา

เติมกำาลังซื้อของผู้บริโภคที่ยัง

อ่อนแอ และกดดันการฟื้นตัว

ของธุรกิจค้าปลีก

โดยความเชื่อมั่นของผู้

ประกอบการประเภทห้างสรรพ

สินค้า ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตและ

ร้านอาหาร ปรับดีขึ้นจากเดือน

ก่อนหน้า สอดคล้องกับความเชื่อ

มั่นต่อยอดขายสาขาเดิม (SSSG) 

และความถี่ของผู้ ใช้บริการที่เพิ่ม

ขึ้น ขณะที่ยอดการใช้จ่ายต่อครั้ง                                    

ปรับลดลง เพราะผู้บริโภคคลาย

ความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่                                        

ระบาดจึงเริ่มออกมาใช้จ่ายเพื่อ

การบริโภค ลดการประกอบอาหาร

ในบ้าน ท่องเที่ยวและทำากิจกรรม

นอกบ้านมากขึ้น อย่างไรก็ดีราคา

สินค้าที่ปรับสูงขึ้นนั้นคาดว่าจะ

ยังเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัว

ของกำาลังซื้อผู้บริโภค

สำาหรับ ดัชนีความเชื่อ

มั่นทางธุรกิจในเดือน พ.ค.2565 

ปรับดีข้ึนมาอยู่ท่ี 49.3 จากระดับ 

48.2 ในเดือน เม.ย.2565 จาก

การเพิ่มขึ้นในเกือบทุกองค์ประ 

กอบ นำาโดยด้านการผลิต ผล

ประกอบการและคำาสั่งซื้อที่ปรับ

เพิ่มขึ้น ตามนโยบายการเปิด

ประเทศที่ผ่อนคลายมากขึ้นและ

ประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตาม

ปกติ ประกอบกับการประกาศ

ยกเลิกการตรึงราคาน้ำามันดีเซล

ในเดือนนี้ จึงทำาให้ค่าขนส่งและ

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคบาง

ส่วนทยอยปรับเพิ่มขึ้น ทำาให้

ความเชื่ อมั่นด้ านต้นทุนของ

ภาคที่ ไม่ใช่การผลิตปรับลดลง 

ยกเว้นกลุ่มค้าส่งที่คำาสั่งซื้อและ

ปริมาณการค้าปรับเพิ่มขึ้นมาก 

คาดเป็นการซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้

ราคาถูกลง และสะสมสต๊อกหรือ

เพื่อล็อกต้นทุน อย่างไรก็ตามใน

อีก 3 เดือนข้างหน้าดัชนีความ

เชื่อมั่นทางธุรกิจปรับลดลงจาก 

54.1 ในเดือนก่อน มาอยู่ที่ 52.4 

จากการลดลงในทุกองค์ประกอบ 

โดยเฉพาะความเชื่อมั่นด้าน

ต้นทุน โดยระดับความเชื่อมั่นลด

ลงทั้งในภาคการผลิตและที่ ไม่ใช่

ภาคการผลิต

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รอง

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว

ภายหลังตรวจเยี่ยมการจัดงาน                                     

“พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชา 

ชน Lot 18 : 4 มุมเมือง (ครั้ง

ที่ 3) ระหว่างวันที่ 3-5 มิ.ย.65 ที่

บริเวณสนามฟุตบอลเคหะชุมชน

ร่มเกล้า ว่า พาณิชย์ได้จัดงาน

ดังกล่าวมา 2 ครั้งแล้ว ซึ่งได้รับ

การตอบรับจากประชาชนเป็น

อย่างดี การจัดงานในครั้งนี้ ได้

นำาสินค้าอุปโภค-บริโภค รวม 7                                      

หมวดสินค้า 15 กลุ่ม กว่า 1,800 

รายการ โดยลดสูงสุด 75% มั่น                                          

ใจการจัดงานในคร้ังน้ีจะสามารถ

ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชา 

ชนได้เป็นอย่างดี และยังช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการหมุน 

เวียนมากขึ้นอีกด้วย.

‘ศักดิ์สยาม’ย้ำา  

งบลงทุนปี66 

กระจายทุกมิติ  

กฟผ.ลุยจัดแข่งพัฒนาอีวีเยาวชน

‘วิ

ราชดำาเนิน • นายศักดิ์สยาม 

ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผย

ว่า ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร ในการประชุม

สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

วาระ 1 เมื่อวันท่ี 2 มิ.ย.ท่ีผ่าน

มา ว่า กระทรวงคมนาคมคำานึงถึง                                     

ประชาชนเป็นลำาดับแรก โดยมีแนว                                         

คิดและแผนการดำาเนินงานอย่าง

เป็นระบบ เพื่อตอบสนองความต้อง 

การในการแก้ปัญหาท้ังในอดีตและ

ปัจจุบันท่ีพ่ีน้องประชาชนเผชิญอยู่ 

รวมไปถึงการสร้างโอกาสในการ

เพ่ิมความขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ

สำาหรับ แนวทางได้ดำาเนิน                         

การยึดถึงหลัก 3 ข้อ คือ 1.ถูกต้อง                                        

ตามมติคณะรัฐมนตรี 2.ถูกต้อง 

ตามระเบียบ และกฎหมาย และ 

3.ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 

ยึดประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน

และประเทศชาติเป็นศูนย์กลาง 

ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น

สำาคัญ การจัดสรรงบประมาณ

ในทุกมิติของกระทรวงฯ จะคำานึง

ถึงปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีเพื่อแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อน สร้างโอกาส

ในการสร้างรายได้และมอบความ

ปลอดภัยในการเดินทางให้กับพ่ี

น้องประชาชน

นอกจากนี้ จากนโยบาย

การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 

กระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อม                                     

ในทุกมิติของการเดินทางเพื่อ

รองรับนักท่องเที่ยว โดยในปี                                    

2565 คาดว่าจะมีจำานวนนัก

ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประ                             

เทศไทยประมาณ 22 ล้านคน                          

และปริมาณผู้ โดยสารระหว่าง

ประเทศต่อเดือนของท่าอากาศ  

ยานสุวรรณภูมิจะเติบโตขึ้นถึง 

295% ก่อให้เกิดเม็ดเงินที่เป็น

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อ

ประเทศสูงถึง 326,645 ล้าน

บาท และจะเพิ่มเป็น 565,450 

ล้านบาทในปี 2566 ซึ่งจะทำาให้

เกิดผลประโยชน์ทวีคูณทาง

เศรษฐกิจถึง 1.34 ล้านล้านบาท. 

ไทยโพสต์ • กฟผ.หนุน

การแข่งขัน EV Hackathon 

ฉลองครบรอบ 160 ปี ความ

สัมพันธ์ไทย-เยอรมนี แบ่ง

ปันองค์ความรู้ด้านยานยนต์

ไฟฟ้าแก่เยาวชน หวังผลัก

ดันไทยก้าวสู่ฐานการผลิต

ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งเอเชีย

นายสุทธิพงษ์ เฉลิม

เกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหาร

จัดการความยั่งยืน การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. 

แถลงข่าวเปิดโครงการ “การ

แข่งขันความคิดสร้างสรรค์

สำาหรับการคมนาคมยานยนต์                        

ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อการพัฒนา                         

อย่างยั่งยืน” หรือ EV Ha- 

ckathon ว่า กฟผ.ในฐานะ

หน่วยงานดูแลความมั่นคง

ด้านพลังงานไฟฟ้าของประ 

เทศ ร่วมเป็นอีกหน่ึงแรงสนับ 

สนุนขับเคลื่อนการใช้รถ EV 

พระราม 6 • กระทรวงอุตฯ ประ                                               

สาน ธ.ก.ส. เดินหน้าเงินกู้ดอกต่ำา                                                     

หวังช่วยชาวไร่อ้อยเพิ่มประสิทธิ 

ภาพการผลิต ลด PM 2.5 หลัง 

ครม.ไฟเขียวงบ 6,000 ล้านบาท 

3 ปี มีพื้นที่ได้ประโยชน์ 1.5 ล้าน

ไร่

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ                                          

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห 

กรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาห 

กรรมได้ผลักดันโครงการชดเชย

ดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่

ระยะเวลาดำาเนินโครงการ 3 ปี                                         

ตั้งแต่ปี 2565-2567 ซึ่งมีราย                                   

ละเอียดโครงการดังนี้ 1.กู้เงิน 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำา การบริหาร

จัดการน้ำาในไร่อ้อย และปรับพ้ืนท่ี

ปลูกอ้อย รายละไม่เกิน 500,000 

บาท เฉพาะปรับพื้นที่ปลูกอ้อย 

อัตราไม่เกินไร่ละ 2,500 บาท 

ชำาระคืนเสร็จส้ินไม่เกิน 6 ปี ผู้กู้

จ่ายดอกเบ้ียในอัตราคงท่ี 2% ต่อปี

2.กู้เงินเพื่อจัดซ้ือเครื่องจักร 

กลการเกษตร เช่น รถตัดอ้อย 

รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท รถ

คีบอ้อย รายละไม่เกิน 2 ล้าน

บาท รถแทรกเตอร์ รายละไม่เกิน 

6 ล้านบาท ชำาระคืนเสร็จสิ้นไม่

เกิน 8 ปี ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา

คงที่ 2% ต่อปี 3.กู้เงินเพื่อซื้อ  

รถบรรทุกและพ่วงบรรทุก ชำาระ

คืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 8 ปี ผู้กู้จ่าย

ดอกเบี้ยในอัตราคงที่ 4% ต่อปี

ท้ังน้ี สำานักงานคณะกรรม 

การอ้อยและน้ำาตาลทราย จึงได้ร่วม                                    

กับ ธ.ก.ส.เร่งประชาสัมพันธ์โครง                                        

การ เพราะจะช่วยลดภาระดอกเบ้ีย                    

ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยท่ีต้อง 

การซ้ือเครื่องจักร และจัดทำาระบบ                                                

น้ำาเพื่อเพ่ิมผลผลิตอ้อยในไร่ ท่ีจะส่ง                                   

ผลให้มีต้นทุนในการผลิตอ้อยท่ีต่ำาลง 

โดยโครงการน้ีจะมีพ้ืนท่ีปลูกอ้อยได้

รับประโยชน์ประมาณ 1.5 ล้านไร่.

เพิ่มมากขึ้น รวมถึงงานดังกล่าว

ยังถือเป็นโอกาสเฉลิมฉลองครบ

รอบ 160 ปี การสถาปนาความ

สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย

กับเยอรมนี

“การจัดการแข่งขัน EV 

Hackathon นี้เป็นอีกหนึ่งเวที

สำาคัญในการจุดประกายความ

คิดสร้างสรรค์ ให้แก่เยาวชนได้

มี โอกาสเรียนรู้เทคโนโลยียาน

ยนต์ไฟฟ้า โดย กฟผ.สนับสนุน 

ถ่ายทอด และแบ่งปันองค์ความ                      

รู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ด้านพลัง 

งานไฟฟ้าของ กฟผ.ทั้ง 8 แห่ง

ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของไทย 

พร้อมต้อนรับทุกคนให้เข้ามา

ศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเอง 

เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรม

ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า” นายสุทธิ

พงษ์กล่าว

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมี

หัวข้อการแข่งขันเรื่องยานยนต์

ไฟฟ้า มุ่งให้นิสิตนักศึกษาได้นำา

ความรู้ที่ ได้รับจากการเข้า

ร่วมโครงการไปประยุกต์ ใช้

และต่อยอดในอนาคต อีกทั้ง

เป็นประโยชน์สำาหรับไทยที่

จะพัฒนาและเรียนรู้ความ

ทันสมัยในเทคโนโลยีของ

เยอรมนี ให้พร้อมก้าวเข้าสู่

การเป็น “ฐานการผลิตยาน

ยนต์ไฟฟ้าแห่งเอเชีย” ตาม

นโยบาย 30/30 ของรัฐบาล ที่

ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ ZEV (Zero                                       

Emission Vehicle) หรือรถ 

ยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์

ให้ได้อย่างน้อย 30% ของ

การผลิตยานยนต์ทั้งหมดภาย 

ในปี ค.ศ.2030

อย่างไรก็ตาม กิจกรรม 

EV Hackathon น้ีจัดข้ึนระหว่าง                                     

เดือน มิ.ย.-ส.ค.2565 สามารถ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการ                                         

สมัครเข้าแข่งขัน EV Hacka- 

thon ได้ที่ https://ev4sustain.

kmutnb.ac.th/.

RT เดินหน้ารับงานก่อสร้างต่อเนื่อง

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. 

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง หรือ RT เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจช่วงไตรมาส 

2/2565 คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปริมาณงานที่ได้รับ

อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีงานที่รอลงนามสัญญาประเภทงาน                                                                                

Pipe Jacking และงานก่อสร้างบ่อเก็บน้ำาดิบ จำานวน 2 

โครงการ จำานวน 764.88 ล้านบาท ส่วนงานที่บริษัทลงนาม

สัญญาแล้วจำานวน 3 งาน ได้แก่ งานประเภทอุโมงค์ส่งน้ำา, 

งานประเภท Slope Protection และล่าสุดกับโครงการก่อสร้าง

ทางรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 (ได้

รับหนังสือแสดงเจตจำานงว่าจ้าง หรือ LOI แล้ว) ในส่วนการ

ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ ช่วงเด่นชัย-งาว มูลค่ารวม 2,349.22 

ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถดำาเนินการก่อสร้างในช่วงไตรมาส 

3/65 รวมถึงทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 2565 นอกจากนี้บริษัท

ยังมีโอกาสเข้ารับงานสัญญาอื่นๆ ของโครงการดังกล่าวอีก 

ด้วย

อินฟอร์มาเตรียมจัดเมกะอีเวนต์

นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำานวยการกลุ่มงานภูมิ 

ภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์  ประเทศไทย เปิดเผยว่า   

การประกาศเปิดประเทศเต็มรูปแบบของรัฐบาล เป็นจุดเริ่มต้น

ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

กลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุนที่สร้างเม็ดเงินจำานวนมาก จึงนำา

งานใหญ่ระดับเอเชียอย่าง ProPak Asia 2022  ที่รวบรวม

เทคโนโลยีด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์จากทั่ว

โลกมาจัดแสดงระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายนนี้   ณ  ศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทคฯ เพื่อดึงดูดนักธุรกิจและนัก

ลงทุนจากทั่วโลกมาสู่ประเทศไทย โดยคาดว่าในปีนี้จะสร้าง

เม็ดเงินหมุนเวียนภายในงานได้ถึง 5,000  ล้านบาท

K-HA ผุดโครงการเคหะลองสเตย์

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. 

เคหะสุขประชา หรือ K-HA เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้ลงสำารวจพ้ืนท่ี

ในการจัดทำาโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” จำานวน 100,000 

หลังทั่วประเทศ สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะ

บาง ได้เข้าถึงโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานในราคาที่

เหมาะสม  โดยได้จับมือกับบริษัท ไทยจัดการ ลองสเตย์ จำากัด 

ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสำารวจ

พื้นที่ในการจัดทำาที่พักอาศัยในระยะยาวให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

ได้แก่ ผู้สูงอายุ ข้าราชการหลังเกษียณ และกลุ่มนักท่องเที่ยว

ที่เดินทางมาพำานักระยะยาว ให้ได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่าง

มีความสุข กับโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” ของเคหะสุข

ประชา ในชื่อ “เคหะลองสเตย์” จะสามารถตอบโจทย์ในด้านที่

อยู่อาศัยของคนกลุ่มดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทั้งรูปแบบของที่พัก 

พื้นที่สันทนาการ ตลอดจนมีศูนย์ดูแลสุขภาพภายใต้มาตรฐาน

ที่ดี

แม็คโครมุ่งสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล 

นายพอล ฮาวเว่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน

สารสนเทศทางธุรกิจ บมจ.สยามแม็คโคร เปิดเผยว่า ได้จับมือรี

เล็กซ์ โซลูชั่นส์  เสริมแกร่งการตอบโจทย์ Omi-Channel สร้าง

ความแม่นยำาในการคาดการณ์ความต้องการสินค้าทั้งในช่อง

ออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ครอบคลุมการ

บริหารจัดการสินค้าของแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ และจาก

การคาดการณ์ที่ถูกต้องและแม่นยำาของระบบปัญญาประดิษฐ์

นี้ ส่งผลให้แม็คโครสามารถพัฒนาเครือข่ายการกระจายสินค้า

ทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน 

ทั้งยังลดปัญหาการขาดสินค้าจัดส่งไปยังสาขาต่างๆ รวมถึงการ

ให้บริการสำาหรับกลุ่มลูกค้า B2B ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ

แม็คโครให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพด้วย.

2/6/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 3,517.30 3,823.61 -306.31
 4,626.30 3,747.15 +879.14
 27,000.96 28,937.21 -1,936.25
 22,731.32 21,367.91 +1,363.41

57,875.88
-12.34

1,647.67

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.88 34.61
ยูโร 36.05 37.16
ปอนดสเตอรลิง 42.18 43.66
เยน (100 เยน) 25.90 26.91
หยวนจีน 4.27 4.44
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,100 30,200
ทองรูปพรรณ 29,562 30,700
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

‘องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)’ ได้

ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตราคาอาหารแพงทั่ว

โลก โดยรายงานระบุว่า ดัชนีราคาอาหาร (Food Price Index) ซึ่ง 

เป็นดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของสินค้าอาหารและ

โภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดทั่วโลก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม

ธัญพืช ผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อสัตว์ น้ำามันพืช และน้ำาตาล มีค่าเฉลี่ย

ในเดือน ธ.ค.2564 อยู่ที่ 133.7 จากระดับ 134.9 ในเดือน พ.ย.

2564 ซึ่งถือเป็นเดือนที่ 4 ที่ดัชนีดังกล่าวปรับเพิ่มสูงขึ้น และยังเป็น

ระดับที่พุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปีอีกด้วย

ส่วนในปี 2565 FAO ระบุว่า ดัชนีราคาอาหาร

ในเดือน มี.ค.2565 เพิ่มขึ้นเกือบ 13% จากเดือน ก.พ.

2565 และราคาอาหารพุ่งขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือน 

เม.ย.2565 ตามดัชนีราคาอาหารของ FAO

ขณะท่ี หลายประเทศท่ัวโลกกำาลังตื่นตัวกับวิกฤตอาหารโลก

ซ่ึงจะกลายเป็นมรสุมใหญ่ของโลกลูกใหม่ท่ีเข้ามากระทบเศรษฐกิจท่ัว

โลก ในส่วนของ ‘ประเทศไทย’ ยังยืนยันว่า ไร้สัญญาณการขาดแคลน

อาหาร โดย ‘จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์’ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ ระบุว่า เรื่องสต๊อกอาหารสำาหรับประเทศไทยขณะน้ียังไม่มี

สัญญาณท่ีน่าเป็นห่วง โดยกระทรวงพาณิชย์พิจารณาเป็นรายสินค้า 

ทำาให้รู้สต๊อกสินค้าของเราดีอยู่แล้วว่าอาหารท่ีสำาคัญและจำาเป็นสำาหรับ

การบริโภคในประเทศแต่ละตัวน้ันจะต้องมีสต๊อกก่ีเดือน จำานวนเท่าไหร่ 

อะไรท่ีเกินสต๊อกจึงส่งออก อะไรท่ีจำาเป็นต้องมีสต๊อกก็จะมีการดูแลเป็น

พิเศษ เป็นหลักในการบริหารจัดการเรื่องสต๊อกอาหารสำาหรับประเทศ

ขณะท่ีนักวิชาการมองว่า วิกฤตอาหารจะลากยาวกว่าวิกฤต

พลังงาน และจะกระทบกับประชากรท่ัวโลกหลายพันล้านคน โดย 

‘อนุสรณ์ ธรรมใจ’ กรรมการวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิจัย

แห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ได้แสดงความเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวว่า 

เป็นผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ท่ีส่งผลให้ราคาพลังงานสูงข้ึน 

เกิดปัญหาขาดแคลนปุ๋ยและวัตถุดิบอาหาร การเก็งกำาไรในตลาดสินค้า

โภคภัณฑ์ซ้ือขายล่วงหน้า การชะงักงันของการขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน 

การกีดกันทางการค้าสินค้าเกษตรด้วยระบบโควตา และระงับการส่ง

ออก เหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยท่ีทำาให้ราคาอาหารพุ่งสูงข้ึน เกิดภาวะการ

ขาดแคลนอาหารในประเทศท่ีต้องนำาเข้าอาหารจำานวนมาก และการ

อ้อย สำาหรับบริหารจัดการแหล่ง                                                

น้ำ าและซื้อ เครื่ องจักรกลการ                              

เกษตรในไร่อ้อยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 

ภาพการผลิตอ้อย และลดอ้อย

ไฟไหม้ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง                                    

ขนาดเล็ก (PM 2.5) ผ่านคณะ

กรรมการอ้อยและน้ำาตาลทราย                             

ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถ

กู้เงินจาก ธ.ก.ส.ในอัตราดอกเบ้ีย 

ต่ำา 2% ต่อปี เพื่อจัดซื้อเครื่อง 

จักรกลการเกษตรใช้ ไร่ในอ้อย 

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

“เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2565 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็น

ชอบงบประมาณเพื่อดำาเนินโครง 

การปี 2565-2567 รวมเป็นเงิน                                         

6,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นกรอบ

วงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบ้ีย                                 

ให้ ธ.ก.ส. เป็นเงิน 789.75 ล้าน                                               

บาท โดยหวังเป็นอีกหนึ่งโครง 

การที่เกิดขึ้นตามนโยบายแก้ไข

ปัญหามลพิษด้านฝุ่น PM 2.5” 

นายสุริยะกล่าว

ด้านนายกอบชัย สังสิทธิ                                         

สวัสด์ิ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ในฐานะประธานกรรมการอ้อย

และน้ำาตาลทราย (กอน.) กล่าว

ว่า โครงการนี้ ธ.ก.ส.ปล่อยสิน                                               

เชื่อดอกเบี้ยต่ำาในอัตรา 2% ต่อ                                  

ปี ให้กับ เกษตรกรชาวไร่อ้อย 

วงเงินปีละ 2,000 ล้านบาท 
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รคลมแดด หรือฮีตสโตรก (Heat Stroke) 

เป็นภาวะที่มักเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิในร่างกาย

เพิ่มสูงกว่า 40 องศาเซลเซียสภายในเวลา 

10-15 นาที เมื่ออยู่ท่ามกลางอากาศร้อนจัด

ติดต่อกัน ซึ่งหากมีอาการของภาวะฮีตสโตรกเกิดขึ้น 

ร่างกายจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในและอาจ

ก่อให้เกิดอันตรายได้ในเวลาต่อมา 

ภาวะฮีตสโตรกอาจส่งผลให้ร่างกายของผู้ป่วย

มีอาการผิดปกติต่างๆ เช่น ผิวร้อน อุณหภูมิร่างกาย

สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส แต่ไม่มีเหงื่อออก ลิ้น

บวมและแห้ง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผิวแห้งและเปลี่ยน

เป็นสีแดง มึนงง การรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง เดินโซเซ 

คลื่นไส้ อาเจียน พูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง เวียนหัวหรือปวด

หัวตุบๆ หัวใจเต้นช้าหรือเร็วผิดปกติ ชักหรือหมดสติ 

ฉะนั้นการเรียนรู้จักป้องกันโรคลมแดดจึงเป็นสิ่งที่ไม่

ควรมองข้าม

วิธีง่ายๆ ที่สุดคือ ดื่มน้ำาในปริมาณมากตลอด

ทั้งวันเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำาและรักษาอุณหภูมิใน

ร่างกายให้คงที่ หรือดื่มน้ำาอย่างน้อย 1–2 แก้วก่อน

ออกไปอยู่กลางแจ้งในวันที่อากาศร้อนมาก แต่ไม่ควร

ดื่มน้ำาเย็นจัดเพราะอาจทำาให้ปวดบีบท้อง และไม่ควร

ดื่มเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์

เลือกสวมเสื้อผ้าที่มีสีอ่อน เนื้อผ้าบางเบา 

ระบายอากาศและความร้อนได้ดีอย่างผ้าฝ้ายหรือผ้า

ลินิน สวมหมวก แว่นตาดำาหรือทาครีมกันแดดที่มี

ค่า SPF 15 เป็นอย่างน้อยทุกๆ 2 ชั่วโมงเมื่อต้องอยู่

กลางแจ้ง หลีกเลี่ยงการทำากิจกรรมกลางแจ้งหรือการ

อยู่กลางแดดในวันที่อากาศร้อนจัด 

หากออกกำาลังกายกลางแจ้ง ควรพักดื่มน้ำาทุกๆ 

20 นาทีแม้ไม่หิวน้ำา รวมทั้งควรชั่งน้ำาหนักตัวก่อน

และหลังการออกกำาลังกายเพื่อเปรียบเทียบปริมาณ

ของเหลวที่สูญเสีย และเพื่อให้ทราบปริมาณของเหลว

ที่ต้องดื่มเพื่อทดแทน รับประทานยาอย่างระมัดระวัง 

เนื่องจากยาบางชนิดอาจทำาให้ร่างกายขาดน้ำาหรือไม่

สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติ อีกทั้งยังควร

หลีกเลี่ยงการใช้ยาลดน้ำามูกหรือยาแก้แพ้หากต้องออก

ไปทำากิจกรรมกลางแจ้งติดต่อกันเป็นเวลานาน.

โ

RAZER แฟชั่้นเหล่าเกมเมอร์

ฉีกกรอบสตรีทลิมิเต็ดเอดิชั่นลมแดด..มากับหน้าร้อน

รับรางวัล Prime Minister Road Safety 

พีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำากัด 

(มหาชน) เข้ารับรางวัล “องค์กรเอกชนที่มีผลงานดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน (Prime 

Minister Road Safety Award)” ประจำาปี 2565 จากโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนน

ปลอดภัย” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ในงานสัมมนา

วิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่

ปลอดภัยต้องมาก่อน” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อำานวยความปลอดภัยทางถนน สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคีเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันก่อน

เปิดศูนย์สปาเปลือกตา

ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ตัดริบบิ้นเปิด “ศูนย์ศัลยกรรมมาสเตอร์อาย” และ “ศูนย์สปาเปลือกตา” 2 ศูนย์ตาคุณภาพน้องใหม่ใน

เครือ “ศูนย์ตาธรรมจักษุ” ตรงข้ามเทศบาลนครรังสิต เพื่อการดูแลคนไข้อย่างครบวงจร เป็นที่พึ่งของ

สังคมต่อไป

สนับสนุนคณะอักษรศาสตร์ 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) 

ร่วมมอบเงินสนับสนุนคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการปรับปรุง

ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดตั้งศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล จำานวนเงิน 2,000,000 บาท โดยมี 

รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีอักษรศาสตร์ และคณาจารย์เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

นิยามใหม่ของการใช้ชีวิต

สุนทร สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพร เอสเตท จำากัด (SE) เปิดตัวโครงการ 

“เดอะ คราวน์ เรสซิเดนท์เซส” (THE CROWN Residences) คอนโดมิเนียมไฮไรซ์ระดับ           

ลักชัวรี ภายใต้แนวคิด “Live Among the Stars” นิยามใหม่ของการใช้ชีวิตเหนือระดับใจกลาง

เมือง รองรับชีวิตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ บนทำาเลศักยภาพใจกลาง Hub of Bangkok Connections 

เชื่อมต่อ 2 CBDs สุขุมวิท และสีลม-สาทร โดยมี ณัฏฐา คหาปนะ กรรมการผู้จัดการ พร้อม

ด้วย แฟรงค์ ข่าน กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้านที่พักอาศัย บริษัท ไนท์

แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมงาน ณ สำานักงานขาย โครงการ เดอะ คราวน์ 

เรสซิเดนท์เซส

‘กาชาด’ ชวนบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรทั่วประเทศ 

ร่วมทำาความดีตลอดเดือนมิถุนายน 2565 ด้วยการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565  ในโครงการ “จิตอาสา 

บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 

2565” ขึ้น เพื่อให้พสกนิกรทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีตลอดเดือน

มิถุนายน โดยให้การบริจาคโลหิตเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการทำาความดี เสีย

สละเพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งยังเป็นการสำารองโลหิตให้มี

ปริมาณเพียงพอ และทันต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ  

นิทรรศการ ‘มาเรียม มาเล่น’ 

ศูนย์การค้าเมกาบางนา ศูนย์การค้าที่จะทำาให้ทุกๆ วัน เป็นวันพิเศษสำาหรับคน

พิเศษเช่นคุณ ร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเดอะมั้งค์ สตูดิโอ 

จัดกิจกรรมต้อนรับช่วงเปิดเทอม ให้น้องๆ ได้ทำากิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พร้อม

ปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์ทะเลในนิทรรศการ “มาเรียม มาเล่น” (Mariam Live!) ที่บอก

เล่าเรื่องราวของสัตว์ทะเลหายากและปัญหาทางสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในท้องทะเลไทย 

ผ่านตัวละครสุดน่ารักอย่างพะยูน โดยมีมาเรียมพะยูน

น้อยขวัญใจชาวไทย ขนาดเท่าตัวจริง ที่มาพร้อม

เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบ (Interactive) เพื่อให้

เด็กๆ เกิดความผูกพัน และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม

ภายในงาน ทั้งนี้ น้องๆ จะได้สนุกกับกิจกรรมรักษ์ โลก

ด้วยการประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้จากของเหลือใช้ 

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะพลาสติก 

โดยนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–7 มิถุนายน 

2565 ณ ฟู้ดวอล์ค พลาซ่า ชั้น G ศูนย์การค้าเม

กาบางนา ผู้สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการได้ฟรี! 

พิเศษเฉพาะสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส และเมกา  

สไมล์ คิดส์ รับสิทธิพิเศษในการร่วมเวิร์กช็อป หรือ

แลกรับของที่ระลึกจากนิทรรศการได้อีกด้วย

กวันนี้เราทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องราวต่างๆ ที่พูดถึงการตลาดดิจิทัล 

(Digital Marketing) ซึ่งได้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

เพื่อให้ธุรกิจเติบโตหรืออยู่รอดในระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลใหม่นี้ 

อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจกันจริงๆ หรือไม่ว่า การตลาดดิจิทัลคืออะไร และ

ประโยชน์ของมันจะช่วยให้เราพัฒนาธุรกิจของเราให้เติบโตได้อย่างไร 

ความหมายของการตลาดดิจิทัล  ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการ

ตลาดดิจิทัล ต้องทำาความเข้าใจพื้นฐานของคำาว่า “การตลาด” ก่อน และ

ทำาไมธุรกิจหรือองค์กรใดๆ จึงต้องให้ความสำาคัญ

การตลาดคือ วิธีการที่ใช้ในการทำาให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก ได้รับผลกำาไร 

หรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้น การตลาดไม่ได้หมายความถึงวิธี

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวพันถึงกลยุทธ์การจัดการ

ภายในและภายนอกองค์กรด้วย นั่นคือเหตุผลที่การตลาดเป็นรากฐานที่

สำาคัญที่สามารถส่งผลให้ธุรกิจของคุณประสบความสำาเร็จหรือล้มเหลว

กลับมาท่ีคำาถามว่า “การตลาดดิจิทัลคืออะไร” คำาตอบตรงไปตรงมา 

ได้แก่ การทำาการตลาดบนช่องทางดิจิทัล ทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถ

เข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือทีวี ไม่

ผิดท่ีจะบอกว่าการตลาดดิจิทัลเป็นส่ิงท้าทายสำาหรับนักการตลาด โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเมื่อเทียบกับการตลาดออฟไลน์ (Off-line) ในอดีตซ่ึงมีตัวเลือกสื่อเพียง

ไม่ก่ีอย่าง อาทิ ป้ายโฆษณา นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ และสื่อกระแส

หลัก เช่น วิทยุ โทรทัศน์ แต่ต้ังแต่เข้าสู่ยุคดิจิทัล เรามีเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย 

‘การตลาดดิจิทัล 101’

แอปพลิเคชันสตรีมมิง และแพลตฟอร์มอย่าง Google พร้อมเครื่องมือ

ทางการตลาดดิจิทัลมากมายให้เลือกใช้ เช่น SEO, SEM, Youtube และ 

Facebook ซ่ึงแพลตฟอร์มท้ังหลายน้ันมีจุดเด่นจุดด้อยและจุดประสงค์การ

ใช้ท่ีแตกต่างกันออกไป ส่ิงท่ีนักการตลาด ควรคำานึงถึงก็คือพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคท่ีเหมาะกับรูปแบบของแพลตฟอร์มน้ันๆ หรือไม่ อาทิ โพสต์แบบ

ข้อความท่ีเน้นเน้ือหา รูปภาพหรือ Infographic ภาพเคลื่อนไหววิดีโอ หรือ

คอนเทนต์แบบถ่ายทอดสด

ตัวอย่างของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล มีมากมายหลายเทคนิค แต่

สิ่งที่น่าทำา และน่าศึกษาเป็นตัวเลือก ได้แก่

• Search Engine Marketing

• Social Media Marketing and Social Media Ads

• Online Video

• Content Marketing

ประโยชน์ของการตลาดดิจิทัล

• การเข้าถึงของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องสะดวกสบายและง่าย

ขึ้นทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมถึงตัวองค์กรเอง

• การตลาดออนไลน์จะช่วยขยายขอบเขตการให้ข้อมูลสินค้า

และบริการถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วโลก (Global Reach)

• เป็นช่องทางที่ง่าย และรวดเร็วในการบริหารความสัมพันธ์

กับลูกค้า (Customer Relationship)

• ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

เมื่อเราดำาเนินแคมเปญการตลาดออฟไลน์ โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ 

หรือโฆษณาทางทีวี งานของเราเป็นรูปธรรม เราสามารถเห็นสิ่งที่เงิน

ของเราได้ซื้อกลับมา เช่น ชำาระค่าพิมพ์ใบปลิว คุณจะได้รับใบปลิว

จำานวนหนึ่งเพื่อแจกจ่าย จ่ายค่าโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน์ ก็

สามารถรับรู้ได้ผ่านช่องทางที่เราเสียเงินซื้อ อย่างไรก็ตาม ในโลกของ

การตลาดดิจิทัล มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ของบางอย่างจับต้องไม่

ได้และอาจต้องใช้เวลาสักระยะจึงจะเห็นผล จึงทำาให้หลายคนเข้าใจ

ผิดคิดว่าการตลาดดิจิทัลไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก หรือแม้แต่ทำาได้ โดย

ไม่ต้องมีงบประมาณเลย ในปัจจุบัน แม้แต่บนแพลตฟอร์มฟรีอย่าง 

Google หรือ Facebook คุณก็ยังต้องจ่ายเพื่อลงโฆษณา

อย่างไรก็ดี การตลาดดิจิทัลไม่จำาเป็นต้องดีไปกว่าการตลาด

ออฟไลน์แบบเดิม วิธีที่ดีที่สุดในการทำาการตลาดสำาหรับธุรกิจของคุณ

คือ วิธีการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณและตรงตามความต้องการ ซึ่ง

หมายความว่าการตลาดออฟไลน์อาจเหมาะกับธุรกิจของคุณมากกว่า 

หรือธุรกิจของคุณอาจต้องใช้ท้ังการตลาดออฟไลน์และดิจิทัลไปพร้อมๆ กัน. 

ทุ

รเซอร์ (Razer) แบรนด์ ไลฟ์สไตล์ชั้นนำาระดับโลกสำาหรับ

เหล่าเกมเมอร์ เปิดตัวเสื้อผ้าแฟชั่น 2 คอลเลกชันใหม่

ล่าสุดของแบรนด์ : Genesis และ Unleashed 

สร้างความฮือฮาในโลกแฟชั่น เพราะก่อนหน้านี้สินค้า

ลิมิเต็ดเอดิชั่นของเรเซอร์มักเกิดจากการร่วมมือผลิต

กับแบรนด์ไลฟ์สไตล์ชื่อดังอย่าง BAPE และ Fossil 

ซึ่งทำาให้สินค้าจำาหน่ายหมดอย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึง 

24 ชั่วโมง วันนี้เรเซอร์จึงก้าวสู่การเป็นผู้นำาเสนอเสื้อผ้าคอล

เลกชัน Genesis และ Unleashed ของบริษัทเอง เพื่อให้แฟนๆ 

เกมเมอร์สามารถเข้าถึงสินค้าแฟชั่นแนวสตรีทแวร์ของแบรนด์

ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในครั้งนี้เรเซอร์ได้นำาเสนอเทรนด์ใหม่แห่งโลก

แฟชั่นผ่านเส้นสายอันเด่นชัด รูปแบบที่โดดเด่น ทักษะฝีมืออัน

ประณีต และการสวมใส่ใช้งานที่

ถูกออกแบบมาอย่างลงตัว กล่าวได้

ว่า Genesis และ Unleashed คือ

คอลเลกชันที่ออกแบบโดยเกมเมอร์                        

เพื่อเกมเมอร์อย่างแท้จริง (For 

Gamers. By Gamers)

คอลเลกชัน Razer Genesis มอบความโดดเด่นที่แตก

ต่างด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายสไตล์มินิมอลและแนวเส้นสีเขียวที่

เฉียบคม พร้อมโลโก้งูสามหัวอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เร

เซอร์ที่ทุกคนรู้จักกันดี การออกแบบยึดหลักความสบายในการ

สวมใส่เป็นสำาคัญ ทำาให้คอลเลกชันนี้มีทั้งสินค้าเสื้อยืดและ

กางเกงขาสั้นทรงคลาสสิก รวมถึงไอเทมชิ้นเด็ดที่ห้ามพลาด

เ
อย่างหมวกทรงบักเก็ตและแจ็กเกตทรงบอมเบอร์สุดเท่ท่ีมา

พร้อมฮู้ดแบบพับเก็บได้และซิปกันน้ำา ด้วยโทนสีดำา-เขียวท่ีเห็น

คร้ังแรกก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นแบรนด์เรเซอร์ 

คอลเลกชัน Razer Unleashed 

นำาเสนอลายพิมพ์ขนาดใหญ่แบบ

โอเวอร์ไซส์และดุดันสมดังชื่อ โชว์  

แบรนด์เรเซอร์ท่ีโดดเด่นบนเส้ือผ้า

ได้อย่างมีสไตล์เพื่อแฟนพันธุ์แท้ของเรเซอร์ นำา

เสนอทั้งเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ เสื้อกีฬาแขน

ยาวสุดเฉี่ยวพร้อมกระเป๋าแบบไร้

ตะเข็บและกางเกงขาสั้นสบายๆ 

สไตล์ลำาลอง เสื้อฮู้ดแบบติด

ซปิออกแบบให้มี

ขนาดใหญ่สามารถ

คลุมศีรษะของเกม 

เมอร์ท่ีใส่หูฟังได้

อย่างสบาย เพราะ

ถูกคิดค้นมาเพื่อ

คนรักเกมโดยเฉพาะ โดย

สามารถจับคู่เส้ือกับกาง

เกงจ็อกเกอร์และขา

ส้ันได้อย่าง

เหมาะ

เจาะ. 
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8 ท่องเที่ยว

แผ่นดินทั้งสี่พระองค์นั้นท่านได้เคยเห็นกันทั้งสี่พระองค์ จึงควรมีพระ

เจดีย์อยู่ด้วยกัน

ถ้ามาวัดโพธิ์ พลาดไม่ได้คือ การกราบพระพุทธไสยาสน์ที่เรียก

กันว่า พระนอนวัดโพธิ์ ประดิษฐานในพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ สร้าง

ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 มีขนาดองค์พระยาว 46 เมตร ใหญ่เป็นอันดับ 3 

ของประเทศ จุดเด่นคือพุทธลักษณะศิลปะประดับมุกที่ฝ่าพระบาททั้ง 2  

ข้าง ซ้าย-ขวาเป็นรูปอัฎฐตดรสตมงคล หรือมงคล 108 ประการ เดิน

ต่อไปยังพระมณฑป หรือหอไตรจตุรมุข

โดยที่ซุ้มประตูทางเข้ามณฑปทั้งสองข้างมียักษ์ 2 คู่ เพื่อให้ทำา

หน้าที่พิทักษ์รักษาหอพระไตรปิฎก คือ คู่ ลัทธาสูร (ผิวกายสีอมชมพู) 

และพญาขร (ผิวกายสีเขียว) อีกคู่ มัยราพณ์ (ผิวกายสีน้ำาเงินเข้ม) และ

แสงอาทิตย์ (ผิวกายสีแดง)

การเดินทางครั้งนี้เราได้มีโอกาสเข้าไปยังเขตสังฆาวาสเพื่อเข้า

ชมตำาหนักวาสุกรี ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 7 โดย

ยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นพระผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับ

โลก (กวีเอกของโลก) หลังจากสิ้นพระชนม์ ได้มีการทำาพิพิธภัณฑ์ ด้าน

ในประดิษฐานพระโกศทรงฝรั่ง ด้านข้างประกอบด้วยพระพุทธรูปองค์

สำาคัญ เป็นบุญตาที่ได้เข้าชมห้องทรงพระอักษร ที่มีกระดานชนวน 

คัมภีร์ใบลาน แบ่งเป็นห้องพระส่วนพระองค์เล็กๆ เรียบง่าย อีกห้อง

เป็นห้องบรรทม ซึ่งมีเครื่องสมณบริขารของพระองค์จริงๆ ด้วย และมี

การเก็บรักษาพระพุทธรูปเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก

จุดสุดท้ายที่มิวเซียมสยามก็คือ อาคารกระทรวงพาณิชย์เดิมใน

อดีต ในยามค่ำาคืนที่นี่มีกิจกรรมยามเย็นฟังเพลงดนตรีสด ส่วนด้าน

ในก็มีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาและโครงสร้างของ

ตึกที่เป็นแบบฝรั่งคลาสสิก สไตล์กรีก-โรมัน แต่จุดไฮไลต์คือ เราได้

ขึ้นไปชมห้องใต้หลังคา ซึ่งปกติไม่ได้เปิดให้เข้าชม เป็นการสร้างด้วย

คอนกรีตเสริมเหล็ก เดิมเคยเป็นที่เก็บเอกสารหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 

เมื่อบูรณะก็ยังให้คงอยู่ในโครงสร้างเดิมให้มากสุด ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้อง

เว้ามุงหลังคา มีการเดินไฟใหม่ เพราะห้องใต้หลังคาเป็นห้องที่ออกแบบ

ให้ป้องกันน้ำาซึมและป้องกันความร้อนได้ดีมาก

จบทริปใน 1 วัน กลับบ้านโดยรถไฟฟ้าด้วยใบหน้าอิ่มเอม เพราะ

ได้ทั้งบุญและความรู้.

TAIWAN SHOWCASE 2022

สมาคมหอการค้าไทย-ไต้หวัน ร่วมกับผู้ประกอบการไต้หวัน

ในประเทศไทย ผนึกกำาลังจัดงาน “TAIWAN SHOWCASE 2022” 

มหกรรมสุดยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 30 ปี ครั้งแรกกับการแสดง

สินค้า อาหาร 

สายการบินชั้น

นำา การศึกษา 

วัฒนธรรม และ

นวัตกรรมของชาว

ไต้หวันที่ทำาธุรกิจ

อยู่ในประเทศไทย 

และเป็นงาน

เดียวที่เชื่อมประเทศไทยกับไต้หวันให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ตั้งแต่วัน

นี้-5 มิ.ย.2565 ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ โซน Eden 1 โซน Dazzle 

และโซน Temp ซึ่งผู้ซื้อและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี! 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ร่วมกิจกรรมสนุกชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-

ไทเป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก Taiwan 

Showcase 2022

แอร์เอเชียเปิดตัวบริการรถแท็กซี่รับ-ส่ง

airasia Super 

App เปิดตัวบริการ

ใหม่ รถแท็กซี่รับ-ส่ง 

(airasia ride) ครั้ง

แรกในกรุงเทพฯ โดย

ประเทศไทยถือเป็น

ประเทศที่สองที่ airasia 

ride ได้ขยายธุรกิจให้

บริการ หลังจากที่ประสบความสำาเร็จอย่างดีในประเทศมาเลเซีย 

โดยมีแผนขยายการให้บริการสู่รถรับ-ส่งในรูปแบบอื่นต่อไปเร็วๆ นี้.

ม้กาลเวลาจะผันผ่าน ทำาให้กรุงเทพมหานครมีอายุถึง 240 ปี 

ผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านการพัฒนามาหลายยุคหลายสมัย จน

มาถึงปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิทัล ท่ามกลางตึกรามสูงระฟ้าที่เกิด

ขึ้นมากมาย ดาษดื่นด้วยห้างสรรพสินค้าทันสมัย ขณะที่ยามค่ำาคืนก็เต็ม

ไปด้วยแสงสี แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคน แม้แต่คนกรุงเทพฯ เองยังไม่รู้

ว่าแหล่งโบราณสถานต่างๆ ที่ตั้ง

อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ บริเวณเกาะ

รัตนโกสินทร์ มีเรื่องราวในอดีตที่

น่าสนใจซุกซ่อนไว้มากมาย

แหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ 

เหล่านี้แม้จะอยู่ในบริเวณเดียวกัน 

แต่ถ้าจะเคลื่อนตัวย้ายไปชมอีก

สถานที่หนึ่งซึ่งแม้ว่าจะอยู่ห่าง

กันไม่ไกลมาก แต่ก็ไม่ใกล้พอที่

จะใช้วิธีเดินเท้าอย่างเดียว การ

ไปเที่ยวหลายสถานที่ให้ครบใน

หนึ่งวันจึงต้องอาศัยการนั่งรถเมล์ 

รถยนต์ส่วนตัว (ซึ่งหาที่จอดแสน

ยาก) การนั่งแท็กซี่ หรือการเดิน

เท้าถ้าร่างกายฟิตพอ เพราะต้อง

เผชิญกับสภาพอากาศร้อนในช่วงกลางวัน แต่ปัจจุบันการไปเที่ยวแหล่ง

วัฒนธรรมโบราณเก่าแก่ในกรุงเทพฯ มีทางเลือกใหม่เพิ่มขึ้นมา นั่นก็คือ 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือที่เรียกกันว่า 

MRT สายสีน้ำาเงิน ที่หลายสถานีผ่านจุดโบราณสถานหลายแห่ง

โดยทาง MRT ก็มองเห็นแง่มุมนี้ และช่วยโปรโมต

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ไปในตัว จึงผุด “กิจกรรม

แ

เที่ยวกรุงเทพฯตามแนวรถไฟฟ้าMRT

จากสถานีสนามไชย-รอบเกาะรัตนโกสินทร์

พื้นที่ก่อกระทรวง หรือกระทรวงพาณิชย์ในอดีต ซึ่งปัจจุบันคือ มิวเซียม

สยาม โดยทั้งหมดได้มีการจำาลองสถานที่มาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

สนามไชยที่เปิดให้เข้าชมอยู่ภายในสถานี

ความน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์นี้ยังมีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่

พบในระหว่างการขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดี เช่น เครื่องปั้นดินเผา 

เครื่องแก้วโครงกระดูกวัว แต่ที่ดูเป็นไฮไลต์คือ หลักฐานการสร้างท้อง

พระโรง ประกอบด้วย หลุมเสา ที่ทำาให้สันนิษฐานได้ว่าท้องพระโรงหลัง

นี้มีเสาไม้เพื่อใช้รองรับหลังคา บันไดทางขึ้น เพราะพบแนวซุงและอิฐที่

ใช้เป็นฐานรากของบันไดทางเข้าท้องพระโรง มีลักษณะก่ออิฐถือปูน สูง 

3-5 ขั้น และคลองราก คือ ฐานรากที่ใช้รองรับน้ำาหนักพนัง มีลักษณะ

เป็นไม้ซุงวางเรียง

กัน เมื่อนำามาเทียบ

กับแผนผังโบราณใน

สมัยรัชกาลที่ 5 พบ

ว่าตรงกับตำาแหน่ง

ท้องพระโรงของวัง

กรมหลวงอดิศรอุดม

เดช นับว่าเป็นจุดที่

ควรค่าแก่การแวะ

ชมมากๆ

จากใต้ดินสู่

บนดิน เราสามารถ

เดินเลียบตาม

ถนนเพื่อไปยังวัด

พระเชตุพนวิมล

มังคลาราม หรือที่

เรียกกันทั่วไปว่า วัด

โพธิ์ ได้ใกล้ๆ โดย 

รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รับหน้าที่ไกด์นำาชมทัวร์รอบ

วัด โดยวัดแห่งนี้ ได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3 ความ

วิจิตรของศิลปะและสถาปัตยกรรมของวัด กลิ่นอายของวัฒนธรรมจีน

และไทยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันใน

การชื่นชมความสวยงามของวัดแห่งนี้ แต่ด้วยเวลาที่จำากัดเราจึงจะพา

ไปชมจุดไฮไลต์ เดินผ่านซุ้มประตูเข้าเขตพุทธาวาสมาจุดแรกที่พระ

อุโบสถ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลาย ด้าน

ในประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร ที่สำาคัญคือบริเวณพัดยศตรงฐาน

พระบรรจุพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 1 จิตรกรรมฝาผนังวัดเป็นเรื่องราวอดีต

ชาติของพระพุทธเจ้าที่มีลายเส้นที่ประณีต หลายคนอาจจะไม่สังเกต

บริเวณระเบียงด้านนอกมีการทำาภาพประติมากรรมเรื่องรามเกียรติ์เป็น

ห้องๆ ด้วย

รอบพระอุโบสถจะมีวิหารประจำาทิศทั้ง 4 ซึ่งเราได้มาชมพระ

วิหารทิศตะวันออก มุขหลัง ด้านในประดิษฐานพระประธานพระพุทธ

โลกนาถ ปางห้ามแก่นจันทร์ สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ 400-500 

ปี รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดศิลปะจีน เราจึงได้เห็นซุ้มประตูจีน สื่อถึง

ความเจริญ แนวศิลปะแบบจีนนิยมนำามาประดับตามวัดด้านหน้าพระ

วิหาร และแม้แต่ในพระบรมมหาราชวัง ดังเห็นได้จากรอบๆ วัดโพธิ์มี

ตุ๊กตาศิลาจีนในท่าทางต่างๆ ประดับไว้ ส่วนด้านระเบียงวัดมีพระพุทธ

รูปแต่ละยุคสมัย เช่น สุโขทัย เชียงแสน ลพบุรี อู่ทอง และอยุธยา ที่

ประดิษฐานอยู่ถึง 150 องค์ ซึ่งแต่ละองค์ทำาให้เราเห็นถึงชั้นเชิงฝีมือ

ของช่างในสมัยนั้น

เดินต่อมาที่พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ซึ่งแต่ละองค์เป็นเจดีย์ย่อไม้

สิบสอง ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องเครื่องถ้วยลวดลาย

ต่างๆ สังเกตได้ง่าย หากเป็นกระเบื้องเคลือบสีเขียว นามว่า พระมหา

เจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ รัชกาลที่ 1

กระเบื้องเคลือบสีขาว นามว่า พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิ

ทาน รัชกาลที่ 2 กระเบื้องเคลือบสีเหลือง นามว่า พระมหาเจดีย์มุนีบัต

บริขาร รัชกาลที่ 3 และกระเบื้องเคลือบสีน้ำาเงินเข้ม นามว่า พระมหา

เจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย รัชกาลที่ 4 โดยการสร้างพระมหาเจดีย์แค่ 

4 องค์เหตุเพราะรัชกาลที่ 4 ทรงไม่ให้มีการสร้างต่อ เนื่องจากพระเจ้า

เที่ยว-แวะ-แชะ-ชิม ทั้ง 5 ทริป ภายใต้ โครงการ “Happy Journey 

with BEM” ตลอดทั้งปี 2565 ประกอบด้วย 5 ทริป เชิญชวนผู้ โดยสาร

ให้มาร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทริปแรกเริ่มที่สถานีวัดมังกร และ

ล่าสุดในทริปสองที่สถานีสนามไชย ในคอนเซ็ปต์ “ประตูเชื่อมท่องเที่ยว

เกาะรัตนโกสินทร์” เราก็ได้มาร่วมเดินเที่ยว 1 วันในเมืองกรุงแบบชิลๆ 

ได้ความรู้ และเดินทางง่าย

อีกด้วย

ส่วนอีก 3 ทริปที่กำาลัง

จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ประกอบ

ด้วย ทริปที่สถานีสามย่าน 

“แคมปัส ทัวร์ จุฬาฯ ร้อยห้า

ปี” วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 

ทริปที่สถานีหัวลำาโพง “Street 

Photo Walk เดิน ถ่าย ทัวร์” 

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 และ

ทริปที่สถานีอิสรภาพ “ตามรอย

พระเจ้าตากสิน เที่ยวฝั่งธนฯ” 

วันที่ 17 ธันวาคม 2565

ออกเดินทางจาก

ฝั่งนนทบุรีด้วยรถไฟฟ้า

มหานคร สายฉลองรัชธรรม หรือรถไฟฟ้าสายสีม่วง ที่เชื่อมต่อ MRT ที่

สถานีเตาปูน นั่งยาวๆ ต่อไปถึงสถานีสนามไชย ไม่ต้องเสี่ยงรถติด ก็

ถึงจุดหมาย เริ่มด้วยการฟังเกร็ดความรู้ของพื้นที่ตั้งรถไฟฟ้าสถานี

สนามไชย เพราะเป็นสถานีเดียวในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินที่ตั้งอยู่ในเกาะ

รัตนโกสินทร์ชั้นใน พื้นที่เมืองเก่าของกรุงเทพฯ อาทิ ป้อมบางกอก หรือ

ป้อมวิชาเยนทร์ ซึ่งก็คือป้อมวิไชยประสิทธิ์ในปัจจุบัน วังท้ายวัด และ

ซุ้มประตูจีนด้านหน้าพระวิหารทิศตะวันออก

ศิลปะประดับมุกมงคล 108 ประการที่พระบาทพระ 

พุทธไสยาสน์

พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล

พระพุทธโลกนาถ ปางห้ามแก่นจันทร์ พระโกศทรงฝรั่งของสมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 7

บรรยากาศทริปชมพิพิธภัณฑ์สถานีสนามไชย ร่องรอยการขุดค้นทางโบราณคดี หลักฐานการสร้าง

ท้องพระโรง

ชมนิทรรศการเรียนรู้ความเป็นมาอาคารมิวเซียมสยาม ผู้ร่วมทริปกราบสักการะพระโกศ ตำาหนักวาสุกรี

ห้องส่วนพระองค์ ในตำาหนักวาสุกรี

ห้องทรงพระอักษร ในตำาหนักวาสุกรี

พระพุทธไสยาสน์



สังเวียนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ฉีกทุก

ความมัน กับสุดยอดนักชกครบเครื่องศิลปะแม่ไม้มวยไทย ด้วยคู่มวย

ดุเดือดเป็นประจำาสัปดาห์ และคอหมัดมวยอย่าพลาด! วันอาทิตย์ที่ 

5 มิ.ย.นี้ พบกับรอบชิงชนะเลิศมวยรอบ “ศึกมวยปูนเสือ มวยไทย

พันธุ์แท้ ครั้งที่ 21” แฟนๆ สามารถติดตามชมถ่ายทอดสดความมัน

สะใจจากมวยเด็ด มวยดัง ในรายการ “มวยไทย 7 สี” วันอาทิตย์นี้ 

เวลา 14.30 น. ทางหน้าจอ ช่อง 7HD กด 35 พบกับ คู่เอกพร้อม

ขึ้นช่วงชิงตำ�แหน่งชนะเลิศของศึกมวยรอบปูนเสือ ระหว่าง ฉล�ม

ดำ� น�ยกเอท่�ศ�ล� ขึ้นเวทีใช้ลีลาแม่ไม้มวยไทยแลกหมัดกับ วุฒิ

กร สวนน้ำ�ธ�รคีรี แฟนกีฬาและคอมวยไทยห้ามพลาด ชมสดทาง

หน้าจอ ช่อง 7HD กด 35 งดเข้าชมในสนาม! หรือติดตามชมในช่อง

ทางแอปพลิเคชัน Ch7HD หรือทาง www.ch7.com.

นายเหรียญ

coins13@hotmail.com
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9กีฬา

‘ลักษิก�’ ชน ‘เอิร์ธ’ ก�รันตีคนไทยชิง ITF

เชียงร�ย • เทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 

2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก รายการ “ไทยแลนด์-ไอทีเอฟ 

เมนส์ เทนนิส ทัวร์” ครั้งที่ 1 และรายการ “ไทยแลนด์-ไอทีเอฟ วี

เมนส์ เทนนิส ทัวร์” ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลรวม รายการละ 25,000 

ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 819,250 บาท (2 รายการ 1,638,500 

บาท) ที่สนามกีฬาเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อ

วันที่ 3 มิ.ย.2565 ในประเภทเดี่ยว รอบก่อนรอง (8 คนสุดท้าย) “ลัก” 

ลักษิกา คำาขำา นักเทนนิสไทยวัย 28 ปี เต็ง 4 ของรายการ มือ 458 

ของโลก เจ้าของเหรียญทองหญิงเดี่ยวกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 พลิก

ชนะ 2-1 เซต 3-6, 7-6 (2) และ 6-2 ลักษิกาเข้าสู่รอบรอง (4 คน

สุดท้าย) พบ “เอิร์ธ” เพียงธาร ผลิพืช นักเทนนิสไทย วัย 29 ปี เต็ง 2 

ของรายการ และมือ 378 ของโลก ที่ชนะ ฮารุนะ อาราคาวะ วัย 22 

ปี จากญี่ปุ่น มือ 469 ของโลก 2-1 เซต 6-4, 4-6 และ 6-2 ทั้งนี้รอบ

ตัดเชือกของลักษิกากับเพียงธาร ทำาให้มีนักเทนนิสไทยผ่านเข้ารอบชิง

แน่นอน ด้าน “บูม” กษิดิศ สำาเร็จ วัย 21 ปี เหรียญทองทีมชายศึก

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 และมือ 985 ของโลก หนึ่งเดียวของไทยที่เหลืออยู่

ในประเภทชายเดี่ยวเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำาเร็จ ซึ่งนับเป็นครั้งแรก

ในการเล่นระดับอาชีพที่เข้าถึงรอบนี้ โดยกษิดิศเสิร์ฟเอซได้ถึง 11 ลูก 

ชนะ รูบิน สเตแธม จากนิวซีแลนด์ เต็ง 7 ของรายการ และมือ 620 

ของโลก ได้ 2-0 เซต 6-4, 6-3 และจะตัดเชือกกับ เดย์น เคลลีย์ จาก

ออสเตรเลีย เต็ง 2 ของรายการ ที่ชนะ ปู๋ ยุนเชาเกเต มือวาง 6 จาก

จีน 1-6, 6-4 และ 6-3

ช่อง 7HD ชวน ‘ลีซอ’ เป็นพิธีกร ‘สปอร์ตแฟน’

กรุงเทพฯ • ช่อง 7HD ชวนแข้งหนุ่มเจ้าเสน่ห์ “ลีซอ” ธีรเทพ วิ

โนทัย ตำานานกองหน้าทีมชาติไทย ที่ปัจจุบันเป็นนักเตะสโมสรโปลิศ 

เทโร เอฟซี มาสวมบทบาทพิธีกรในรายการ “สปอร์ตแฟน Online” 

ร่วมกับ “แจ็คกี้” อดิสรณ์ พึ่งยา, “อาย” ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร, “ต็อบ” 

วาทิต ตรีครุธพันธุ์ และ “แตงโม” พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน จัดเต็มข้อมูล

กีฬาไทยและกีฬาต่างประเทศ รวมถึงเรื่องราวต่างๆ ทั้งในและนอก

สนาม เอาใจคอกีฬานักเรียน นักศึกษาและวัยทำางาน ติดตามความ

สนุกและร่วมพูดคุยกันแบบสดๆ ทาง FB LIVE: Ch7HD Sports ได้

ทุกวันจันทร์, พุธ และวันศุกร์ เวลา 12.00 น. โดย “ลีซอ” ธีรเทพเผย

ว่า “ทุกวันจันทร์เที่ยงตรงมาร่วมให้กำาลังใจผมในบทบาทของพิธีกร 

พูดคุยวิเคราะห์กีฬาพร้อมกับต็อบ วาทิต นะครับ และขอขอบคุณช่อง 

7HD ที่ให้ โอกาสผมเสมอนับตั้งแต่ผมยังเป็นนักฟุตบอลเด็กๆ ล่าสุด

เปิดโอกาสให้ผมได้ลองทำาอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ ครั้งนี้มาทำาหน้าที่พิธีกร

รายการ สปอร์ตแฟน ออนไลน์ ร่วมอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวง

กีฬา จะเฉียบขาดเหมือนการเล่นฟุตบอลของผมหรือไม่ สามารถ

ร่วมแชร์ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนโต้ตอบกันได้ทันที ทาง LIVE FB: 

Ch7HD Sports และใครที่เปิดดูไม่ทัน สามารถติดตามย้อนหลังได้

ทาง YouTube: Ch7HD และในแอปพลิเคชัน BUGABOO.TV นะ

ครับ” นอกจากนี้ แฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ และความ

เคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาได้ทางช่อง 7HD กด 35 ทาง Facebook: 

Ch7HD, Ch7HD Sports และ www.ch7.com

‘ไทยย�ม�ฮ่�’ พร้อมสู้ ARRC สน�มหน้�ที่ญี่ปุ่น

กรุงเทพฯ • หลังจากนักบิดสังกัดยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม เข้า

ร่วมการชิงชัยศึกเอเชีย โรด เรซซิ่ง 2022 (ARRC) สนามที่ 2 ที่สนาม

เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 27-29 

พฤษภาคม ที่ผ่านมา และได้เดินทางกลับมาถึงไทยแล้ว โดยทัพนัก

บิดยามาฮ่า ไทยแลนด์ สร้างผลงานอันร้อนแรง “แสตมป์” อภิวัฒน์ 

วงศ์ธนานนท์ (หมายเลข 24) บิดคว้าโพเดียมด้วยอันดับที่ 3 รุ่น Asia 

Superbike 1000 cc จากการชิงชัยในเรซแรก รวมถึง “ตี” อนุภาพ 

ซามูล (เลข 500) ทีมเมตที่บิดตามเข้าเส้นชัยในอันดับ 5 ด้าน “โฟลท” 

รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ (เลข 54) ซิ่งเข้าเส้นชัยด้วยอันดับ 9 ในคลาส Super 

Sport 600 cc และในเรซที่ 2 “แสตมป์” อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ และ 

“ตี” อนุภาพ ซามูล ก็บวกแต้มเพิ่มให้กับตนเองและต้นสังกัด ในคลาส 

Asia Superbike 1000 cc หลังบิดจบการแข่งขันด้วยอันดับ 5 และ 6 

ในเรซที่ 2 ขณะที่ “โฟลท” รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ บิดจบเกมด้วยอันดับ 

11 ในรุ่น Super Sport 600 cc สำาหรับสนามถัดไปที่จะมีขึ้นในเดือน

สิงหาคม ที่สปอร์ตแลนด์ ซูโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศ

ญี่ปุ่น ทางด้านนายวีรพงษ์ ธนากิจจานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกีฬา

ยานยนต์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด ที่ไปต้อนรับนักบิด กล่าว

ว่า “ขอขอบคุณทีมงานที่มุ่งมั่นและทำางานกันอย่างหนักในสัปดาห์ที่

ผ่านมา รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนด้วยเช่นกัน หลังจากนี้เรายังมีงาน

หนักที่จะต้องทำาเพื่อเตรียมความพร้อม และหวังว่าเราจะสามารถยก

ระดับผลงานได้ในสนามถัดไปที่ประเทศญี่ปุ่น”.

ปทุมธ�นี • สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทีมในศึก ไฮลักซ์ รีโว่ ไทยลีก 

ประกาศปล่อยตัว “ตั๊ก” สุมัญญา ปุริสาย จอมทัพหมายเลข 11 ออก

จากทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว หลังเพลย์เมกเกอร์วัย 35 ปี

สิ้นสุดสัญญากับสโมสร

สำาหรับ สุมัญญา ปุริสาย เคยผ่านการค้าแข้งในเมืองไทย

มาหลายสโมสร ไม่ว่าจะเป็น โอสถสภา, บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, ชัยนาท             

ฮอร์นบิล, ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด และการท่าเรือ เอฟซี ก่อนย้ายมา

ร่วมทัพ เดอะ แรบบิท ในช่วงเตรียมเปิดฤดูกาล 2020-21

ในสีเสื้อบีจี ปทุม ยูไนเต็ด สุมัญญาโชว์ฟอร์มได้อย่าง

ยอดเยี่ยม พาทีมคว้าแชมป์ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2020-21 พร้อม

รับตำาแหน่ง MVP (ผู้เล่นทรงคุณค่า) ประจำาปี 2020 สร้าง

ประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นผู้เล่นทรงคุณค่า 

2 สมัย นอกจากนี้ สุมัญญายังช่วยบีจี ปทุม ยูไนเต็ด คว้าถ้วย

ไทยแลนด์ แชมเปียนส์คัพ 2021 และเป็นหนึ่งในนักเตะชุดเอเอฟ

ซี แชมเปียนส์ลีก 2021 และ 2022 ที่สามารถทะลุเข้าถึงรอบ 16 

ทีมสุดท้ายได้สำาเร็จ ปิดฉากการค้าแข้งในถิ่นบีจี สเตเดียม ด้วยผล

ก�รแข่งขัน ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอ�ยุไม่เกิน 23 ปี 

รอบสุดท้�ย กลุ่ม C ที่อุซเบกิสถาน สำาหรับ ทีมช�ติไทย เปิดฉากไป

แล้ว นัดแรกไล่เจ๊�คู่ปรับเก่� เวียดน�ม 2-2 ประตู ก็มีหลายมุมมอง

ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน 

มีทั้งสมหวังกับการรวมตัว ซ้อมวันเดียวคว้� 1 แต้ม บ้างก็ผิดหวัง 

เพราะรูปเกม น่�จะได้ 3 แต้ม เพร�ะเกมเหนือกว่� ดีกว่�ที่เจอกัน

ในรอบชิงกีฬ�ซีเกมส์หล�ยช่วงตัว เรื่องนี้แล้วแต่มุมมองแฟนบอล 

ใครจะวิจารณ์อย่างไร ก็แล้วแต่จะคิด ..••.. ความเห็นส่วนตัว ก�ร

รวมตัวกันด้วยเวล�จำ�กัด นักเตะบ�งคนไม่เคยคุยกันม�เลย แต่

ต้องลงไปอยู่สนามร่วมกัน ประเดิมด้วย 1  แต้มก็ถือว่�สอบผ่�น ดู

จากฟอร์มนัดแรกแล้ว นัดที่ 2 เจอ “เสือเหลือง” ม�เลเซีย ไม่น่�

จะพล�ด 3 แต้ม ก็ขอเป็นกำาลังใจให้กับหญิงแกร่ง “ม�ด�มแป้ง” 

นวลพรรณ ล่ำ�ซำ� ผู้จัดการทีมที่ทุ่มทุกอย่างให้กับ ทีม U23 และชุด

ใหญ่ที่ ไปอยู่อุซเบกิสถ�น เหมือนกัน รอทำาศึกเอเชียนคัพ รอบคัด

เลือก ..••.. “ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก 2022 ยิงสด “โมโนแมกซ์”                         

และ “ช่อง 3BB Sports One” สำาหรับการแข่งขันสัปดาห์ที่ 6 วัน

เสาร์ที่ 4 มิ.ย. ทีมสุพรรณบุรี (ช้�งศึก) แข่งขันกับ ทีมพิษณุโลก 

(สิงห์ ไก่ชน) เวลา 15.00 น. ที่ โรงยิมเนเซียม มกช.สุพรรณบุรี และ

วันอาทิตย์ 5 มิ.ย. ศรีสะเกษ (เป็ดส�ยฟ้�) แข่งขันกับ ทีมแพร่ 

(พญ�ไก่ฟ้�) เวลา 15.00 น. ที่ โรงยิมเนเซียม มกช.ศรีสะเกษ โดย

แฟนๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน “ตะกร้อ ไทย

แลนด์ลีก 2022” ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 15.00-17.00 น. 

โดย ท�ง MONOMAX (โมโนแมกซ์) และช่องกีฬ� 3BB Sports 

One หม�ยเลข 401 ..••.. “มวยไทย 7 สี” พร้อมจัดสังเวียนผืน

ผ้าใบสนามมวย ช่อง 7HD เปิดให้ นักชกสุดยอดแม่ไม้มวยไทย ขึ้น

ซ�นฟร�นซิสโก • อัล ฮอร์ฟอร์ด จุดประกายให้เพื่อนร่วมทีมคัม            

แบ็กกลับมาในควอร์เตอร์ที่สี่ ก่อนพาบอสตัน เซลติกส์ บุกมาชนะโกล

เดนสเตท วอร์ริเออร์ส 120-108 ในเกมเปิดซีรีส์ชิงชนะเลิศเอ็นบีเอ

ไฟนอลส์ เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา

อัล ฮอร์ฟอร์ด ผู้เล่นมากประสบการณ์ของบอสตัน เซลติกส์ 

ทำาไปทั้งหมด 26 คะแนน เฉพาะควอร์เตอร์สี่ควอร์เตอร์เดียวกดไป 

11 คะแนน ทำาให้บอสตันเป็นทีมแรกที่บุกมาชนะโกลเดนสเตท วอร์ริ

เออร์ส ในบ้านในรอบเพลย์ออฟ ที่เชสเซ็นเตอร์ ในซานฟรานซิสโก

การทำาสกอร์ในควอร์เตอร์สุดท้ายนั้นเป็นช่วงเวลาสำาคัญที่

บอสตันนำาไป 8 คะแนน แบบไม่มีการโต้ตอบจากทีมเจ้าบ้าน ทั้งๆ ที่

ตอนจบควอร์เตอร์สามเป็นโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส ที่เป็นฝ่ายนำา

อยู่ 12 คะแนน

เกมรับของบอสตันมาเหนียวหนึบในเวลาที่สำาคัญ ในขณะที่

มาร์คัส สมาร์ต มาแรงในช่วงท้ายด้วยการส่องสามแต้มลงไปสองครั้ง

ติดต่อกัน ทำาให้เซลติกส์ขึ้นนำาโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส เป็นตัวเลข

ถึงสองหลัก

“ก็แค่พยายามก้มหน้าเล่นต่อไป นั่นคือข้อความที่เราแสดงออก

มาให้เห็นตลอดเกมนี้” ฮอร์ฟอร์ดกล่าว “พวกเขาเป็นทีมที่ดี และ

สำาหรับพวกเราการแค่เล่นต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม นั่นเป็นสิ่ง

ที่พวกเราทำา”

ฮอร์ฟอร์ดยังกล่าวต่ออีกว่า “มันอาจจะไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดของ

พวกเรา แต่พวกเราก็ยังคงต่อสู้และหาวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้ชัยชนะนี้”

บอสตันต้องไล่ตามหลังจากเลขสองหลักถึงสองครั้งก่อนจบครึ่ง

แรกในเกม ที่ดูเหมือนวอร์ริเออร์สจะชนะไปไม่ยาก โดยเฉพาะจากผล

งานของสตีเฟน เคอร์รี ที่กดไปถึง 21 คะแนนในช่วงควอร์เตอร์แรก 

ในจำานวนนั้นเป็นการส่องสามแต้มถึง 6 ครั้ง

แต่ผู้เล่นของบอสตัน เซลติกส์ ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ทั้งที่

ประสบการณ์พวกเขาน้อยกว่า โดยไม่มีผู้เล่นของเซลติกส์แม้แต่คน

เดียวที่เคยเข้ามาเล่นในซีรีส์ชิงชนะเลิศเอ็นบีเอไฟนอลส์มาก่อน

แทนที่ผู้เล่นเซลติกส์จะกดดันกว่า แต่พวกเขากลับทำาสิ่งที่ไม่น่า

เชื่อ โดยเฉพาะในควอร์เตอร์ที่สี่ที่บอสตันเป็นฝ่ายทำาคะแนนได้เหนือ

กว่าเจ้าบ้าน โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส ถึง 40-16

“นั่นคือสิ่งที่พวกเราได้รับมาตลอดทั้งปี” อีเม อูโดกา หัวหน้า

โค้ชของเซลติกส์ กล่าว “พวกเราเป็นกลุ่มผู้เล่นที่ยืดหยุ่น ซึ่งเราทราบ

ได้ตลอดว่าสามารถพึ่งพาเกมรับได้ในสถานการณ์ที่จำาเป็น”

ทางด้าน สตีฟ เคอร์ โค้ชของวอร์ริเออร์ส ออกมายกย่องผล

งานในควอร์เตอร์สุดท้ายของบอสตัน “คุณต้องให้เครดิตกับผู้เล่นเหล่า

นี้ สิ่งที่ผมเห็นคือพวกเขาออกมาเล่นควอร์เตอร์สี่ได้อย่างยอดเยี่ยม 

และคุณต้องยกเครดิตให้พวกเขา ง่ายๆ แค่นั้นเอง”.

งานการลงสนามตัวจริงทั้งหมด 60 นัด รวมทุกรายการ นับเป็นการ

ออกสตาร์ทตัวจริง 43 นัด และสำารองอีก 17 นัด ยิง 8 ประตู และ 

9 แอสซิสต์

สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ขอขอบคุณทุกความทุ่มเท และขอ

ให้สุมัญญา ปุริสาย ประสบความสำาเร็จบนเส้นทางการค้าแข้งใน

อนาคตต่อไป

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ผ่านมาสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศ

คว้าตัว เปาโล คอนราโด ศูนย์หน้าชาวบราซิล วัย 30 ปี จากสโมสร

ตราด เอฟซี ทีมในศึกไทยลีก 2 เข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการ เพื่อ

เป็นการเตรียมความพร้อมสำาหรับการแข่งขันไทยลีก 1 ในฤดูกาลหน้า

สำาหรับ เปาโล คอนราโด ย้ายมาเล่นฟุตบอลอาชีพในเมือง

ไทยครั้งแรกเมื่อปี 2019 กับสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด และช่วยทีม

คว้าแชมป์ไทยลีก 3 เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก 2 ได้สำาเร็จ ก่อนที่ฤดูกาล

ถัดมาจะพาทัพ “จงอางผยอง” จบอันดับ 4 ในศึก M-150 แชมเปี้ยน

ชิพ 2020-21 ก่อนจะเอาชนะการแข่งขันเพลย์ออฟในการชิงตั๋วเลื่อน

ชั้นสู่ไทยลีก 1 ได้สำาเร็จ พร้อมกับคว้าตำาแหน่งดาวซัลโวไทยลีก 2 

อุซเบกิสถ�น • “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ ยอมรับว่�ทีมช�ติไทย

ต้องแก้ไขข้อผิดพล�ดก่อนเกมกับม�เลเซีย หลังเกมแรกเสมอกับ

เวียดน�มได้หวุดหวิด ขณะที่ศุภณัฏฐ์ เหมือนต� ปลุกไทยต้องชนะ

ม�เลเซียเพื่อเข้�รอบน็อกเอ�ต์ ท�งด้�นเบนจ�มิน เจมส์ เดวิส ชี้ทีม

ช�ติไทยสู้เต็มที่ จนส�ม�รถไล่ตีเสมอและแบ่งแต้มกับเวียดน�ม 

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 2022 รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 

รอบสุดท้าย กลุ่ม C ที่ประเทศอุซเบกิสถาน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่

ผ่านมา ทีมชาติไทยลงสนามนัดแรก เสมอกับทีมชาติเวียดนาม 2-0 

ประตู 

หลังจบเกม “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน เปิด

เผยว่า “ไทยโดนนำาสองครั้ง แต่ก็ยังสามารถกลับมาตีเสมอและแบ่ง

แต้มได้ในท้ายที่สุด เกมนี้เป็นเกมที่ยาก

และเราเสียประตูเร็วมาก ทำาให้เราเล่น

ในเกมที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ ที่สำาคัญ

คือเกมโดยรวม เรายังมีข้อผิดพลาด

เยอะ” โค้ชโย่งกล่าว

“ต้องขอบคุณเด็กๆ ทุกคน เพราะ

เรามีเวลารวมตัวกันไม่มากนัก วันนี้ที่เรา

มีแต้มต้องขอบคุณพวกเขา แต่ต้องชื่นชม

เวียดนามด้วยที่โชว์ฟอร์มได้ดี”

“จริง

แล้วๆ ถ้า

เราไม่เสีย

ประตู

แรกเร็ว 

เราจะทำาได้ดีกว่านี้ เพราะเราเตรียมแท็กติกไว้แล้ว 

เดิมทีเราต้องการจะเปลี่ยนเบนจามิน เดวิส ลงไปใน

ครึ่งหลัง แต่พอเราเสียประตูเร็ว แดนกลางก็เสีย

สมดุลในการครองบอล เราก็เลยต้องส่งเบนจามินลง

สนามทันที”

“แน่นอนหลังจาก

นี้เรามีเวลาอีกสองวัน

ในการเตรียมตัวแก้ไข

ข้อผิดพลาดก่อนเกมต่อ

ไป เราต้องยอมรับว่าเรา

เสียประตูจากข้อผิดพลาดของ

เราเอง มันเป็นลูกโอเพ่นเพลย์ ถ้าเรามี

เวลาแก้ข้อผิดพลาด และเพิ่มเติมสิ่งที่เรา

ขาดมันน่าจะดีขึ้น”

สำาหรับโปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติ

บีจีฯปล่อยตัว‘สุมัญญ�’แล้ว

คว้�‘เป�โลคอนร�โด’ร่วมทัพ

‘โค้ชโย่ง’รีบแก้ข้อผิดพลาดก่อนบู๊มาเลย์

ไทยจะพบกับมาเลเซีย ที่บุนยอดกอร์ สเตเดียม ในวันที่ 5 มิถุนายน 

2565 เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง True 

ID และ Eleven Sports

ทางด้านศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ศูนย์หน้าทีมชาติไทย ที่

ยิงประตูช่วงทดเวลาให้ทีมชาติไทยไล่ตีเสมอเวียดนาม 

2-2  กระตุ้นทีมชาติไทย ว่าต้องพยายามเอาชนะ

มาเลเซียให้ได้ในเกมนัดต่อไป เพื่อเพิ่มโอกาส

เซลติกส์แซงท้�ยเกมบุกทุบวอร์ริเออร์ส

เอ็นบีเอไฟนอลส์ • เจย์สัน เททัม (ขวา) ผู้เล่นหมายเลข 0 ของ

บอสตัน เซลติกส์ ทะยานเข้าหาห่วงในเกมเปิดซีรีส์ชิงชนะเลิศเอ็น

บีเอไฟนอลส์ ที่เชสเซ็นเตอร์ ในซานฟรานซิสโก ซึ่งเซลติกส์บุกมา

ชนะโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส 120-108 ออกนำาซีรีส์ดีที่สุดในเจ็ด

เกม 1-0.

ต้อนรับ • นายวีรพงษ์ ธนากิจจานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกีฬายาน

ยนต์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด ต้อนรับนักบิด “แสตมป์” 

อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์, “ตี” อนุภาพ ซามูล และ “โฟลท” รัฐพงษ์ 

วิไลโรจน์  3 นัดบิดในทีมที่ไปสร้างผลงานในศึกเอเชีย โรด เรซซิ่ง 

2022 (ARRC) สนาม 2 ที่สนามเซปังฯ ประเทศมาเลเซีย ช่วงวันที่ 

27-29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา.

ไปครอง ด้วยการยิง 26 ประตู ก่อนที่ในฤดูกาล 2021-22 จะย้ายมา

ร่วมทัพตราด เอฟซี ทีมในศึกไทยลีก 2 และพาต้นสังกัดจบอันดับ 3 

ในลีก ได้สิทธิ์เพลย์ออฟลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก 1 อีกครั้ง โดยล่าสุด

ยิงไปทั้งหมด 17 ประตูให้กับทัพ “ช้างขาวจ้าวเกาะ” ก่อนจะย้ายมา

เป็นสมาชิกใหม่ทัพ “เดอะ แรบบิท” ในฤดูกาล 2022-23.

สุมัญญา ปุริสาย

ในการเข้ารอบน็อกเอาต์ของศึกชิงแชมป์เอเชีย U23 หลังจากผลอีกคู่ 

เกาหลีใต้เอาชนะมาเลเซียไป 4-1

“ก็โชคดีครับที่วันนี้เรายังมีแต้ม” ศุภณัฏฐ์กล่าว

“โค้ชโย่งพยายามบอกให้ทุกคนกล้าเล่นและทำาให้เต็มที่ อย่างที่

รู้ว่าเราต้องการมีแต้ม และอยากเอาชนะในวันนี้”

“ตอนนี้เรามีทางเลือกเดียว ถ้าเราอยากเข้ารอบต่อไปต้องชนะ

มาเลเซียให้ได้ ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ติดตามพวกเรา และส่งกำาลัง

ใจเชียร์พวกเรา”

ทางด้านเบนจามิน เจมส์ เดวิส ชี้ทีมชาติไทยสู้เต็มที่ จน

สามารถไล่ตีเสมอและแบ่งแต้มกับเวียดนามได้ในเกมแรกของศึกชิง

แชมป์เอเชีย

“ประตูที่ผมทำาได้มีความหมายกับผมมาก แต่สิ่งสำาคัญคือเรา

ได้ 1 แต้ม หลังจากที่เราสู้เต็มที่ใน 90 นาที และเราก็ได้ 1 คะแนน” 

เบนจามินกล่าว

“ตอนก่อนเริ่มการแข่งขัน สำาหรับเราทุกคนพยายามจะเอาชนะ

ให้ได้ทุกเกม และหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรอดูกัน”

ส่วนความเคลื่อนไหวนักเตะทีมชาติไทย U23 เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 

มิ.ย. ลงสระว่ายน้ำาในโรงแรมที่พัก เพื่อฟื้นฟูร่างกายเตรียมความพร้อม

ก่อนที่จะมีโปรแกรมฝึกซ้อมในช่วง 21.00 น. ที่สนามจาร์ สเตเดียม.

“โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน 

นักเตะลงสระว่ายน้ำาฟื้นฟูร่างกาย

ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา

ยิงประตูให้ทีมชาติไทย

เสมอเวียดนาม 2-2
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10 บันเทิงเทศ

รานอาหารที่จะแนะนําในวันนี้ เปนรานอาหารญี่ปุนครับ 

เม� อพูดถึงอาหารญี่ปุนหลายคนคงคิดทันทีวา ตองราคาแพงแน�ๆ 

ผิดคาดเลยครับ รานนี้ขายอาหารราคาไมแพงอยางที่คิด

รานอรอยจังเทอริยากิ เจาของรานคือคุณพีรพล พรหม

สินธุศักดิ์ หรือคุณหนุม เปนคนรุนใหมไฟแรง มีประสบการณ

มากมาย เคยเปดรานอาหารญี่ปุนที่ประเทศกัมพูชา แตไมประสบ

ความสําเร็จ เม� อกลับมาเมืองไทยก็หาทําเลเปดรานอาหารญี่ปุน

ตามความถนัดไดแหลงเหมาะที่ถนนลาดพราววังหินแหงนี้จึงเปด

รานอรอยจังเทอริยากิขึ้นเม� อประมาณ 13 ป ที่ผานมา โดยขาย

อาหารในราคาที่ถูกอยางไมน�าเช� อ ตามสโลแกนของคุณหนุมที่วา 

ยกในหางมาไวขางทาง ลูกคาที่มาชิมติดใจ ตางพากันบอกตอใน

เร� องความสด สะอาด อรอย ที่สําคัญที่สุดคือ ราคาไมแพง โดงดัง

มากถึงขนาดที่มีผูขอซื้อแฟรนไชสมากกวา 30 ราย ซึ่งแตละรายก็

อยูยั้งยืนยง ประสบความสําเร็จ จนคุณหนุมซึ่งเปนคนสนุกสนาน 

ใจสปอรต เปนกันเอง อนุญาตใหแตละรานสามารถใชช� อรานของ

แตละคนได โดยทางอรอยจังเทอริยากิจะขายใหเฉพาะน้ําจิ้มและ

น้ําซอส ที่เปนสูตรเฉพาะของทางรานเทานั้น

จอดรถที่บริเวณวัดสิริกมลาวาสที่มีช� อเสียงโดงดังในเร� อง 

กรรมฐาน แลวเดินมาที่รานหรือจอดรถบริเวณหนารานก็ได ราน

มีที่นั่งทั้งบริเวณหนารานริมถนนและหองแอรภายในราน มีเมนู

อาหารพรอมรูปถายและราคาอยางชัดเจนใหเลือกสั่งมาชิมครับ 

ถาไมทราบวาจะสั่งเมนูใดดี ขอแนะนําเมนูกินเลนๆ คือ ครีบปลา

แซลมอนทอดเกลือ เมนูนี้เปนการแปรวัตถุดิบที่เหลือใหมีคุณคา 

โดยเชฟจะเอาครีบของปลาแซลมอนเลือกตรงเฉพาะสวนทองมา

คลุกเคลากับผงปรุงรส ทอดใหกรอบกินกับน้ําจิ้มซีฟูด ยิ่งกินก็ยิ่ง

เพลิน ทั้งกรอบทั้งมัน เหมาะสําหรับเปนกับแกลมอยางยิ่งเชียว

เมนูที่พลาดไมไดอยางเด็ดขาด คือ ปลาดิบ จะสั่งปลาดิบ

รวมหรือปลาแซลมอนอยางเดียวก็ไมวากัน 

เพราะที่รานจะมีปลานําเขาทั้งจากประเทศ

นอรเวยและออสเตรเลีย ทุกๆ วันจันทรและ

วันพฤหัสบดี เนื้อปลาแซลมอนจะหอมนุมนวล 

ยิ่งกินก็ยิ่งเพลินครับ

เมนูที่พลาดไมไดสําหรับตัวของผมเอง

คือ หัวปลาแซลมอนนึ่งซีอิ๊ว ที่รานอรอยจัง                               

เทอริยากิขายปลาแซลมอนซาซิมิเปนจํานวน 

มาก จึงมีหัวปลามาก คุณหนุมไดนําไปนึ่งซีอิ๊ว 

โดยนํามาผาครึ่ง ลางดวยน้ําเย็นจนสะอาด นํา

ไปลวก เสร็จแลวนําไปตุนดวยไฟออนๆ กับโชยุ 

มิลิน ขิงแก ไชเทา แครอท ตุนดวยไฟออนๆ 

ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จนโชยุและมิลิน

ซึมเขาไปในเนื้อของหัวปลา ซึ่งนักกินปลาทุก

คนตางก็รูดีวาปลานั้นอรอยมากอยูที่ตรงหัว 

ยิ่งเปนหัวปลาแซลมอนใหญๆ ดวยแลว 

จะมีมันมากเปนพิเศษบวกกับซีอิ๊วรสชาติ

หวานหอมสูตรของคุณหนุมเอง ทําใหยิ่ง

กินก็ยิ่งอรอย เวลาสั่งเมนูนี้ผมจะเหมาคน

เดียว ไมคุยกับใครคอยๆ แกะ คอยๆ แคะ

กินไปเร� อยๆ ก็จะมีความสุขในการกินมาก ขากลับยังซื้อกลับบาน

มาเก็บไวกินอีกตางหากดวยครับ

ยังมีเมนูปลาสดๆ ปลาหมึกสดๆ อีกมากมายหลายอยาง 

เชน ปลาหมึกยางเทอริยากิ แซลมอนยางเกลือ ยําปลาดิบรวม 

ฯลฯ แตถาชอบเมนูขาว ตองสั่ง ขาวแกงกะหรี่หมูทอด เมนูนี้เปน

เมนูโดงดังของราน เพราะคุณหนุมจะเคี่ยวน้ําซุปไกกับผงกะหรี่

เปนกอน ช� อ คาเระ นําเขาจากประเทศญี่ปุนไวสําหรับราดขาว

หมูทอด จะไดรสชาติที่ไมเหมือนใครหรือขาวหนาปลาแซลมอน

ยางซีอิ๊ว หรือยางเกลือ ก็จะไดขาวที่มีรสชาติอรอยมากครับ ทุก

เมนูขาวแถมซุปมิโซะดวยครับ

ขาวดีสําหรับผูที่ไมอยากเดิน

ทางไปที่รานอรอยจังเทอริยากิที่ถนน

ลาดพราววังหิน แตอยากจะไดชิม

ฝไมลายมือของคุณหนุมวา อรอย

ขนาดไหน คุณหนุมไดเอาใจนักชิม 

ยก 12 เมนูเด็ดของรานมาไวที่ตลาด 

อ.ต.ก.จตุจักร ใหนักชิมไดชิมในราคา

ไมแพงตามสโลแกน ทําดวยใจ...กําไร

ไวทีหลัง 12 เมนู ที่วา คือ

ยากิโซบะหมู ราคา 59 บาท ขาวหนาเทอริยากิหมูเนื้อ 

ราคา 79 บาท ขาวหนาปลาซาบะนอรเวยยางเทอริยากิ ราคา 

79 บาท ขาวหนาปลาไหลญี่ปุน ราคา 249 บาท ขาวหนาหมู

ทอดทงคัทซึ ราคา 79 บาท ยําสาหรายเย็น ราคา 79 บาท 

แมงกะพรุนปรุงรส ราคา 79 บาท ยําแซลมอนสด ราคา 199 

บาท ขาวแกงกะหรี่หมูทอด ราคา 139 บาท แซลมอนสดซาซิมิ 

350 บาท ขาวหนาแซลมอนยางซีอิ๊ว/เกลือ ราคา 129 บาท  ที่

สําคัญคือทุกเมนูขาวแถมซุปมิโซะดวยครับ

รานที่ตลาด อ.ต.ก.ช� อ อรอยจังสะดวกซื้อ โดยอรอยจัง

เทอริยากิ อยูที่บริเวณดานหนาของศูนยอาหาร อ.ต.ก. โทรศัพท 

06-3428-7924 และคุณหนุมยังรับทําเบนโตะขาวกลอง ในราคา

มิตรภาพดวยครับ

อาหารญี่ปุนสด อรอย ราคาไมแพงที่ 
อรอยจังเทอริยากิ 

ถนนลาดพราววังหิน

ช� อราน อรอยจังเทอริยากิ

เจาของ คุณพีรพล พรหมสินธุศักด์ิ (หนุม)

สถานท่ี ถนนลาดพราววังหิน รานอยูริมถนนระหวางซอยลาดพราววังหิน 83-85 เลยวัดสิริกมลาวาส (วัด

ใหมเสนานิคม) ประมาณ 30 เมตร เปดบริการต้ังแตเท่ียงวันถึงเท่ียงคืน โทรศัพท 09-8292-4454 หยุดวันพุธ-พฤหัสบดีท่ี 

3 ของเดือน

ททท.จัดกิ จกรรมการแข่ งขัน ไตรกีฬา  

Amazing Race Festival & Triathlon ส่ง

เสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สร้างกระแส

ความนิยมกีฬาที่มีความท้าทาย นายนภินทร  

ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวง

ท่องเที่ยวและกีฬา รับ Sport Tourism เป็น

แนวทางที่มีศักยภาพ เดินหน้าสนับสนุนอย่าง 

บูรณาการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง

และพลิกโฉมประเทศไทย ขณะที่นายอภิชัย 

ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าฯ ททท. รุกผลักดัน

จังหวัดต่างๆ ที่มีศักยภาพยกระดับสู่การเป็น 

Sport Tourism Destination ของประเทศไทย 

สนามต่อไป พัทลุง กลางเดือนนี้  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วม

กับจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดพัทลุง จัด

กิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race 

Festival & Triathlon ระหว่างเดือนพฤษภาคม-

มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรีและ

พัทลุง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

(Sport Tourism) ซึ่งกำาลังเป็นกระแสความ

นิยมและความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพและ

เล่นกีฬาที่มีความท้าทาย สร้างประสบการณ์

ใหม่ในการแข่งขันกีฬา ภายใต้มาตรการ

ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของกระทรวง

สาธารณสุข และมาตรฐานด้านความปลอดภัย

สุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health 

Administration (SHA)

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำากระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬากำาหนดยุทธศาสตร์กระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬาฉบับที่ 4 พ.ศ.2560-2564 ใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและการเพิ่ม

มูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิง

กีฬาและการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง

กีฬา ซึ่งถือเป็นแนวทางการท่องเที่ยวในอีก

รูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพ สอดคล้องกับแนว

โน้มความสนใจของนักท่องเที่ยวในระดับ

สากล มุ่งพัฒนาส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่อง

เที่ยวและบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยว

และการเล่นกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ททท.ดันท่องเที่ยวกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจ

จัดไตรลีกกาญจนบุรีพร้อมลุยต่อพัทลุง

สร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง น่าประทับใจ 

เพื่อ “พลิกโฉมประเทศไทย” ในโอกาสปีท่อง

เที่ยวไทย 2565-2566 หรือ “Visit Thailand 

Year 2022-2023 : Amazing New Chapters” 

ซึ่งเป็นเครื่องมือสำาคัญในการฟื้นตัวของภาค

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศที่ยั่งยืน

ต่อไป 

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการ

ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เปิดเผย

ว่า กิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing 

Race Festival & Triathlon เป็นกิจกรรมภาย

ใต้ โครงการ Amazing Sports & Extreme 

Month เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

(Sport Tourism) ชูจุดแข็งของประเทศไทยใน

การเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ระดับโลก โดยกำาหนดจัดกิจกรรมในจังหวัด

ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการ

บริหารจัดการพื้นที่ มีทรัพยากรด้านการท่อง

เที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ และสามารถรองรับการ

จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย 

อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดประเทศ

ต้อนรับนักท่องเที่ยว เพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยว

คุณภาพและสร้างประสบการณ์ใหม่ในการ

แข่งขันกีฬา ยกระดับสู่การเป็น Sport Tourism 

Destination ของประเทศไทย รวมถึงการจัด

แข่งขันไตรกีฬาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

อีกทั้งกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 

ช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว อันก่อให้เกิดการกระจายรายได้และ

เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ 

กิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing 

Race Festival & Triathlon จัดขึ้นในพื้นที่ 

2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี (27- 

29 พฤษภาคม 2565) และพัทลุง (17- 

19 มิถุนายน 2565) ในลักษณะมหกรรม  

การแข่งขันกีฬาหลายประเภท ประกอบด้วย 

การแข่งขันไตรกีฬา (ว่ายน้ำา ปั่นจักรยาน 

วิ่ง) การแข่งขันวิ่ง การแข่งขันจักรยาน การ

แข่งขันว่ายน้ำาในรูปแบบ Open Swim Water 

และการแข่งขันชักเย่อ (Tug of War) ซึ่งแต่ละ

พื้นที่จะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการ

แข่งขันกีฬาในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ซึ่ง

มีรายละเอียดในแต่ละพื้นที่จัดงานดังต่อไปนี้ 

จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 

พฤษภาคม 2565 ณ สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ 

คลับ อำาเภอบ่อพลอย พบกับการแข่งขันไตร

กีฬา ระยะ Super Sprint ทดสอบพละกำาลัง

และความแข็งแกร่งของร่างกายด้วยการ

ว่ายน้ำา 300 เมตร ปั่นจักรยาน 1 กิโลเมตร 

จำานวน 4 รอบ และวิ่ง 1.6 กิโลเมตร ทั้งหมด 

3 ครั้งต่อเนื่อง ชมการแข่งขันชักเย่อ (Tug of 

War) ชิงแชมป์ภาคตะวันตก (ตาก กาญจนบุรี 

ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) การ

ปั่นจักรยานแบบ Touring ระยะทาง 100 

และ 50 กิโลเมตร ผ่านเส้นทางท่องเที่ยว

และทัศนียภาพที่สวยงามของอำาเภอบ่อพลอย

ไปจนถึงถ้ำาธารลอด การแข่งขันว่ายน้ำาแบบ 

Open Water Swim ระยะ 4.5, 3 และ  

1.5 กิโลเมตร และครั้งแรกของการวิ่งแบบ 

Cross Country ระยะ 21, 10 และ 5 กิโลเมตร 

ที่ทดสอบความอึดและสนุกในทุกย่างก้าวบน

แฟร์เวย์ของสนามกอล์ฟระดับโลก จังหวัด

พัทลุง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนา 

ยน 2565 ณ หาดแสนสุขลำาปำา อำาเภอเมืองฯ 

พบกับการแข่งขันไตรกีฬา ทดสอบพละกำาลัง

และความแข็งแกร่งของร่างกาย ด้วยการว่าย

น้ำา ปั่นจักรยาน และวิ่ง ชมการแข่งขันชักเย่อ 

(Tug of War) ชิงแชมป์ภาคใต้ การแข่งขันว่าย

น้ำาแบบ Open Water Swim กิจกรรมเดิน-วิ่ง 

ระยะ 21, 10 และ 5 กิโลเมตร สัมผัสเสน่ห์

และวิถีชีวิตในยามเช้าของเมืองพัทลุง และวัด

ความแกร่งของกำาลังขากับการปั่นจักรยาน ใน

คอนเซ็ปต์ “ทะเลน้อย…ร้อยโล” ผ่านเส้นทาง

ธรรมชาติที่สวยงามไปยังทะเลน้อยซึ่งถือเป็น

แลนด์มาร์กสำาคัญของจังหวัดพัทลุง

นอกจากนี้ ทั้ง 2 พื้นที่ยังมีกิจกรรมพาย

ซับบอร์ด พายคายัก การออกร้านจำาหน่าย

อุปกรณ์กีฬา ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

และกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย โดย ททท.มุ่ง

หวังให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการกระตุ้น

ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และเกิดการจับ

จ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของ

ผู้ประกอบการในพื้นที่และใกล้เคียง.

interthaipost69@gmail.com

นภินทร ศรีสรรพางค์ อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ
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11บันเทิงไทย

ร่วมด้วยนัก

แสดงมากฝีมือ

อีกมากมาย อาทิ 

ลูกหว้า-พิจิกา                             

จิตตะปุตตะ, 

กัน-เสฐพงษ์ 

เอวสุข, นิว-ชย

ภัค ตันประยูร, 

ยี่หวา-ณัฐภัสสร 

จันทร์เจริญ, เด

เมียน ทีโอ นัก

แสดงชาวสิงคโปร์ เป็นต้น และที่ไม่

พูดถึงไม่ได้เห็นจะเป็นอีกหนึ่งนัก

แสดงนำาจากประเทศสิงคโปร์ 

อรอยเชียส แปง พระเอกจาก

สิงคโปร์ ที่เสียชีวิตหลังจาก

ถ่ายตอนกำาไลแห่งความรักไม่กี่

วัน โดยอุบัติเหตุทางการทหาร 

ทำาให้ผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น

ถลงข่าวเปิดตัวอย่างทางการ

ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ

ภาพยนตร์ไทยเขย่าขวัญเรื่อง

ล่าสุด ร้านของเก่า (The Antique Shop) 

ณ โรงภาพยนตร์สยามภวาลัย พารากอน 

ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

ที่ทางบริษัท เลยดูดี สตูดิโอ จำากัด นำา

โดย เอ๋-ศุภกร เหรียญสุวรรณ กรรมการ

ผู้จัดการ จับมือกับบริษัทมีเดียมาแรงจาก

ประเทศสิงคโปร์อย่าง บริษัท Nootalk 

Media จำากัด นำาโดย แดสมอน โกะ (Mr.

Dasmond Koh) กรรมการผู้จัดการ ร่วม

กันสร้างภาพยนตร์เขย่าขวัญ 

ซึ่งบรรยากาศในงานแถลงเต็มไป

ด้วยความระทึก น่าตื่นเต้น และความ

คึกคัก ครบรสเลยทีเดียว โดยเปิดงาน

แถลงข่าวด้วย 2 ผู้บริหารจาก 2 ประเทศ 

พร้อมด้วยนักแสดงนำาจาก 4 ประเทศ นำา

โดย มีน-พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร จาก

ประเทศไทย, แพ จินยอง จากประเทศ

เกาหลีใต้, ชูบิง จากประเทศสิงคโปร์ 

และริโอ ดีวันโต จากประเทศอินโดนีเซีย 

แ

ผลงานชิ้นสุดท้ายของเขา เรียกได้

ว่านอกจากจะได้สัมผัสบรรยากาศ

ของความหลอนจากเรื่องราวต่างๆ 

ของภาพยนตร์เรื่องร้านของเก่า 

(The Antique Shop) 

แล้ว ยังได้เปิดมุมมอง

จากแนวคิดนักแสดง

ต่างประเทศมาร่วม

แสดงในภาพยนตร์

ไทยครั้งแรกรวมกัน

ถึง 4 ประเทศอีกด้วย. 

ด้วยความแรงของ

ภาพยนตร์สัญชาติ

เกาหลีอย่าง THE 

ROUNDUP บู๊ระห่ำา ล่า

ล้างนรก ที่มาแรงฟาด

รายได้สูงที่สุดในปีนี้ของ

ประเทศเกาหลี และยัง

ได้นักแสดงแถวหน้าอย่าง 

ซน ซอกกู มาร่วมแสดง

ด้วย ซึ่งซน ซอกกู นับ

เป็นนักแสดงแถวหน้า

เบอร์ต้นๆ ที่มีผลงาน

อย่างต่อเนื่องและชื่อ

เสียงโด่งดังไม่น้อย โดย

ซน ซอกกู ได้เล่าให้ฟัง

ถึงประสบการณ์ในการ

แสดงหนังเรื่องนี้ว่า

“จะว่าไปแล้วการ

ที่ผมได้มาแสดงในหนัง 

THE ROUNDUP (เดอะ ราวด์                     

อัพ) เรื่องนี้ ผมถือว่ามันเป็น

ความท้าทายขั้นสุดของผม

เลยทีเดียว เพราะการที่ต้อง

แอกชันแต่ละฉากมันไม่ง่ายเลยนะ มัน

ต้องมีจังหวะที่แม่นยำาและมีทักษะการ

ต่อสู้ที่ถูกต้อง เราซัดกันดุเดือดแบบ             

นอนสต็อป ถ้าถามว่ามันโหดมั้ย

สำาหรับผม ผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะ 

แต่แค่มันต้องไร้ความปรานี  

ในเรื่องผมรับบทเป็น คัง แฮ

ซัง อาชญากรอำามหิตผู้ล่าเหล่านัก

ท่องเที่ยวเกาหลีผู้น่าสงสารเพื่อ

เรียกค่าไถ่ และเขาไม่เกรงกลัวกับการฆ่า

ใครก็ตามที่เขาคิดว่าไร้ค่า ซึ่งแก๊งมาเฟีย

ในเวียดนามและเกาหลีต่างก็ไล่ล่าตัวเขา 

เพราะเหตุนี้กับการที่ต้องมีลุคส์ที่ออกจะ

เป็นมาเฟียขาใหญ่แบบนี้ มันเลยทำาให้

ผมต้องทำาการบ้านให้มากกว่าเดิม ผม

ต้องเพิ่มน้ำาหนักตัวกว่า 10 กิโลเพื่อบทนี้ 

ผมพยายามแสดงให้คนดูรู้สึกและเกลียด

กลัวผมให้ได้ เพราะถ้ามันไปถึงเลเวลนั้น

แปลว่าผมทำาสำาเร็จในการแสดงบทนี้ แต่

ก็ขอให้สาวๆ อย่าเพิ่งกลัวผมเลยนะครับ 

มาให้กำาลังใจผมด้วยนะ  16 มิถุนายน

นี้ แฟนชาวไทยจะได้ชมหนังเรื่องนี้แล้ว

นะครับ”.

แสดงให้ถึงแก่นที่ผู้กำากับวางไว้มันมีองค์

ประกอบหลายอย่างมากๆ นอกจากผม

ต้องทำาน้ำาหนักเพิ่มแล้ว ยังต้องฝึกทักษะ

การต่อสู้ที่รวดเร็วและรุนแรง เพื่อจัดการ

คู่ต่อสู้ให้เร็วที่สุด เพราะการถ่ายซีนบู๊

‘ซน ซอกกู’การันตี‘เดอะราวด์อัพ’ 

คือที่สุดในชีวิตบู๊เดือดแบบอันลิมิต

‘เลยดูดีสตูดิโอ’จับมือ‘Nootalk Media’ 

เปิดตัวภาพยนตร์สยองขวัญ‘ร้านของเก่า’

สิ้นสุดการรอคอยของเหล่า

บรรดาคอซีรีส์แดนมังกรหลังจากรอ

ลุ้นกันอยู่นาน สำาหรับซีรีส์ย้อนยุค

ฟอร์มยักษ์เรื่อง The Blue Whisper 

ทาสปีศาจ ที่สร้างจากนิยายขาย

ดีของจิ่วลู่เฟยเซียง นักเขียนแนว

เทพเซียนชื่อดัง นอกจากนี้ยังได้

เหล่านักแสดงตัวท็อปของจีนอย่าง 

ตี๋ลี่เร่อปา, เหริน เจีย

หลุน, เสี่ยว ซุนเหยา, 

ฟ่านเจิง, กัว เสี่ยว

ถิง มาโกยเรตติ้งเรียก

คะแนนความนิยมจาก

เหล่าบรรดาแฟนคลับ 

โดยหลงัจากการ                  

ออนแอร์ในตอนแรก

ที่ประเทศจีนก็สร้าง

ปรากฏการณ์เป็นกระ

แสฟีเวอร์ทันที รวม

ถึงเป็นกระแสกระ

หึ่มในโซเชียลทั้งที่จีน

และไทยเช่นกัน ด้วย

เรตติ้งสูงสุดจนทำาลาย

สถิติตั้งแต่วันแรกที่

ลงจอ รวมถึงยังขึ้น

อันดับ 1 รายการ

ละครยอดนิยมบน

ชาร์ตต่างๆ มากมาย

ในจีน อาทิ ชาร์ต

จาก VLinkage, เว็บ

ของ Maoyan ล่าสุด

โมโนแมกซ์ไม่รอ

ช้า คว้าลิขสิทธิ์ซีรีส์

จีนแนวโรแมนติก-

แฟนตาซีเรื่อง The 

Blue Whisper ทาส

ปีศาจ มาลงจอให้ได้

ชมกันแบบเต็มอิ่มฟินรัวๆ ฉบับพากย์

ไทยและซับไทย พร้อมฉายให้ชมแบบ

ถูกลิขสิทธิ์เพียงที่เดียวและที่แรกของ

เมืองไทย ประเดิมตอนที่ 1-7 ในวัน

ศุกร์ที่ 10 มิถุนายนนี้ 

เรื่องราวดำาเนินขึ้นเมื่อ จี้อวิ๋น

เหอ ผู้พิทักษ์กฎซ้ายแห่งหุบเขาบัญชา

ปีศาจ ได้รับการว่าจ้างจากองค์หญิง

ซุ่นเต๋อให้จับตัวฉางอี้ เงือกหนุ่มผู้ที่มี

รูปโฉมงดงาม แต่ด้วยธรรมชาติของ

เงือกที่เลี้ยงไม่เชื่อง นางจึงได้รับคำาสั่ง 

3 ข้อที่ต้องทำาให้สำาเร็จ นั่นคือ ข้อแรก

ฝึกให้เงือกพูดภาษามนุษย์ได้ ข้อสอง

เปลี่ยนหางให้เป็นขา ข้อสามทำาให้

ฉางอี้ภักดีต่อองค์หญิง แต่เมื่อทั้งสอง

อาศัยอยู่ด้วยกันกลับเกิดเป็นความรัก 

ความผูกพัน สุดท้ายแล้วจี้อวิ๋นเหอ

จะทำาตามสิ่งที่หัวใจเรียกร้อง หรือจะ

ยอมแลกความรักเพื่อบรรลุภารกิจนี้

ให้สำาเร็จ.

‘โมโนแมกซ์’เสิร์ฟซีรีส์แดนมังกร

ได้‘เหรินเจียหลุน’ปะทะ‘ตี๋ลี่เร่อปา’

ละคร7HDพร้อมลงจอ 

ล็อตใหม่อัดแน่นครบรส

ช่อง 7HD เปิดโผละครล็อตใหม่ 

พร้อมส่งความสนุกหน้าจอช่วงก่อน

ข่าวภาคค่ำาและหลังข่าวภาคค่ำา หลาก

หลายแนว ครบถ้วนทุกอรรถรสเช่น

เคย เริ่มต้นที่ละครหลังข่าวภาคค่ำาที่

เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วกับละครแนว

โรแมนติกแฟนตาซี ปางเสน่หา จาก

ค่ายดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น ที่พาคู่จิ้น 

โก้-วศิน อัศวนฤนาท และพิ้งค์พลอย-

ปภาวดี ชาญสมอน กลับมาร่วมงาน

ความมันเต็มรูปแบบอีกครั้งกับละครเรื่อง 

มหาหิน จากค่ายโคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป 

ที่จะรีรันกลับมาสร้างความสนุก นำาแสดง

โดย จิณณ์ จิณณะ ประกบคู่ ตูน-พิมพ์

ปวีณ์ โคกระบินทร์ ติดตามได้ทุกวันจันทร์ 

อังคาร เวลา 20.30 น. 

เริ่มตอนแรก วันอังคาร

ที่ 14 มิถุนายนนี้ ปิด

ท้ายกับละครโรแมนติก

คอมิดีในตำานานที่ทุกคน

เฝ้ารอ หมอลำาซัมเมอร์ 

จากค่ายดาราวิดีโอ ซึ่ง

ครั้งนี้ ได้พระเอกมาดนุ่ม 

บิ๊กเอ็ม-กฤตฤทธิ์ บุตร

พรม ประกบคู่นางเอก

สาวลูกครึ่งตาคม สกาย               

มาเรีย ทุกวันพุธ พฤ 

หัสบดี เวลา 20.30 น.                          

ประเดิมตอนแรก วันพฤ 

เมจิค อีฟ เอนเตอร์เทนเม้นท์ ของสอง

ผู้จัด เจี๊ยบ-โสภิตนภา ชุ่มภาณี และ

พิมพ์-พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร ที่มัด

ใจผู้ชมอยู่หมัด จากความยียวน

กวนอารมณ์ของพระเอกดาว

รุ่ง บิว-ณัฐพล ไรยวงค์ ที่

ต้องมาประกบกับ ชิงชิง-       

คริษฐา สังสะโอภาส เพื่อสืบ

คดีฆาตกรรม ติดตาม

ความสนุกได้พร้อม

กันทุกวันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา 18.45 น. 

กันอีกครั้ง ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 

20.30 น.

สายละครแอกชันดรามาเตรียมพบ หัสบดีที่ 16 มิถุนายนนี้ 

ปิดท้ายด้วยละครก่อนข่าวภาคค่ำา 

แนวโรแมนติกคอมิดี คุ้งเสน่หา จากค่าย
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ลดอุบัติเหตุ    ชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุมศูนยปฏิบัติ

การความปลอดภัยทางถนน ระดับเขต ครั้งที่ 4/2565 เพ� อหารือแนวทางปองกันและแกไข

ปญหาจุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี ประพาส เหลืองศิรินภา ผอ.สํานักการจราจรและ

ขนสง ผูแทนศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต(ศปถ.เขต.) จาก 6 กลุมเขต เขารวม

ประชุม ณ อาคารธานีนพรัตน ศาลาวาการ กทม. 2 (ดินแดง)

“โออิชิ กรีนที” เปดตัวผลิตภัณฑ ใหม “โออิชิ ฮันนี่เลมอน น้ําตาล 0%”     นงนุช 

บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผูจัดการ และเจษฎากร โคชส รองกรรมการผูจัดการ สายงาน

ธุรกิจเคร� องด� ม บริษัท โออิชิ กรุป จัดงานเปดตัวผลิตภัณฑทางเลือกใหม “โออิชิ กรีนที 

ฮันนี่เลมอน น้ําตาล 0%” ตอบรับกระแสสุขภาพ ภายใตแนวคิด “ดีตอสุขภาพ รสชาติอรอย 

แตไรน้ําตาล” พรอมเปดตัวพรีเซ็นเตอร โออิชิ กรีนที ฮันนี่เลมอน น้ําตาล 0% ตาเหนิง - 

กัญญาวีร สองเมือง โดยมี มณี วนัสพิทักษกุล, โบว-ธนากร และ เจนนี่ ปาหนัน มารวมงาน 

ณ ไรชาฉุยฟง จ.เชียงราย

ฉลองการเดินทางกาวสู 150 ป ยีนส Levi’s®501@centralwOrld    ซาเมียร คูล, อิศเรศ 

จิราธิวัฒน และนันทวัลย เหลาสินชัย ฉลองการเดินทางกาวสู 150 ป ยีนสไอคอนระดับโลก 

ในงาน 501® Day เพ� อรวมเผยแพรเร� องราวและความสําเร็จของ Levi’s®501 ตลอดกวา

ศตวรรษที่ผานมา โดยมี นันทพร ประเสริฐบดินทร, นิศารัตน จรัสสุนทรภัค, วิโอเลต วอเทียร, 

อมตา จิตตะเสนีย และฐกฤต ครุธพุม รวมงาน ที่ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

เปดตัว “QUIL” ครั้งแรกกับคอลเลกชันระดับพรีเมียม ในกลุม Premium Collection by 

COTTO ภายในโชวรูม @SCG Experience     นิธิ ภัทรโชค กรรมการผูจัดการใหญ วิโรจน 

รัตนชัยสิทธ์ิ Vice President - Housing Products and Solution Business อนุวัตร เฉลิมไชย 

Head of Ceramics Business ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง เอสซีจี พรอมดวย กิตติพงษ 

โพธ์ิธรานนท กรรมการผูจัดการ บริษัท สยามซานิทารีแวร จัดงานเปดตัว ‘QUIL’ คอลเลกชัน

ระดับพรีเมียมจากคอตโต และเปนคอลเลกชันแรกในกลุม Premium Collection ออกแบบ

สรางสรรคภายใตคอนเซ็ปต “The Wholeness of Tranquility” ยกระดับความละเอียดออน

ในทุกสัมผัส โดยมีอินฟลูเอนเซอรช� อดัง เชอร่ี - เข็มอัปสร สิริสุขะ แพนเคก - เขมนิจ จามิกรณ 

และ จูน -สาวิตรี โรจนพฤกษ รวมสัมผัสอัตลักษณแหงการดีไซนของสินคาและบริการใน

ระดับพรีเมียม ที่จะมอบประสบการณในพื้นที่สวนตัว ที่เปนมากกวาหองน้ํา ภายในโชวรูม @

SCG Experience ชั้น 2 CDC เลียบทางดวนรามอินทรา-เอกมัย 

จับตามอง รพ. บํารุงราษฎร อินเตอร

เนช่ันแนล กลางมิถุนายนน้ี เตรียมเปดหลักสูตร

ภาวะผูนําแพทยหัวหนาภาค ท่ีไดศาสตราจารย

จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรคลีย รับเปน

วิทยากรตามคําเชิญของ รศ. ศิริยุพา รุงเริงสุข

ท่ีปรึกษาบริหาร สํานักประธานกรรมการบริหาร 

รพ.บํารุงราษฏร ท่ีเปนท่ีปรึกษาหลักสูตรดวยตัวเอง 

อยากไดงานชาง หรือ งานมด ศิริยุพาจัดไดหมด

ศูนยการคาฟวเจอรพารค ชวนอิ่มฟน

ไปกับแคมเปญ "Happy Buffet" รวมมาไวให

แลวกับโปรเด็ดรานดัง บุฟเฟตอิ่มไมอั้น ราคา

สุดคุม อาทิ ราน Mongkok, Liu xiang fong, 

Momo Paradise, Oishi Eaterium และอ� นๆ 

อีกมากมาย ทุกวันจันทร – พฤหัสบดี ตลอดทั้ง

เดือน ลดราคาสุดพิเศษ 100 บาท/ทาน (จํากัด 

500 สิทธ / ราน) ตั้งแตวันนี้ – 30 มิถุนายน 

ศูนยกุมารเวช 24 ชั่วโมง โรงพยาบาล

เจาพระยา ตระหนักถึงปญหาภาวะซีดในเด็ก

ไทยที่สวนใหญพบวามีสาเหตุมาจากภาวะ

ขาดธาตุเหล็ก, พันธุกรรมธาลัสซีเมีย และ

ความผิดปกติของฮีโมโกลบิน เปนตน ซึ่งหาก

เด็กเล็กขาดธาตุเหล็กเปนเวลานานจะทําใหมี

พัฒนาการชา อารมณผิดปกติ และมีผลเสีย

ระยะยาวตอความสามารถในการเรียนรูได จึง

ขอแนะนําโปรแกรมเหมาจายตรวจคัดกรอง

ภาวะซีดในเด็ก หมดเขต 30 เมษายน 2566 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ศูนยกุมารเวช 24 

ชั่วโมง โทร.0-2884-7000 

หลังแฟนๆ SpongeBob และนักวิ่ง

สายสุขภาพตอบรับสมัครงาน สพันจบ็อบ เวอรชวล 

รัน ไทยแลนด เขามาจํานวนมาก ทางบริษัท อินเตอร 

ไลน เอดูเทนเมนท จัดเพิ่ม ขยายระยะเวลา

การรับสมัครงานว่ิงไปจนถึงวันท่ี 30  กันยายนน้ี 

โดยยังคงมีใหเลือกวิ่งทั้งระยะทาง 10 หรือ 20 

กิโลเมตร ในราคา 790 บาท (รับเส้ือและเหรียญ

รางวัล) โดยสมัครผานทาง https://www.thai.

fit/c/spongbobrun สําหรับกิจกรรมพิเศษ อาทิ 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
ผู โชคดีจากการรวมสนุก ลุนรับนาฬ�กา GARMIN 

จํานวน 5 รางวัล เม� อโพสต e-certificate ผาน 

IG พรอมติด #SPONGEBOBVIRTUALRUNTHAILAND 

(โดยเปดสาธารณะ) , บัตรชมภาพยนตร และ

บัตร M-GEN จากเมเจอรฯ รวม 300 รางวัล  

พิเศษสุด!! สําหรับนักวิ่งที่วิ่งสะสมระยะทางได

มากที่สุด จํานวน 10 ทาน รับไปเลย ผาบัฟลาย 

SpongeBob สุดเท นําเขาจากสหรัฐอเมริกา 

โดยรวมสนุกและสงผลวิ่งไดตั้งแตวันนี้ - 30 

กันยายน และประกาศรายช� อผูโชคดีทาง Facebook 

: TOONEE วันที่ 17 ตุลาคม

หลังจากเปดรายช� อนักแสดงซีรีสเร� อง 

"เสนลองจิจูดที่ 180 องศาลากผานเรา" ซีรีส

แนวมัลติเลเยอรดรามา (Multilayer Drama) 

ของบริษัท Miti Art Media  ผูผลิตรายการ ซีรีส 

ละคร ภาพยนตรนองใหม โดยมีนักแสดงนํา

ของเร� องอยาง “ปอนด - พลวิชญ เกตุประภากร” 

รวมเลนดวย งานนี้ชาวเน็ตเลยเกิดความสงสัย 

วาหนุมปอนด ไมไดไปตอกับตนสังกัด นาดาว 

เพราะบริษัทเพิ่งประกาศยุติการดูแลศิลปนใน

สังกัด หรือ หมดสัญญา กันแน� เพราะกอน

หนานี้ งานนี้ตองรอใหหนุมปอนดออกมาตอบ

คําถามนี้ดวยตัวเองแลวกันคา  

Monline.com โดย เดอะมอลล กรุป 

ชวนชอปวนไปไมมูฟออน ในแคมเปญ “M Online 

6.6 Hunting Spirit” รวมไอเท็มโดนใจดวยดีล

เด็ดสุดคุมลดแรงสูงสุด 90% กรอกโคดลดเพิ่ม

สูงสุด 2,500 บาท ลูกคาบัตร SCB M VISA ลด

เพิ่มอีกสูงสุด 1,700 บาท แลกคะแนนสะสม

สูงถึง 20% หรือแบงชําระเบาๆ 0% นานสูงสุด 

12 เดือน รับสวนลดเพิ่มจากบัตรเครดิตที่รวม

รายการและพารทเนอรอีกมากมาย พิเศษ!! 

เฉพาะพื้นที่ในเขตกทม.บริการสงดวน ภายใน 

3 ชั่วโมง พรอมบริการหอของขวัญและจัดสง

ฟรีทั่วไทยทุกคําสั่งซื้อไมมีขั้นต่ํา ตั้งแตวันที่ 27 

พฤษภาคม – 7 มิถุนายน  เพียงคลิกซื้อผาน 

Monline.com ตลอด 24 ชั่วโมง

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๓๖/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายมานะ จูเมือง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามพระราช

บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวสุกัญญา ริเริ่ม)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ 

ประกาศศาลแพง

เร� อง ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของ

แผนดิน หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา (บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ

จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดส่ีมุมเมือง 

รังสิต ประเภทบัญชีสะสมทรัพย เลข

ท่ีบัญชี ๒๓๗-๐-๖๗๒๗๑-๕ ช� อบัญชี 

MS.NGUYEN THI BICH NGA

- MS.NGUYEN 

THI BICH NGA

๓๘๐.๓๗บาท(ณ 

วันท่ี ๖มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขาบุญถาวร หัวหิน

ประเภทบัญชีสะสมทรัพยเลขท่ีบัญชี 

๔๑๙-๗-๑๒๓๘๑-๕ช� อบัญชี บจ. พี โอ เอ็ม 

แอนด พารทเนอรส กรุป

- บจ. พี โอ เอ็ม 

แอนดพารท 

เนอรส กรุป

๑,๕๖๑.๖๗ บาท 

(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพจํากัด 

(มหาชน) สาขาพิจิตรประเภทบัญชีสะสม

ทรัพย เลขท่ีบัญชี ๓๒๓-๔-๓๔๙๒๕-๐ ช� อ

บัญชี นางสาวอุบล รัตนา

นางสาวอุบล 

รัตนา

๒๙.๒๑ บาท(ณ 

วันท่ี ๕ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๔ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขา ตลาดส่ีมุมเมือง

รังสิต ประเภทบัญชีสะสมทรัพย เลขท่ี

บัญชี ๒๓๗-๔-๐๓๑๒๑-๕ช� อบัญชี บจ. 

โกลเดน วัน แลนดมารค

- บจ. โกลเดน วัน 

แลนดมารค

รายการ

ท่ี ๕ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขา แมริมประเภท

บัญชีสะสมทรัพย เลขท่ีบัญชี ๓๕๘-๐-

๘๘๔๒๘-๐ช� อบัญชี บจ. โกลเดน วัน 

แลนดมารค

- บจ. โกลเดน วัน 

แลนดมารค

๑,๒๔๗.๖๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๖ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขา แมริมประเภท

บัญชีกระแสรายวันเลขท่ีบัญชี ๓๕๘-

๓-๐๒๐๓๔-๖ช� อบัญชี บจ. โกลเดน วัน 

แลนดมารค

- บจ. โกลเดน วัน 

แลนดมารค

๗,๙๘๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๕ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๗ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) สาขาแฮปป พลาซา 

พิจิตรประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

เลขท่ีบัญชี ๐๕๕-๑-๖๙๔๑๘-๖ ช� อบัญชี 

หจก.ภัทรสุรภา (กรุป)

- หจก.ภัทรสุรภา 

(กรุป)

๓๔๐,๑๙๗.๕๔ 

บาท (ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๘ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาแฮปป พลาซา 

พิจิตรประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 

เลขท่ีบัญชี ๐๕๕-๑-๖๙๗๔๒-๘ ช� อบัญชี 

หจก.ภัทรสุรภา (กรุป)

- หจก.ภัทรสุรภา 

(กรุป)

๑๒ บาท(ณ วัน

ท่ี ๖มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๙ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) สาขาแฮปป พลาซา 

พิจิตรประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

เลขท่ีบัญชี ๐๖๔-๑-๓๔๘๕๕-๔ ช� อบัญชี 

บจก.พี โอ เอ็ม แอนด พารทเนอรส กรุป

- บจก.พี โอ เอ็ม 

แอนด พารท 

เนอรส กรุป

๙๓๑.๒๕ บาท 

(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๑๐ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน)สาขา แฮป พลาซา พิจิตร 

ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพยเลขท่ี

บัญชี ๐๕๕-๑-๙๕๕๖๐-๕ ช� อบัญชี หจก.ชอ

แฮ วัน อินเตอร นอรทเทิรน 

- หจก.ชอแฮ วัน

อินเตอร นอรท

เทิรน 

๒๗๔.๔๐ บาท(ณ 

วันท่ี ๔มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๑๑ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน สาขาเซ็นทรัลพลาซาแก

รนด พระราม ๙)ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยเลขท่ีบัญชี ๐๕๘-๘-๓๔๐๗๙-๑ 

ช� อบัญชี นายมานะ จูเมือง 

- นายมานะ 

จูเมือง

๑,๕๕๘,๓๖๗.๓๗ 

บาท (ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๑๒ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) สาขา พิจิตร ประเภท

บัญชีเงินฝากออมทรัพยเลขท่ีบัญชี ๑๕๓-

๒-๒๙๑๙๖-๔ช� อบัญชี นางสุวพร จูเมือง 

- นางสุวพร 

จูเมือง 

รายการ

ท่ี ๑๓ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดส่ีมุมเมือง - 

รังสิต ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย

เลขท่ีบัญชี ๐๕๖-๓-๗๐๘๑๘-๒ ช� อบัญชี 

นางสาวทัศนีย เทพหยด 

- นางสาวทัศนีย

เทพหยด

๕๓๐.๑๓บาท(ณ 

วันท่ี ๔ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๑๔ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาสาขาแฮปปพลาซา 

พิจิตรประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพยเลข

ท่ีบัญชี ๐๑๗-๑-๖๙๔๙๔-๙ ช� อบัญชี นาย

พนา ภัทรประสิทธ์ิ

- นายพนา 

ภัทรประสิทธ์ิ

รายการ

ท่ี ๑๕ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาพิจิตรประเภท

บัญชีเงินฝากออมทรัพยเลขท่ีบัญชี ๑๕๓-

๒-๔๗๘๘๓-๕ช� อบัญชี นายพนา ภัทร

ประสิทธ์ิ

- นายพนา 

ภัทรประสิทธ์ิ

๒๗,๗๓๑.๒๓ 

บาท (ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๑๖ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) สาขา ลาดพราว ๑๐ 

ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพยเลขท่ี

บัญชี ๐๐๙-๓-๕๗๕๔๕-๘ช� อบัญชี นายสุร

ศักย ภัทรประสิทธ์ิ

- นายสุรศักย 

ภัทรประสิทธ์ิ

รายการ

ท่ี ๑๗ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส 

พิษณุโลก ๒ ประเภทบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยเลขท่ีบัญชี ๐๓๑-๑-๘๕๖๓๐-๘ ช� อ

บัญชี นางสาวสรัลพร นาวัน

- นางสาวสรัลพร 

นาวัน

๗.๒๗ บาท(ณ 

วันท่ี ๕มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๑๘ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) สาขา ตลาดส่ีมุมเมือง-

รังสิต ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

เลขท่ีบัญชี ๐๖๐-๘-๑๘๐๓๓-๘ ช� อบัญชี 

บจก. โกลเดน วัน แลนดมารค

- บจก. โกลเดน 

วันแลนด มารค 

๓๕๑.๘๗ บาท(ณ 

วันท่ี ๕ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๑๙ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลา

ซา แกรนด พระราม ๙ ประเภทบัญชี

เงินฝากออมทรัพย เลขท่ีบัญชี ๐๕๙-

๑-๘๕๖๔๔-๘ช� อบัญชี หจก. ชาละวัน 

อินเตอรเน็ต 

- หจก. ชาละวัน 

อินเตอรเน็ต 

๑๕๒.๑๒ บาท(ณ 

วันท่ี ๕ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๒๐ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซาแก

รนด พระราม ๙ ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยเลขท่ีบัญชี ๐๕๘-๘-๔๓๑๓๗-

๑ช� อบัญชี นางสุรภา ธนะกรรัชกุล

- นางสุรภา 

ธนะกรรัชกุล

๒.๓๐ บาท(ณ 

วันท่ี ๕มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๒๑ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาแฮปป พลาซา

พิจิตร ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย

เลขท่ีบัญชี ๐๑๖-๑-๙๑๑๑๕-๑ ช� อบัญชี 

นายมนัสกรณ จูเมือง

- นายมนัสกรณ 

จูเมือง

๑,๐๓๑.๕๗ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๕มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๒๒ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๔๖ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๒,๓๒๔,๙๕๖.๕๘ บาท 

(สองลานสามแสนสองหม� นส่ีพันเการอยหาสิบหกบาทหาสิบแปดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสิน

ตกเปนของแผนดินรายนายมานะ จูเมือง กับพวก

(ลงช� อ)

(นายพุฒิพงศ จออนันต)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) สาขาแฮปป พลาซา 

พิจิตรประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย

เลขท่ีบัญชี ๐๕๕-๑-๕๗๖๐๑-๙ช� อบัญชี 

นางสาวทัศนีย เทพหยด

- นางสาวทัศนีย 

เทพหยด

๑,๓๓๙.๕๗ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๒๓ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาลําลูกกา เลขท่ีบัญชี ๓๑๑-๔-

๐๖๗๗๗-๒ ช� อบัญชี บริษัท โกลเดน วัน 

แลนดมารค จํากัด

- บริษัท โกลเดน 

วัน แลนดมารค 

จํากัด

๕๓.๒๔ บาท(ณ 

วันท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๒๖ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) ประเภทออม

ทรัพย สาขาเซียร รังสิต เลขท่ีบัญชี 

๓๖๔๒๖๐๙๔๕๔ ช� อบัญชี บริษัท โกลเดน 

วัน แลนดมารค จํากัด

- บริษัท โกลเดน 

วัน แลนดมารค 

จํากัด

๓๕๗.๙๘ บาท(ณ 

วันท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๒๗ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๒๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาพิจิตร เลขท่ีบัญชี ๖๕๐-๒๓๙๔๘๗-

๐ ช� อบัญชี บริษัท พี โอ เอ็ม แอนด 

พารทเนอรส กรุป จํากัด

- บริษัท พี โอ 

เอ็ม แอนด 

พารทเนอรส 

กรุป จํากัด

๘๐๐.๓๗ บาท 

(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๒๘ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๒๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาพิจิตร เลขท่ีบัญชี ๔๓๕๐๓๙๑๑๔๗ 

ช� อบัญชี นายสุรศักย ภัทรประสิทธ์ิ และ/

หรือ นางสุรภา ธนะกรรัชกุล

- นายสุรศักย 

ภัทรประสิทธ์ิ 

และ/หรือ 

นางสุรภา 

ธนะกรรัชกุล

๐.๐๖ บาท(ณ วัน

ท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕) 

รายการ

ท่ี ๒๙ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๒๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม 

๙ เลขท่ีบัญชี ๔๑๔๐๔๓๑๗๒๕ ช� อบัญชี 

นางสาวชุติมันต ชมจันทร

- นางสาวชุติมันต 

ชมจันทร

๐.๒๘ บาท(ณ 

วันท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๓๐ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๒๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาพิจิตร เลขท่ีบัญชี ๖๕๐-๒๓๘๕๘๓-

๙ ช� อบัญชี นางสาวชุติมันต ชมจันทร

- นางสาวชุติมันต 

ชมจันทร

๐.๑๑ บาท(ณ วัน

ท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๓๑ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๒๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขา หนองบัวแดง (ชัยภูมิ) เลขท่ีบัญชี 

๔๐๘๖๔๓๙๘๖๕ ช� อบัญชี นายสรรพสิทธ์ิ 

สังขหน�วง

- นายสรรพสิทธ์ิ 

สังขหน�วง

๒๓,๐๒๓.๒๘ 

บาท(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๓๒ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาพิจิตร เลขท่ีบัญชี ๖๕๐๒๑๙๐๗๓๙ 

ช� อบัญชี นางสาวอุบล รัตนา

- นางสาวอุบล 

รัตนา

๔,๖๕๙.๙๘ 

บาท(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕) 

รายการ

ท่ี ๓๓ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาหัวหิน เลขท่ีบัญชี ๗๖๖-๒๑๘๘๗๐-

๙ ช� อบัญชี นายอนุสรณ ตันตราจิณ

- นายอนุสรณ 

ตันตราจิณ

๖๖.๖๐ บาท(ณ 

วันท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕) 

รายการ

ท่ี ๓๔ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขา พิจิตร เลขท่ีบัญชี ๔๑๙-๐๓๔๔๒๗-

๙ ช� อบัญชี หางหุนสวนจํากัด ภัทรสุร

ภา (กรุป)

- หางหุนสวน

จํากัด ภัทรสุรภา 

(กรุป)

๑๗,๓๕๒.๔๗ 

บาท (ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕) 

รายการ

ท่ี ๓๕ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย

จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดส่ีมุมเมือง

ประเภทบัญชีออมทรัพย เลขท่ีบัญชี 

๑๒๗-๐๔๒๗๑๕-๖ ช� อบัญชี บริษัท 

โกลเดน วัน แลนดมารค จํากัด

- บริษัท โกลเดน 

วัน แลนดมารค 

จํากัด

๓๐๓.๘๐ บาท(ณ 

วันท่ี ๕มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๓๖ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย

จํากัด (มหาชน) สาขาพิจิตร ประเภท

บัญชีออมทรัพย บัญชีเลขท่ี ๓๔๙-๐-

๐๐๕๘๗-๒ ช� อบัญชี นางสุรภา ธนะกร

รัชกุล 

- นางสุรภา 

ธนะกรรัชกุล

๑,๐๗๔.๗๑ 

บาท( ณ วัน

ท่ี ๕มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๓๗ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน

ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน

พิเศษสาขาพิจิตร เลขท่ีบัญชี 

๐๐๐๐๐๑๑๘๗๑๖๐ ช� อบัญชี นายมานะ 

จูเมือง

- นายมานะ 

จูเมือง

๑,๑๗๓.๙๒ 

บาท(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕

รายการ

ท่ี ๔๑ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน

ประเภทเงินฝากเผ� อเรียก สาขาพิจิตร

เลขท่ีบัญชี ๐๒๐๒๗๙๕๐๑๗๘๕ ช� อบัญชี 

นายมานะ จูเมือง

- นายมานะ 

จูเมือง

๑๑๕,๓๖๐.๖๗ 

บาท (ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕) 

รายการ

ท่ี ๔๒ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 

ประเภทเงินฝากเผ� อเรียกกระแสราย

วันพิเศษ สาขาพิจิตร เลขท่ีบัญชี 

๐๐๐๐๐๑๑๘๖๘๐๘ ช� อบัญชี นางสุรภา 

ธนะกรรัชกุล

- นางสุรภา 

ธนะกรรัชกุล

๒๑๖.๓๙ บาท 

(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๔๔ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 

ประเภทเงินฝากเผ� อเรียก สาขาพิจิตร 

เลขท่ีบัญชี ๐๒๐๒๗๙๔๙๓๔๒๑ ช� อบัญชี 

นางสุรภา ธนะกรรัชกุล

- นางสุรภา 

ธนะกรรัชกุล

๗๐.๒๔ บาท(ณ 

วันท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๔๕ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๓๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 

ประเภทเงินฝากเผ� อเรียก สาขาราชรถ 

เลขท่ีบัญชี ๒๐๒๘๓๙๔๔๗๘๑ ช� อบัญชี 

นางสาวมณสิกาญ จูเมือง

- นางสาว

มณสิกาญ 

จูเมือง

๑๘.๐๓ บาท (ณ 

วันท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๔๖ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๔๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ออมสิน ประเภทเงินฝากกระแสราย

วันพิเศษ สาขาพิจิตร เลขท่ีบัญชี 

๐๐๐๐๐๑๓๑๑๐๒๖ ช� อบัญชี นายพนา 

ภัทรประสิทธ์ิ

- นายพนา 

ภัทรประสิทธ์ิ

๑,๖๒๒.๔๙ บาท 

(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๔๙ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๔๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ออมสิน ประเภทเงินฝากเผ� อ

เรียก สาขาตะพานหิน เลขท่ีบัญชี 

๐๒๐๒๒๑๐๒๒๒๕๒ ช� อบัญชี นายพนา 

ภัทรประสิทธ์ิ

- นายพนา 

ภัทรประสิทธ์ิ

๙๖๗.๗๘ 

บาท(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๕๐ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๔๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 

ประเภทเงินฝากเผ� อเรียก สาขาพิจิตร 

เลขท่ีบัญชี ๐๒๐๒๘๒๕๔๕๖๔๗ ช� อบัญชี 

นายพนา ภัทรประสิทธ์ิ

- นายพนา 

ภัทรประสิทธ์ิ

๑,๐๓๑.๘๑ 

บาท(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๕๑ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๔๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 

ประเภทเงินฝากเผ� อเรียก สาขา

บ๊ิกซี ลาดพราว ๒ เลขท่ีบัญชี 

๐๒๐๒๘๖๖๑๐๔๙๖ ช� อบัญชี นายพนา 

ภัทรประสิทธ์ิ

- นายพนา 

ภัทรประสิทธ์ิ

๑๑๙.๒๙ บาท(ณ 

วันท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๕๒ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๔๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 

ประเภทเงินฝากเผ� อเรียก สาขาอัศวรรณ 

ชอปปงคอมเพล็กซ หนองคาย เลขท่ี

บัญชี ๐๒๐๓๑๐๗๒๒๘๘๗ ช� อบัญชี นาย

บุญชัย ณะสตา

- นายบุญชัย 

ณะสตา

๐.๘๒ บาท(ณ 

วันท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๕๔ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๔๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา

บางระกํา ประเภทออมทรัพย เลขท่ีบัญชี 

๐๒๐๑๒๑๕๕๗๙๕๘ ช� อบัญชี นางสาว

ทัศนีย เทพหยด

- นางสาวทัศนีย 

เทพหยด

๒๐,๑๙๔.๐๔ 

บาท(ณ วันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๕๖ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

๔๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา

ทาบัว ประเภทออมทรัพย เลขท่ีบัญชี 

๐๒๐๑๕๘๓๙๓๐๖๑ช� อบัญชี นางสาว

อุบล รัตนา

- นางสาวอุบล 

รัตนา

๑๐๕.๔๘ บาท(ณ 

วันท่ี ๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

รายการ

ท่ี ๕๗ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๒๘/๒๕๖๕

(ลงช� อ) พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกองคดี ๔

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวสุกัญญา ริเริ่ม)



13ยานยนต

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

บริษัท เบนซบีเคเค กรุป จํากัด 

ผูจําหน�ายรถยนตเมอรเซเดส-เบนซ อยาง

เปนทางการ หลังไดรับแตงต้ังเปนผูจําหน�าย

รถยนต เมอร เซเดส-เบนซครบทุกซับ

แบรนด Mercedes-Benz Passenger Car 

& Van, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, 

Mercedes-EQ และ Mercedes-Benz 

Certified จัด Press Tour พรอม Grand 

Opening เปดโชวรูม Mercedes-Benz 

Experience Center แลนดมารคสุดยิ่งใหญ 

ระดับเวิลด คลาส มูลคาการลงทุน 3,000 

ลานบาท บนเนื้อที่ 4 ไร แบงเปนพื้นที่จัด

แสดงรถยนตไดกวา 150 คัน ครบทุกซับ

แบรนด 

ตวงรัตน ลิขิตพฤกษ กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท เบนซบีเคเค กรุป จํากัด 

เปดเผยวา  บริษัทฯ ไดจัดงาน Press Tour  

พรอมกับเปดงาน Grand Opening โชวรูม

รถยนตเมอรเซเดส-เบนซ ระดับเวิลด คลาส 

ท่ีใหญสุดในเอเชีย ซ่ึงต้ังอยูบน ถนน บางนา-

ตราด หลังจากที่บริษัทไดรับแตงตั้งเปน

ผูจําหน�ายรถยนตเมอรเซเดส-เบนซครบทุก

ซับแบรนด นับวาเปนผูจําหน�ายรายแรก

และรายเดียวของประเทศไทย ทีนํารถยนต

ครบทุก ซับแบรนด มาจัดแสดงใหชมอยาง

ครบครัน โชวรูมรถยนตเมอรเซเดส-เบนซ 

ระดับเวิลดคลาส ที่ใหญสุดในเอเชีย ดวย

งบลงทุนมูลคากวา 3,000 ลานบาท เนรมิต

พื้นที่ 4ไร ใหเปนอาคาร 12 ชั้น พื้นที่ใช

ประมาณ 50,000 ตารางเมตร ใหเปนแลน

มารคใหมบนถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด 

กม 4.2) โดดเดนดวยโลโกดาวสามแฉกของ 

Mercedes-Benz ที่ตั้งตระหงานบนยอดตึก 

และ Car Display Box 4 ชั้น ดานหนา

อาคาร ที่สามารถมองเห็นรถยนตเมอรเซ

เบนซ บีเคเค กรุป เปดโชวรูมระดับเวิลดคลาส ที่ใหญสุดในเอเชีย

เดส-เบนซจอดตระการตาผานบานกระจกใส 

ใหชมตั้งแตชั้น 1 ถึงชั้น 7 ทั้งจากบนทาง

ยกระดับบูรพาวิถี  และถนนเทพรัตน 

สวนของภาพรวมของซับแบรนดที่

บริษัทไดรับการแตงตั้งนั้น บริษัท เบนซ 

บีเคเค กรุป จํากัด ผูจําหน�ายรถยนต

เมอรเซเดส-เบนซอยางเปนทางการ เปน

ผูจําหน�ายรถยนต Mercedes-Benz Certified 

รถผูบริหารไมลนอย ท่ีมีการรับประกันคุณภาพ 

ที่ใหญที่สุด โดยปที่ผานมากวาดยอดขาย

ไดกวา 200 คัน คิดเปนอัตราการเติบโต

จากปกอน 200% ขณะที่

ป 2565 คาดวาจะมียอด

ขายโตข้ึน 50% สวนรถยนต

เมอรเซเดส-เบนซ รวมทุก

ซับแบรนดอ� นๆ สําหรับ

ไตรมาสที่ 1 ปนี้ เม� อเทียบ

กับปที่ผานในชวงเวลา

เดียวกัน เรามียอดจําหน�าย

ที่มากขึ้น 20% ขณะที่ป 

2565 คาดวาจะสามารถ

สรางยอดขายที่ โตขึ้นได

อีก 35% หรือคิดเปน 850 คัน โดย กลุม เบนซ 

บีเคเค ทั้ง 3 โชวรูม ยังคงรักษาสวนแบง

การตลาดท่ี 20% นอกจากน้ียังเปดประสบการณ

ใหกับลูกคา กลุม เบนซ บีเคเค ไดสัมผัส

การขับขี่ ทดสอบสมรรถนะ เรียนรูเทคนิค

การขับขี่ที ่ถูกตองและปลอดภัย ที่สนาม 

Chang International Circuit จังหวัด

บุรีรัมย ระหวางวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 

กรกฏาคม 2565 และยังมีกิจกรรม รวมถึง

แคมเปญ โปรโมชั่น อยางตอเน� องตลอดป

เปดงาน EEC Connecting Thailand and Japan Collaboration 2022

นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

พรอมดวย นายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ นประจําประเทศไทย ใหเกียรติเปน

ประธานเปดงาน EEC Connecting Thailand and Japan Collaboration 2022 ซึ่งมิตซูบิชิ

อีเล็คทริค ไดรวมกับคณะกรรมการ นโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จัดแถลง

ความสําเร็จการตอยอดความรวมมือเช� อมโยงพันธมิตรในไทย และทั่วโลก เดินหนาพัฒนา

สูโรงงานอัจฉริยะ e-F@ctory โดยมีบุคคลสําคัญทั้งจากภาครัฐและเอกชนเขารวมงาน ณ 

โรงแรมสยาม เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ 

โดฟ เปดเวทีเสวนาระดมความคิด 

ในหัวขอ Dove#LetHerGrow : สรางอนาคต

ใหเด็กไทย เติบโตในแบบที่ดีที่สุดของตัวเอง 

เพ� อรณรงคยุติกฏการลงโทษตัดผมนักเรียน 

โดยกฏระเบียบเหลานี้สงผลกระทบมากกวา

แคผมของนักเรียน แตยังสงผลใหนักเรียน

สูญเสียความม่ันใจในตนเอง โดยโดฟเล็งเห็น

และมุงมั่นที่จะใหผูคนสรางคุณคาความงาม 

คือ การมีความมั่นใจในตัวเองและการมี

เอกลักษณเฉพาะตัว โดยงานในครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และรวมหาทางออกอยางสรางสรรคผาน

ตัวแทนแตละภาคสวน เริ่มจาก ดร.นิพนธ 

กองเวหา ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

, นางสาวผกาฉัตร เตชาบูรพานนท รองประธาน

กรรมการบริหาร ฝายพัฒนาตลาด ผลิตภัณฑ

เคร� องใชสวนบุคคล กลุมบริษัท ยูนิลีเวอร 

ประเทศไทย ผูผลิตและจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ

โดฟ , ผศ.พญ.จิราภรณ อรุณากูร กุมารแพทย

เวชศาสตรวัยรุน เจาของเพจ "เลี้ยงลูกนอก

บาน" , ดร.กัลยารัตน เมธีวีรวงศ ประธาน

ฝายการฝกอบรม สมาคมผูบําเพ็ญประโยชน

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 

และ น.ส.ซารา-รัศมี สทวต นักแสดงใน

แคมเปญโฆษณา Dove#LetHerGrow ที่ 

Town Hall ชั้น 9 ยูนิลีเวอร เฮาส

ดร.นิพนธ กองเวหา ผูชวยเลขาธิการ

คณะกร รมก า รก า รศึ ก ษ าขั้ นพื้ น ฐ าน 

กระทรวงศึกษาธิการ เปดเผยวา ปจจุบัน

สถานการณเปลี่ยน โลกเปลี่ยน สิ่งตางๆ

เปลี่ยนไป สําหรับแคมเปญที่โดฟทําถือเปน

เร� องที่สรางสรรคและส� อสาร เกี่ยวกับสิทธิ

เสรีภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เห็นดวยกับเร� องสิทธิรางกาย 

ทรงผม ทั้งนี้สถานศึกษาถือเปนสังคมจําลอง 

ที่จะสรางคนทําใหเขาไดไปอยูในสังคมแหง

ความเปนจริงไดอยางผาสุขภายใตกฎเกณฑ 

เง� อนไข และกติกา โดยในเร� องของทรงผมนั้น 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกระเบียบ ศธ. 

วาดวย ทรงผมของนักเรียน โดยมีเจตนารมณ

ใหการปฏิบัติตนของนักเรียนเปนไปดวย

ความถูกตองและจะตองดูเร� องความถูกตอง

รวมถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวย ดังนั้นกฎ

มีไมกี่ขอ ใจความคือการกระจายอํานาจให

แกโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา 

เพราะการศึกษาจะตองลงถึงหน�วยปฏิบัติ

ที่แทจริง อีกทั้ง สพฐ.วิถีใหม วิถีคุณภาพ 

ตามนโยบายของ เลขาฯ กพฐ.นั้น โรงเรียน

ตองรูวาเด็กตัวเองตองการอะไร และสิ่งใดที่

ตองปฏิบัติกับเด็ก และคณะกรรมการสถาน

ศึกษา โดยทั้ง 2 สวนนี้เปนผูกําหนดทิศทาง

ของสถานศึกษาตนเอง และกําหนด วา ทรงผม

ควรจะทําเชนไร อยางไรก็ตาม ปจจุบัน

เรามีระเบียบ เร� อง การลงโทษนักเรียน ศธ. 

ซึ่งสามารถทําได ใน 4 เร� อง คือ วากลาว

ตักเตือน ตัดคะแนนความประพฤติ ทําทัณฑบน 

และใหทํากิจกรรม การท่ีมีครูของเราสวนหน่ึง

ไดทําโทษนักเรียนดวยการตัดผมและเปน

กระแส เร� องนี้ก็ทําใหศักดิ์ศรีของความเปน

ครูของเราลดลงเชนกัน เพราะถือวาเปนครู

สวนหนึ่งที่มีจํานวนนอยมาก ภาพรวมของ

การเปนครูใน 20-30 ป ที่ผานมา เราอาจจะ

ทําอะไรที่ผิดพลาด บกพรองแตเจตนาของ

โดฟจัดเสวนา Dove#LetHerGrow เปดเวทีระดมความคิด ยุติกฏการลงโทษตัดผมนักเรียน

ความเปนครูของเรา ก็คือ ความปรารถนา

อยางยิ่ง ที่จะตองการเห็นลูกศิษยประสบ

ความสําเร็จ เปนคนดีของสังคม และการที่

โดฟเขามาจัดโครงการในครั้งนี้ถือเปนการ

สรางการตระหนักรูใหแกสังคมเปนอยางดี

ทางดาน นางสาวผกาฉัตร เตชา

บูรพานนท รองประธานกรรมการบริหาร

ฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วน

บุคคล กลุมบริษัท ยูนิลีเวอร ประเทศไทย 

ผูผลิตและจัดจําหน�ายผลิตภัณฑโดฟ เปดเผยวา 

หลังจากที่ โดฟ ไดเปดตัววิดี โอแคมเปญ 

#LetHerGrow  ไดเกิดกระแสการพูดถึงใน

เชิงบวกอยางมากในโซเซียล มีเดีย นอกจากนี้ 

ยั งมี การแลกเปลี่ ยนความคิด เห็นจาก

ประเด็นกฎการลงโทษตัดผมเด็กนักเรียนอีก

มากมายโดฟ ไมไดหยุดอยูแคการสราง ความ

ตระหนักนี้เทานั้น แตเรายังมองหาแนวทาง

แกไข ปญหานี้อยางจริงจัง เพ� อสรางอนาคต

ที่ชวยให เด็กนักเรียนไทยทั่วประเทศได

เติบโตขึ้นในแบบที่ดีที่สุดของพวกเขา เราจึง

เปนส� อกลาง  จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดให

ภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมหาทางออกที่ดีที่สุด

รวมกัน เพ� อเด็กๆ ของเรา โดยเราหวังเปน

อยางยิ่งวา มุมมองและความเห็นที่เกิดจาก

งานเสวนาในครั้งนี้ จะเปนแนวทางในการ

ชวยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในภาคสวนตาง ๆ 

มองเห็นวากฎระเบียบดังกลาวไมไดลดทอน

แคความยาวของเสนผมของเด็กนักเรียน  

แตลดทอดความมั่นใจและตัวตนของพวก

เขาอีกดวยและในระยะยาว โดย โดฟ จะมี

การขับเคล� อนประเด็นนี้ อยางตอเน� อง เปน

ระยะเวลา 3 ป ผานกองทุน Growth Fund 

(เดอะ โกรธ ฟนด) จํานวน 10,000,000 บาท 

เพ� อใชในงานศึกษาวิจัย การใหความรูผาน

ผูเชี่ยวชาญจากสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของ และ

การทํางานรวมกับโรงเรียนและนักการศึกษา 

อีกดวย

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร – ซีพี 

จํากัด และบริษัท เอ็มจี เซลส (ประเทศไทย) 

จํากัด ผูผลิตและผูจําหน�ายรถยนต เอ็มจี 

ในประเทศไทย เพิ่มความสะดวกสบายของ

การใชบริการสถานี MG SUPER CHARGE 

ดวยฟงกชันใหม “PLUG AND CHARGE” 

ที่ชวยใหการชารจรถงายมากขึ้น นํารองให

บริการแลวกวา 35 แหง ในพื้นที่กรุงเทพฯ 

นนทบุรี และสมุทรปราการ เตรียมอัพเกรด

ใหครอบคลุมครบทุกสถานีชารจที่ลาสุด

มีจํานวน 153 แหง ทั่วประเทศไทย เพ� อ

รองรับกระแสรถยนต อีวี ในอนาคต  

สําหรับ “PLUG AND CHARGE” 

เปนฟงกชันที่ใหความสะดวกสบายกับลูก

คาเอ็มจี เพ� อลดขั้นตอนการใชบริการสถานี 

MG SUPER CHARGE เพียง 3 ขั้นตอน 

ดังนี้ 1.ปลดหัวชารจออกจากตู MG SUPER 

CHARGE 2.เสียบหัวชารจเขากับตัวรถ 

MG SUPERCHARGE เพิ่มฟงกชัน “PLUG AND CHARGE”

ตูชารจจะตรวจสอบขอมูลและเริ่มการ

ชารจโดยอัตโนมัติ 3.เม� อชารจเสร็จ หรือ

ตองการหยุดการทํางาน เพียงกดปุม Stop 

บนหนาจอ MG SUPER CHARGE และ

ใสPassword*. *สามารถตรวจสอบ Password 

ไดใน i-SMART APP สําหรับลูกคาที่เปน

เจาของรถ MG ZS EV และ MG EP ก็

สามารถใชงาน “PLUG AND CHARGE” 

ไดเพียงนํารถเขาไปที่ศูนยบริการเอ็มจี ทั่ว

ประเทศ เพ� ออัพเดทฟงกชัน และเติมเงิน

ใน MG WALLET ใหเพียงพอสําหรับการ

ชารจ ปจจุบันมีสถานี MG SUPER CHARGE 

ที่รองรับระบบแลว 35 แหงในกรุงเทพฯ 

นนทบุรี และสมุทรปราการ ในอนาคตทาง 

บริษัทฯ มีแผนอัพเกรดสถานีใหครอบคลุม

ครบทุกสถานีภายในปนี้ 

พงษศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ รอง

กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส 

(ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา ฟงกชัน 

“PLUG AND CHARGE” เปนอีกหนึ่ง

ฟงกชันความสะดวกสบายที่เราเพิ่มใหกับ

ลูกคาเอ็มจี เพราะเปาหมายของเอ็มจี

ไม ใชเพียงแคการขายรถยนตพลังงาน

ไฟฟาเทานั้น สิ่งที่เราทํามาโดยตลอดคือ

การสรางระบบนิเวศยานยนต ไฟฟาใหมี

ความแข็งแกรง ซึ่งสถานีชารจเปนหนึ่งใน

ตัวแปรสําคัญ ลาสุดไดมีการวางแผนผลักดัน

การขยายเครือขายสถานีชารจใหมีมากถึง 

153 แหง ทั่วประเทศ จากการรวมมือ

กับ ศูนยบริการเอ็มจีทั่วประเทศไทย และ

สถานีบริการน้ํามันบางจาก โดยมีเปาหมาย

หลักคือการมีสถานีชารจ MG SUPER-

CHARGE ทุกๆ 150 กิโลเมตร นอกเหนือ

จากการเพิ่มจํานวนสถานีชารจแลว การ

พัฒนาสถานีชารจใหตอบโจทยการใชงาน

ไดดียิ่งขึ้น ก็เปนเร� องสําคัญที่เราไมเคย

มองขาม ฟงกชัน “PLUG AND CHARGE” 

จึงเปนอีกหนึ่งความสะดวกสบายที่พรอม

สงมอบใหกับลูกคาเอ็มจีโดยเฉพาะ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

‘ตุรกี’ เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น ‘ตุรเคีย’ 

สหประชาชาติ • ตุรกีแจ้งต่อองค์การสหประชาชาติตาม

คำาสั่งของประธานาธิบดี นับจากนี้ตุรกีเปลี่ยนชื่อประเทศ

เป็น “ตุรเคีย” (Turkiye) ในทุกภาษา สเตฟาน ดูจาร์ริค 

โฆษกยูเอ็นแจ้งต่อเอเอฟพีทางอีเมลเมื่อวันพฤหัสบดีว่า 

“การเปลี่ยนแปลงมีผลในทันที” เขาระบุว่าจดหมายอย่าง

เป็นทางการของตุรกีที่ร้องขอเปลี่ยนชื่อประเทศ สำานักงาน

ใหญ่ของสหประชาชาติที่นิวยอร์กได้รับเมื่อวันพุธที่ผ่านมา 

1 วันก่อนหน้านั้น เมฟเลิต ชาวูโชลู รัฐมนตรีต่างประเทศ

ตุรกีทวีตภาพของตัวเองลงนามในจดหมายจ่าหน้าถึง อัน

โตนิโอ กูเตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ “ด้วยจดหมาย

ท่ีผมส่งถึงเลขาธิการสหประชาชาติในวันน้ี เรากำาลังจดทะ 

เบียนชื่อประเทศของเราในภาษาต่างประเทศที่ยูเอ็นในชื่อ 

Turkiye (ตุรเคีย) โดยมีเครื่องหมายอุมเลาท์เป็นจุดสอง

จุดบนตัวอักษร u ด้วย” ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตุรกีพยายาม

เปลี่ยนตราสินค้าของผลิตภัณฑ์จากเดิม made in Turkey 

เป็น made in Turkiye มาแล้ว

เกาหลีใต้ยกเลิกกักตัวต่างชาติไม่ฉีดวัคซีน

โซล • รอยเตอร์รายงานว่า นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้กล่าว

เมื่อวันศุกร์ว่า จะยกเลิกข้อกำาหนดท่ีต้องกักตัวชาวต่างชาติ

ที่เดินทางเข้าประเทศโดยที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-

19 มาก่อน แต่รัฐบาลยังคงข้อกำาหนดที่ผู้เดินทางต้องมี

ผลตรวจแบบพีซีอาร์เป็นลบก่อนเข้าประเทศ และตรวจพี

ซีอาร์อีกครั้งภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงหลังจากเดินทาง

มาถึง นายกรัฐมนตรีฮัน ดักซู ของเกาหลีใต้ กล่าวในการ

ประชุมรับมือการระบาดของโควิด-19 ว่า “จากเดิมที่ต้อง

กักตัว 7 วันสำาหรับชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 

ข้อกำาหนดดังกล่าวจะถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน โดย

ไม่คำานึงถึงสถานะการฉีดวัคซีนของพวกเขาอีกต่อไป” ยืน 

ยันว่าสถานการณ์การระบาดตอนนี้ถือว่าคลี่คลายแล้ว  

ตำารวจเวียดนามยึดน้ำาดีหมีหลายร้อยขวด

ฮานอย • ตำารวจเวียดนามจับกุมเจ้าของหมีรายหน่ึงเป็น

คร้ังแรก และยึดขวดน้ำาดีหมีหลายร้อยขวดในกรุงฮานอย เอ                                                          

เอฟพีรายงานการเผยแพร่ขององค์กรคุ้มครองสัตว์ป่าเมื่อวัน

ศุกร์ว่า เวียดนามเป็นศูนย์กลางการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย 

และหมีถูกเล้ียงไว้สำาหรับรีดน้ำาดีเพ่ือใช้ในการแพทย์แผน                                                                             

โบราณ เจ้าหน้าท่ีออกกฎหมายห้ามการรีดน้ำาดีหมีในเวียดนาม 

ในปี 2548 แต่ฟาร์มหมีหลายแห่งยังได้รับอนุญาตให้เลี้ยง

หมีท่ีพวกเขามีต่อไป ผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการรีดดีหมี

อาจต้องโทษจำาคุกสูงสุด 5 ปี ล่าสุดตำารวจจับกุมชายคน

หนึ่งได้จากเขตฟุกโถชานกรุงฮานอย ซึ่งเป็นทำาเลหลักสำา  

หรับฟาร์มหมี ขณะที่เขากำาลังบรรทุกน้ำาดีหมี 350 ขวด 

เหตุเกิดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว น่าจะเป็นการจับกุมน้ำาดี

หมีครั้งใหญ่ที่สุดของเวียดนาม. 

อประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ก็มี

คำาถามในด้านปฏิบัติว่าใครจะต้องทำาอะไรบ้าง

 ผมจึงชวนผู้เชี่ยวชาญมาตอบคำาถามนี้ให้กระจ่างชัด 

นั่นคือ อาจารย์ปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการกำากับสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล และ

อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านกฎหมาย ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์แห่งชาติ 

มาตั้งวงคุยวันก่อนเพื่อช่วยกันหาคำาตอบต่อคำาถามที่ผมได้

รับมาจากหลายๆ ฝ่าย

ผมถามอาจารย์ไพบูลย์ว่า กฎหมายฉบับนี้สำาคัญอย่างไร

ท่านตอบว่า ที่สำาคัญเพราะกฎหมายฉบับนี้เกี่ยวกับ 75 

ล้านคน เกิดมาก็มีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องคุ้มครองแล้ว

“เรามีปัญหาเรื่อง apps ดูดเงิน เรามีปัญหาข้อมูลที่รั่ว

ไหล เรามีปัญหาคนเที่ยวไล่ถ่ายรูปคนอื่น...กฎหมายฉบับนี้บอก

ว่าคนที่จะเอาข้อมูลไปใช้จะต้องขออนุญาตก่อน และต้องขอให้

ถูกด้วย...”

กฎหมายต้องมีความพอดี ไม่คุ้มครองมากไป ไม่น้อยไป 

ต้องพอดีๆ เช่น เกิดโควิด ในเอเชียป้องกันโควิดได้ดีกว่าอเมริกา

และยุโรป เพราะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่อง

สุขภาพและอนามัยด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับทั้งบุคคลธรรมดาไปถึงธุรกิจ

นวัตกรรมระดับใหญ่เลยทีเดียว

อาจารย์ปริญญาบอกว่า เรื่องคุ้มครองส่วนบุคคลนั้นได้พูด

กันในระดับสากลมา 30 กว่าปีแล้ว เพราะหากข้อมูลส่วนตัวถูก

ละเมิดก็จะเกิดอันตรายกับตัวเอง

“ตอนนี้เพื่อนบ้านเรามีกฎหมายนี้แล้วครับ สิงคโปร์ก็มี 

จีนก็มี เขามีกันทั้งโลก เราต้องติดต่อทั้งโลก ถ้าเราไม่มีเราล้า

หลัง มันเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันระดับโลกด้วย...”

การมีกฎหมายนี้จะทำาให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อไทยใน

ระดับโลกด้วย

“เราต้องมองเป็น investment คือการลงทุน ไม่ใช่เป็น 

burden หรือภาระ”

อาจารย์ปริญญาเน้นว่า ความสำาคัญอยู่ที่ตัว DP 

คือ Data Protection ไม่ใช่ Data Privacy นั่นหมายถึงการ 

“คุ้มครอง” ข้อมูล

นั่นคือความสำาคัญของ data security ไม่ใช่เพียงแค่ data 

privacy

ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า “You Can Get 

Security Without Privacy But You Can’t 

Get Privacy Without Security”

หมายความว่า ถ้าข้อมูลไม่ได้รับการคุ้มครอง (security) ก็ไม่

ต้องพูดถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (privacy) เพราะตราบที่คน 

สามารถแฮ็กข้อมูลได้ ก็ไม่ต้องพูดถึงความเป็นส่วนตัวอีกต่อไป

อาจารย์ไพบูลย์เสริมว่า เศรษฐกิจโลกวันนี้เป็นโลกที่ขับ

เคลื่อนด้วยข้อมูล หรือ data-driven economy

การไหลเทของข้อมูลมีตลอดเวลา 

ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการที่จะป้องกันข้อมูลที่ใช้ มาตรการที่จะ

ให้ความปลอดภัยของข้อมูล (data security) จึงเป็นเรื่องสำาคัญ

สมมติว่าคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งถูกแฮ็ก หรือมี apps ดูดเงิน 

“สิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกครั้งที่แฮ็กก็จะเอาข้อมูลไป

ด้วย กฎหมายฉบับนี้จึงจำาเป็น หากเราไม่ทำา EU ก็อาจ

จะแซงก์ชันเรา เพราะเราไม่มีมาตรการความปลอดภัย

ของข้อมูลเพียงพอที่ได้มาตรฐานระดับโลก...”

เมื่อกฎหมายนี้บังคับใช้แล้วก็จะมีสองฟาก 

หนึ่งคือเจ้าของข้อมูลคือคนไทยทุกคน 

“เรามักจะสมัครอะไรต่ออะไร หรือสั่งซื้อของ

ออนไลน์ เป็นลูกค้าธนาคาร ตั้งแต่ 1 มิถุนายนเป็นต้น

ไป เรามีสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของเรา เราขอย้ายบัญชี

ธนาคารหรือย้ายค่ายโทรศัพท์มือถือ ล้วนเป็นสิทธิของ

เรา..”

และยังมี “สิทธิที่จะถูกลืม” (right to be 

forgotten) ซึ่งหมายความว่าเรามีสิทธิที่จะบอกให้ธุรกิจ

ที่มีข้อมูลเราลบข้อมูลของเรา

“พวกโทรมาขายประกัน เป็นต้น เขาจะทำาไม่ได้เลย เพราะ

เราต้องรู้ว่าเขาเอาข้อมูลของเรามาจากไหน ผมยังไม่ได้อนุญาต...

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เขาต้องขออนุญาตเราก่อน...”

ส่วนอีกด้านหนึ่งคือ เจ้าของกิจการที่ต้องเตรียมการสำาหรับ

การดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัย

“บริษัทไหนจะส่งเอกสารสำาหรับทำาโปรโมช่ันสินค้าเขา ต่อไปน้ีจะ

ต้องขออนุญาตเราก่อน เพราะมิฉะน้ันเราจะรู้สึกว่าเขารบกวนเรา...” 

ดังนั้นธุรกิจห้างร้านทั้งหลาย หากจะติดต่อลูกค้าต้องขอความ

ยินยอมก่อน

แต่หากจะถูกคดีอาญาก็ต้องเป็นเจตนาไม่ดี จงใจจะสร้าง

ความเสียหาย

อาจารย์ไพบูลย์ ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการร่าง

กฎหมายลูกบอกว่าจะค่อยๆ บังคับใช้เพื่อประคับประคองให้

สอดคล้องกับความพร้อมของทุกๆ ฝ่ายด้วย

อาจารย์ปริญญาบอกว่า หลายคนอาจสงสัยว่าอาชีพใหม่ที่

กำาลังมาแรงในขณะนี้ ได้แก่ อาชีพ “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล” หรือ 

Data Protection Officer มีหน้าที่ตามมาตรา 42 พ.ร.บ.คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

หน้าที่หลักของ DPO มี 4 ข้อดังนี้

1.ให้คำาแนะนำาแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำานักงาน ในกรณีที่มี

ปัญหาเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

3.ตรวจสอบการดำาเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ล่วงรู้หรือได้มาจาก 

การปฏิบัติหน้าที่ DPO

การปฏิบัติหน้าที่ DPO สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานของผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

อีกทั้งยังสามารถ Outsource ให้บริษัทที่ให้บริการ DPO 

ภายนอกสามารถปฏิบัติหน้าที่ DPO ได้เช่นกัน โดยเป็นผู้รับจ้าง

อาจารย์ปริญญาเสนอ Checklist สำาหรับโค้งสุดท้าย PDPA 

5 ข้อควรปฏิบัติสำาหรับพนักงาน/ประชาชน

1.เวลาอ่านและศึกษา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ

ให้เข้าใจในคำาศัพท์ และ Terminology ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ PDPA

2.ฝึกอบรมหาความรู้ด้วยตนเอง หรือเข้าฟังสัมมนาที่องค์กร

จัดให้เพื่อทำาความเข้าใจ PDPA มากขึ้น

3.รับรู้สิทธิของตนเองที่สามารถขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

ส่วนบุคคลตามกฎหมายได้ หลังจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้

4.ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนเวลาที่ต้องให้ความยินยอมกับ 

Mobile/Web Application หรือหน่วยงานที่เรา

จำาเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลว่าเราควรยินยอมหรือไม่

ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในภายหลัง

5.สละเวลาตั้งค่าความมั่นคงปลอดภัยต่างๆ ใน Mobile/

Web Application ที่เราใช้งานอยู่ ไม่ว่าจะเป็น Social Media, 

Free Email หรือ Mobile Banking และ Online Shopping 

ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

11 ข้อควรปฏิบัติสำาหรับองค์กร

1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPO ให้เป็น

ไปตามมาตรา 41 PDPA

2.จัดทำาประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ให้

เป็นไปตามมาตรา 23 PDPA

3.จัดทำาบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล (ROPA) 

ให้เป็นไปตามมาตรา 39 PDPA (ในกรณีที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ

ตาม PDPA)

4.จัดทำาแบบขอความยินยอมในกรณีที่มีความจำาเป็นต้อง 

ใช้ (Consent Form) ให้เป็นไปตามมาตรา 19 PDPA

5.จัดทำาข้อตกลงการประมวลผลในกรณีที่มีการจ้างผู้ประ

มวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) ให้เป็น

ไปตามมาตรา 40 PDPA

6.ควรจัดตั้งคณะทำางาน PDPA ภายในองค์กร

7.การสำารวจข้อมูลภายในองค์กร และจัดทำาผังวงจรชีวิต

ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Inventory)

8.ควรจัดทำานโยบายและแนวทางปฏิบัติขององค์กรใน 

เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy and Code 

of Practices)

9.ในกรณีที่มีการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง                                              

องค์กร ควรจัดทำาข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล 

(Data Sharing Agreement)

10.ควรสร้างความตระหนักรู้และฝึกอบรมเรื่องการ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานและผู้บริหารองค์กร 

(Capacity Building and Awareness Raising)

11.ควรกำากับดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ (Audit 

and Compliance)

สรุปว่าหากทำาตามที่ผู้รู้ทั้ง 3 ท่านอย่างครบถ้วนก็จะเป็น

ผู้อยู่ในยุคสมัยแห่งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและผู้

เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างมืออาชีพทีเดียว.

พ

‘เซเลนสกี’ลั่นยูเครนจะได้รับชัย
เคียฟ • ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน แถลง

เมื่อวันศุกร์ในโอกาสครบ 100 วันรัสเซียรุกรานยูเครน ประกาศ

ว่ายูเครนจะได้รับชัยชนะในสงครามนี้ ในที่สุดหลังจากยืนหยัด

ต่อสู้มาได้ถึง 100 วัน ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทั้งทหารและ

ประชาชน ด้านทหารรัสเซียยังคงโหมโจมตีภูมิภาคดอนบาส

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันศุกร์

ท่ี 3 มิถุนายน 2565 ว่าสงคราม

ในยูเครนดำาเนินมาถึงวันท่ี 100 

แล้วตั้งแต่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ 

ปูติน ของรัสเซีย สั่งทหารบุกเข้า

มาในดินแดนยูเครน เมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ์ ในสงครามที่มีทหาร

และประชาชนเสียชีวิตไปแล้ว

หลายพันคน ชาวยูเครนหลาย

ล้านคนต้องหนีภัยสงครามออก

จากบ้านเกิด และหลายเมืองของ

ยูเครนถูกโจมตีได้รับความเสีย

หายยับเยิน

ขณะน้ีรัสเซียยึดดินแดน

ของยูเครนไปได้แล้ว 1 ใน 5 หรือ

เท่ากับ 3 เท่าของดินแดนยูเครน

ท่ีรัสเซียยึดครองเมื่อปี 2557 เมื่อ

ผนวกคาบสมุทรไครเมียและบาง

ส่วนของภูมิภาคดอนบาสของ

ยูเครน

ดมิตรี เปสคอฟ โฆษกทำา

เนียบเครมลิน กล่าวถึงการประ                                                

เมินของรัสเซียหลังสงครามดำา 

เนินมาถึงวันท่ี 100 ว่า ประสบ

ความสำาเร็จแล้วในบางส่วนท่ีสามารถ

ปลดปล่อยบางพ้ืนท่ีของยูเครน

จากส่ิงท่ีรัสเซียเรียกว่า กองกำาลัง

สนับสนุนนาซีของยูเครน

ด้านประธานาธิบดีโวโลดี                                        

มีร์ เซเลนสกี ของยูเครน แถลง

ทางวิดีโอเมื่อวันศุกร์ โดยมีผู้นำา

ทางการเมืองคนสำาคัญของยูเครน

ร่วมแถลงด้วย แบบเดียวกับวิ 

ดีโอที่โพสต์เมื่อวันที่ 24 กุมภา 

พันธ์ท่ีผ่านมา ท่ีพวกเขาให้คำาม่ัน

กับประชาชนว่าจะปกป้องประเทศ

ของตน ในวิดีโอท่ีมีทำาเนียบประธา 

นาธิบดีเป็นฉากหลัง

เซเลนสกีกล่าวว่า “ทีมของ

เราใหญ่กว่ามาก เรามีกองทัพ

ยูเครนอยู่ท่ีน่ี และส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุด

คือประชาชนชาวยูเครนอยู่ท่ีน่ี 

พวกเราร่วมกันปกป้องยูเครนมา

ได้ครบ 100 วันแล้ว ชัยชนะจะ

เป็นของเรา”

ขณะน้ีกองทัพรัสเซียมุ่ง

โหมโจมตีท่ีภูมิภาคดอนบาสทาง

ตะวันออกของยูเครน หน่ึงในการ

สู้รบท่ีดุเดือดท่ีสุดอยู่ท่ีเมืองเซเวโร

โดเนตสก์ ท่ีเป็นเมืองอุตสาหกรรม 

สำานักประธานาธิบดียูเครน

แถลงว่า ทหารยูเครนยังสู้รบกับ

รัสเซียบริเวณกลางเมืองเซเวโรโด

เนตสก์ ผู้รุกรานยิงปืนใหญ่โจมตี

โครงสร้างพ้ืนฐานของพลเรือน

และค่ายทหารยูเครน

ประธานาธิบดีเซเลนสกี

กล่าวเมื่อค่ำาวันพฤหัสบดีว่า เมือง

เซเวโรโดเนตสก์เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการสู้

รบดุเดือดท่ีสุดในขณะน้ี 

เซอร์จี ไฮได ผู้ว่าการแคว้น

ลูฮันก์ เขียนทางเทเลแกรมกล่าว

หาทหารรัสเซียว่า ทำาลายโรงพยา                                             

บาล, โรงเรียนและถนน แต่อย่างไร

ก็ตาม ทำาให้ชาวยูเครนแข็งแกร่ง

ข้ึน ความเกลียดชังต่อศัตรูและความ

เชื่อว่าเราจะชนะ ทำาให้เรายืน

หยัดอยู่ได้ 

ไฮไดเผยว่าทหารยูเครน

ยังคงปักหลักท่ีโซนอุตสาหกรรม

ในเมืองเซเวโรโดเนตสก์ เป็น

สถานการณ์ที่คล้ายกับที่เกิดขึ้น

ในเมืองมารีอูโปลทางตะวันออก

เฉียงใต้ของประเทศ ที่ทหารยู 

เครนปักหลักอยู่ที่ โรงงานเหล็ก

อาซอฟสตัล แต่ในท่ีสุดก็ยอมจำานน

กับทหารรัสเซียเม่ือปลายเดือน

พฤษภาคม 

สถานการณ์การสู้รบท่ีเมือง

ลีซีชันสค์ เมืองแฝดของเมืองเซ

เวโรโดเนตสก์ที่มีเพียงแม่น้ำาคั่น

กลาง เลวร้ายมากขึ้นทุกทีเช่นกัน 

โอเล็กซานเดอร์ ไซกา นา 

ยกเทศมนตรีเมืองงลีซีชันสค์ เผย

ว่า ขณะน้ีโครงสร้างพ้ืนฐานและ

บ้านเรือนในเมืองถูกทำาลายไปราว 

60% เครือข่ายโทรศัพท์และการ

ให้บริการก๊าซใช้การไม่ได้.

เหตุยิงกัน2เมืองในสหรัฐตาย3ศพเจ็บ5ราย

วอชิงตัน • เกิดเหตุยิงกันท่ีสหรัฐ

เมื่อวันพฤหัสบดีใน 2 เมือง มือปืน

ชายยิงผู้หญิง 2 คนเสียชีวิตแล้ว

ยิงตัวตายที่ลานจอดรถของโบสถ์

ในรัฐไอโอวา และมีผู้ก่อเหตุยิงใส่

ผู้คนท่ีมาร่วมพิธีฝังศพท่ีสุสานในรัฐ

วิสคอนซิน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

ศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ว่า เกิด

เหตุยิงกันวันเดียว 2 เมืองใน

สหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลา

ท้องถิ่น จากการเปิดเผยของ นิ

โคลัส เลนนี ผู้ช่วยนายอำาเภอ

ของสำานักนายอำาเภอเทศมณฑล

สตอร์รี เกิดเหตุมือปืนชายยิงผู้

หญิง 2 คนเสียชีวิต จากนั้นยิง

ตัวตายที่ลานจอดรถของโบสถ์

คอร์เนอร์สโตน เมืองเอมส์ รัฐ

ไอโออา ซึ่งโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์

คริสต์สายมูลฐานนิยม ขณะเกิด

เหตุกำาลังมีการจัดงานในโบสถ์ เมื่อ

ตำารวจมาถึงที่เกิดเหตุ พบผู้เสีย

ชีวิตแล้ว 3 ศพ

เหตุยิงกันท่ีโบสถ์รัฐไอโอ 

วาเกิดข้ึนไม่นานหลังจากประธา 

นาธิบดีโจ ไบเดน แถลงเรื่อง

ความรุนแรงจากอาวุธปืน จาก

เหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นถี่ ในสหรัฐ 

ทั้งที่เมืองบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก, 

เมืองยูวัลดี รัฐเท็กซัส และล่าสุด

เมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่โรงพยาบาล

ในเมืองทัลซา รัฐโอคลาโฮมา 

ไบเดนขอร้องต่อสภาคอง

เกรสให้ผ่านร่างกฎหมายห้ามขาย

ปืนจู่โจม, ขยายการตรวจสอบภูมิ

หลังของผู้ซ้ือปืนและออกมาตรการ

ควบคุมอาวุธปืนอื่นๆ ไบเดนระบุ

ความรุนแรงท่ีเกิดจากอาวุธปืนไม่

ควรเกิดข้ึนอีก

นอกจากเหตุยิงกันท่ีนอก

โบสถ์ในรัฐไอโอวา ในวันเดียวกัน

เกิดเหตุยิงปืนหลายนัดเข้าใส่ผู้

ท่ีมาร่วมพิธีฝังศพท่ีสุสานแห่งหน่ึง

ในเมืองเรซีน รัฐวิสคอนซิน เมื่อ

บ่ายวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถ่ิน 

จ่าคริสตี วิลค็อกซ์ ตำา 

รวจเมืองเรซีนเผยกับผู้สื่อข่าวว่า 

เหตุคนร้ายยิงที่สุสานมีผู้ ได้รับ

บาดเจ็บ 2 คน คนหนึ่งส่งตัวเข้า

รักษาในโรงพยาบาลท้องถิ่นและ

ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ส่วน

อีกคนได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่งตัว

ทางอากาศไปรักษาท่ีเมืองมิลวอกี 

ยังไม่มีการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยที่

ก่อเหตุยิงครั้งนี้

เอเอฟพีรายงานตำารวจเมือง

เรซีนทวีตว่า เกิดเหตุยิงหลายนัด

ที่สุสานเกรซแลนด์ เมื่อเวลา 

14.26 น. สื่อท้องถิ่นระบุว่า เหตุ

ยิงกันท่ีสุสานเกรซแลนด์มีผู้ได้รับ

บาดเจ็บ 5 ราย เป็นงานฝังศพ

ของชายชื่อ ดาชอนเต แอล. คิง 

ซีเนียร์ ที่ถูกตำารวจยิงเสียชีวิต

เมื่อเดือนมีนาคม.

ยังแกร่ง • ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน เข้าร่วมพิธีทางทหารในกรุงเคียฟ ในโอกาสครบ 99 วันที่รัสเซียรุกรานยูเครน เมื่อวัน

ที่ 2 มิถุนายน ถ่ายภาพและเผยแพร่โดยสำานักประธานาธิบดียูเครน

ใครต้องทำ�อะไรเมื่อกฎหม�ย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้แล้ว



ทั่วไทยเทิดไท้ราชินี

บูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ ทรงคม เสด็จฯ 

ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง

บูชาพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ 

ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ ที่

หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ จากนั้นสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไป

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้า

ธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ แล้วพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ 

ไปทรงจุดเทียนที่ โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์ พระ

สงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์

และทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์

บนแท่น ซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลาง แล้ว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเงิน

แก่ข้าราชการผู้ทำาหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดา

นพเคราะห์ ก่อนเสด็จออกจากพระอุโบสถไป

ประทับรถยนต์ เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งอมรินทร 

วินิจฉัย ครั้นเสด็จฯ ถึง เสด็จเข้าพระที่นั่ง 

อมรินทรวินิจฉัย ทรงรับการถวายความ

เคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่

พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เล่มที่ตั้ง

อยู่ด้านพระราชอาสน์ เทียนเท่าพระองค์ในตู้

ข้างพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ด้าน

พระราชอาสน์ และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป 

เทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ ด้านพระราชอาสน์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่

พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เล่มที่ตั้ง

อยู่ด้านพระบรมวงศ์เฝ้าฯ เทียนเท่าพระองค์

ในตู้ข้างพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 

ด้านพระบรมวงศ์เฝ้าฯ และธูปเทียนบูชา

พระพุทธรูป เทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ ด้าน

พระบรมวงศ์เฝ้าฯ จากนั้นพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียน

เครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธ

ปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่ 9 และพระพุทธรูป

ประจำาพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหา

เศวตฉัตร ทรงกราบ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  

ทรงจุดธูปเทียนเครื่ องนมัสการทองทิศ 

ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล  

พระสงฆ์ 45 รูป เจริญพระพุทธมนต์การพระ

ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อพระสงฆ์

เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำาพระพุทธมนต์ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระ 

นางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนที่ฝา

พระครอบพระกริ่งอุบาเก็ง แล้วทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี เสด็จฯ ไปทรงประเคนพระครอบพระกริ่ง 

อุบาเก็งแด่ประธานสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงประเคน

จตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะ 

แล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระ

ราชาคณะ เจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ ซึ่ง

เดินเข้ามารับจนครบ 45 รูป ประทับพระราช

อาสน์ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรง

หลั่งทักษิโณทก ก่อนเสด็จฯ ไปทรงกราบที่

เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพปฎล

มหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพ

ของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร

วินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับ

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ 

จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทน

พระองค์ ไปในการบำาเพ็ญพระราชกุศลปล่อย

โค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

ในการนี้ ประธานองคมนตรีปล่อยโค

จำานวน 1 คู่ ปล่อยนกปรอดหัวโขน จำานวน 

45 ตัว และปล่อยปลา จำานวน 1,000,000 ตัว 

ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย 

ประกอบด้วยปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียน

ทอง, ปลายี่สกไทย, ปลาแก้มช้ำา, ปลาสร้อย

ขาว, ปลากระแห, ปลาโพง, ปลาเทพา และ

ปลากระโห้ ลงในแม่น้ำาเจ้าพระยา เพื่อให้

เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ

ต่อไป ทั้งนี้ โคจำานวน 1 คู่ พระราชทาน

แก่ครอบครัว น.ส.บุญมี ศรีบาง เกษตรกร

อำาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ นำาไปเลี้ยงเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตตามโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อ

เกษตรกรตามพระราชดำาริ

ขณะเดียวกัน กองทัพบกยิงสลุต 

21 นัด เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินี โดยกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 

รักษาพระองค์ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ส่วน

กองทัพเรือ โดยกองพันทหารราบที่ 1 รักษา

พระองค์ กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน 

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ยิงสลุตหลวง 

21 นัด ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวัง

เดิม และกองทัพอากาศ โดยกรมทหารต่อสู้

อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ

อากาศโยธิน ทำาการยิงสลุตหลวง 21 นัด  

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ

นวมินทกษัตริยาธิราช

ด้ านสำ านักนายกรัฐมนตรี  ได้จัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม พร้อมภริยา เป็นประธาน

ในพิธีทางศาสนา โดยจัดพิธีทำาบุญตักบาตร

ถวายพระราชกุศล เวลา 07.30 น. ณ ท้อง

สนามหลวง พระสงฆ์จำานวน 145 รูป ส่วน

ภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัด 

หรือสถานที่ที่เหมาะสม และในต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณา

การจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม จัด

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล โดย

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำาเนิน

การเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัด

ทุกวัดในประเทศไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธ

มนต์ถวายพระราชกุศล ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนา 

ยน 2565 สำาหรับวัดไทยในต่างประเทศ ให้

พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและ

เหมาะสม 

เวลา 19.19 น. ณ เวทีใหญ่ ท้องสนาม

หลวง พล.อ.ประยุทธ์และภริยาเป็นประธาน

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และ

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีประธานรัฐสภา 

ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธาน

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ พร้อมคู่สมรส คณะ

รัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่ 

ทหาร ตำารวจ พลเรือน ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

เมื่อนายกฯ และภริยาเดินทางถึง

พิธีท้องสนามหลวง ขึ้นสู่เวที นายกฯ ทำา

วันทยหัตถ์หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินี แล้ววางพุ่มทอง 

พุ่มเงิน ถวายธูปเทียนแพ ทำาวันทยหัตถ์ จุด

เทียนถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น นายกฯ 

กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล 

และกล่าวนำาถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระ

ฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี จบแล้ว ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญ

พระบารมี นายกรัฐมนตรีและภริยารับมอบ

โคมเทียน และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา 

แล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวนำาทรงพระเจริญ 3 ครั้ง 

ทั้งนี้ จะมีการจัดพิธีเชิญเครื่องราช

สักการะและพานพุ่มจากท้องสนามหลวงไป

ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ใน

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. 

ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมเป็น

หัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและพาน

พุ่มไปทูลเกล้าฯ ถวาย และขอพระราชทาน

ให้มีผู้แทนพระองค์ออกรับเครื่องราชสักการะ

และพานพุ่ม

ด้าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. 

นำาข้าราชการตำารวจ และครอบครัว เครือ

ข่ายภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ

หน่วยงานราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทาสีตีเส้น

จราจรทางม้าลาย 701 จุด ทาสีเครื่องหมาย

จราจรและปรับภูมิทัศน์ 502 จุด พร้อมทั้ง

บำาเพ็ญสาธารณประโยชน์และบริจาคโลหิต 

93 จุด รวม 1,296 กิจกรรมทั่วประเทศ เนื่อง

ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทั้งนี้ ทั่วประเทศก็มีการจัดกิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อาทิ 

จ.ชลบุรี ณ ปะรำาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ 

หอพระพุทธสิหิงค์ อำาเภอเมืองฯ จ.ชลบุรี 

นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าฯ ชลบุรี นำา

พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ากว่า 500 ราย 

ทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 45 รูป ถวายเป็นพระ

ราชกุศล เช่นเดียวกับที่บริเวณเขื่อนเรียงหิน 

หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายรังสรรค์ 

ตันเจริญ ผู้ว่าฯ ชัยนาท นำาข้าราชการและ

ประชาชนชาวชัยนาท ร่วมทำาบุญตักบาตร

ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสุธีวราภรณ์ เจ้า

คณะจังหวัดชัยนาท และพระภิกษุ สามเณร  

45 รูป พร้อมร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำาจืดลง

แม่น้ำาเจ้าพระยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

และเฉลิมพระเกียรติ 

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าฯ พิจิตร 

พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน รวมถึง

ข้ าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมของ

จังหวัดพิจิตร รวมแล้วกว่า 1,700 คน จัด

กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำาที่คลองข้าวตอก ส่วน

ที่ จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย  

ผู้ว่าฯ นครราชสีมา นำาส่วนราชการ ศาล 

ทหาร ตำารวจ พี่น้องประชาชนกว่า 500 คน 

ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ

ทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระ

ภิกษุ จำานวน 45 รูป 

นอกจากนี้ ที่บริเวณหนองโปร่ง ต.สร้าง

นกทา อ.เมืองอำานาจเจริญ จ.อำานาจเจริญ 

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าฯ อำานาจเจริญ เป็น

ประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินี ส่วนที่บริเวณด้าน

หน้า หอพระพุทธสิหิงค์ ศาลากลางจังหวัด

บุรีรัมย์ (หลังเดิม) ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์ 

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ นำาคณะ

ประกอบพิธีถวายราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติ 

ถวายพระพร ต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล 

ลักษณ พระบรมราชินี  เช่นเดียวกับที่

บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น นายสมศักดิ์  

จังตระกุล ผู้ว่าฯ ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่อง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินี.

ประยุทธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. ศูนย์บริหารสถาน 

การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เผยแพร่

ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ

ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,976 ราย เป็นการ

ติดเชื้อในประเทศ 2,972 ราย, มาจากระบบ

เฝ้าระวังและระบบบริการ 2,972 ราย, มาจาก

เรือนจำา 1 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่าง

ประเทศ 3 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 4,238 ราย 

อยู่ระหว่างรักษา 34,898 ราย เสียชีวิตเพิ่ม

ขึ้น 32 ราย เป็นชาย 15 ราย หญิง 17 ราย 

ในจำานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด เป็นผู้ป่วยที่มีอายุ  

60 ปี และมีโรคเรื้อรัง 72% แบ่งเป็นเป็นผู้ที่

มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 23 ราย คิดเป็น 72% และ

มีอายุน้อยกว่า 60 ปี แต่มีโรคเรื้อรัง 8 ราย 

คิดเป็น 25% และไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย 

คิดเป็น 3% ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มเติมของ

วันที่ 2 มิ.ย.2565 รวม 89,025 โดส

ทั้งนี้ มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 

2563 จำานวน 4,460,556 ราย ยอดหายป่วย

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 4,395,545 ราย 

และมียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 30,113 ราย โดยมียอดฉีดวัคซีน

สะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.2564 รวมทั้งสิ้น 

137,969,663 โดส

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำานวยการ

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 ยังติดตาม

สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในประเทศ

และทั่วโลก ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 

เพื่อเตรียมพร้อมปรับมาตรการให้สอดคล้อง

กับพัฒนาการของโรคระบาดต่อไป ขณะที่ขอ

ให้คนในประเทศยังต้องปฏิบัติตามมาตรการ

สาธารณสุขที่รัฐบาลและ ศบค.กำาหนดต่อไป

 วันเดียวกัน กรณีเพจชมรมแพทย์ 

ชนบทโพสต์ถึงการกระจายวัคซีนโควิด- 19 ไป

ยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 

เป็นแผนการกำาจัดหรือทิ้งวัคซีนให้หมดอายุ 

เนื่องจาก รพ.สต.จะเอาตู้เย็นที่ไหนเก็บ เพราะ

ทุกวันนี้ ไม่ค่อยมีคนมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

แล้วนั้น นพ.สุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจ

ราชการ สธ.กล่าวว่า การส่งวัคซีนโควิด-19 

ไปไว้ที่ รพ.สต. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้า

ถึงบริการวัคซีนได้ใกล้บ้านที่สุด ทำาให้ง่ายและ

สะดวกมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นมติของที่ประชุม

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และ

สาธารณสุข (อีโอซี) มาประมาณเกือบเดือน

แล้ว เนื่องจากพบว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้คนไม่

มารับวัคซีนคือ เดินทางไม่สะดวก หรือไม่มีคน

พาไป สธ.จึงส่งวัคซีนโควิด-19 ทั้งซิโนแวค, 

แอสตร้าเซนเนก้า และไฟเซอร์ ไปยัง รพ.สต. 

ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่ใกล้บ้านที่สุด เพื่อให้

ประชาชนที่อยู่ห่างไกลสามารถพาผู้สูงอายุ

และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงไปฉีดวัคซีนกับเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขใกล้บ้าน นอกจากนี้ รพ.สต.หลาย

แห่งยังร่วมกับท้องถิ่นออกสำารวจประชาชน

ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและจัดวัคซีนไปบริการ

เชิงรุกถึงบ้าน โดย สธ.สนับสนุนอุปกรณ์การ

ฉีดวัคซีน และสำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.)สนับสนุนค่าฉีดวัคซีนให้กับ 

รพ.สต.ในอัตรา 40 บาท/เข็ม

“ไม่ใช่การระบายวัคซีนไปทิ้งแต่อย่าง

ใด เพราะทุกวันนี้ รพ.สต.ก็มีให้บริการวัคซีน 

อื่นๆ อยู่แล้ว เช่น วัคซีนคอตีบ ไอกรน และ

บาดทะยัก เป็นต้น” นพ.สุเทพกล่าว

นพ.สุเทพกล่าวอีกว่า จากความทุ่มเท

ของหน่วยบริการทุกระดับ รพ.สต. รวม

ถึงบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ในการจัด

บริการวัคซีน ทำาให้ประชาชนเข้ารับการฉีด

วัคซีนโควิด-19 ทุกวัน ทั้งเข็มปกติและเข็ม

กระตุ้น ซึ่งวัคซีนเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้

เราควบคุมสถานการณ์ โควิด-19 และผ่อน

คลายมาตรการต่างๆ ได้มากขึ้น และการฉีด

วัคซีนเข็มกระตุ้นขณะนี้ยังมีความสำาคัญมาก 

เนื่องจากผู้เสียชีวิตในแต่ละวันเกือบทั้งหมด

เป็นกลุ่มเสี่ยงคือ ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำา

ตัว และได้รับวัคซีนไม่ครบ

“การรับวัคซีนโควิดเพียง 2 เข็ม 

ป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอนได้น้อย

มาก ป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้

ปานกลาง แต่การฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ป้องกัน

การติดเชื้อได้มากขึ้น ป้องกันป่วยหนักและ 

เสียชีวิตได้ 93% หากฉีดเข็มที่ 4 ป้องกันติด

เชื้อเพิ่มเป็น 76% และป้องกันป่วยหนักและ

เสียชีวิตสูงถึง 99%” นพ.สุเทพกล่าว

นพ.สุเทพกล่าวอีกว่า สธ.ตั้งเป้าหมาย

ฉีดเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมมากกว่า 60% 

เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นเพียง

พอ รองรับการเปิดประเทศและใช้ชีวิตได้เป็น

ปกติ มีความปลอดภัยมากขึ้น สอดคล้องกับ

มาตรการเตรียมพร้อมโควิดสู่โรคประจำาถิ่นใน

มาตรการ 2U คือ Universal Prevention และ 

Universal Vaccination ทั้งนี้ ภาพรวมขณะ

นี้มีประชาชนฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 138 

ล้านโดส ครอบคลุมเข็มแรก 81.6% เข็มที่ 2 

ได้ 75.7% และเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ขึ้นไปได้

เพียง 40.7% จึงขอให้นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดทุกจังหวัดเร่ งประชาสัมพันธ์ถึ ง

ประโยชน์และความจำาเป็นให้ประชาชนมา

รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อให้ประเทศสามารถ

ผ่านสถานการณ์ โควิด- 19 และเข้าสู่การเป็น

โรคประจำาถิ่นได้ต่อไป.
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

แม่แจ้ง ตร.ลูกสาว ม.3 ถูกลักพาตัว

บุรีรัมย์ • วันที่ 3 มิ.ย.65 น.ส.เสาวณิต อนันตไพบูลย์  อายุ 

40 ปี ชาวบุรีรัมย์ ได้นำาข้อความสนทนาผ่านเฟซบุ๊กของ

ลูกสาวกับชายคนหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นคนหลอกล่อลักพาตัว

ลูกสาวซึ่งเรียนอยู่ชั้น ม.3 หายไป เข้าแจ้งความ สภ.เมือง

บุรีรัมย์ หลังจาก ด.ญ.โสภาวรรณ หรือน้องพลอย อายุ  

14 ปี นร.ชั้น ม.3 ได้หายออกจากบ้านเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่

ผ่านมา ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากโทรศัพท์ของเด็ก

ถูกทิ้งเอาไว้ที่บ้าน ส่วนเฟซบุ๊กของผู้ชายที่แชตหาก็บล็อก

ติดต่อไม่ได้ รู้เพียงว่าทำางานก่อสร้างตามจังหวัดต่างๆ 

ครอบครัวเกรงว่าน้องจะได้รับอันตรายจึงได้เข้าแจ้งความ

ให้ตำารวจช่วยตามหา น.ส.เสาวณิตเล่าว่า วันเกิดเหตุตน

ออกไปทำางาน ส่วนยายออกไปขายขนม พอกลับมาไม่

เจอลูกสาวพบเพียงโทรศัพท์มือถือถูกทิ้งไว้ จึงให้น้องแพร

ลูกสาวฝาแฝดซึ่งเป็นแฝดผู้พี่เปิดดูในมือถือ ก็พบมีผู้ชาย

ชื่อในเฟซบุ๊กว่า “แดน” อายุประมาณ 35 ปี แชตกับ

ลูกสาวทางเฟซเพียงไม่กี่เดือน ได้แชตนัดแนะให้ลูกสาว

ออกไปหา ก่อนที่ลูกสาวจะหายตัวไปติดต่อไม่ได้จนถึง

ขณะนี้ กลัวว่าจะถูกหลอกล่อไปทำาอะไรไม่ดีหรืออาจได้

รับอันตรายได้ อยากฝากถึงชายคนดังกล่าวหากยังมีสำานึก

ควรจะพาน้องกลับมาส่งที่บ้าน เพราะตอนนี้ครอบครัว

ทุกข์ ใจมาก หากพากลับมาส่งบ้านอย่างปลอดภัยจะไม่

เอาเรื่อง

ผัวเมียสู้ชีวิตขายข้าวกะเพรา 25 บาท

ชลบุรี • วันที่ 3 มิ.ย. ที่หน้าสวนสุขภาพ เทศบาลเมือง

ชลบุรี มีสองผัวเมียมาเปิดร้านกะเพราอิ่มจุก โดยช่วยกัน

ผัดกะเพรา ทอดไข่ดาว เพื่อเตรียมขายลูกค้าที่ทยอยมา

ซื้อกันไม่ขาดระยะ จากการสอบถามลูกค้าที่มาซื้อข้าวราด

กะเพราห่อละ 25 บาท ไข่ดาวฟองละ 5 บาท ได้รับคำา

ตอบว่าราคาถูก กินห่อเดียวก็อิ่มแล้ว บางคนมาซื้อถึง 4 

ห่อไปรับประทานที่บ้าน พร้อมยอมรับว่าช่วงนี้ของราคา

แพงมาก ลำาพังจะซื้อหมูหรือไก่ไปทำากินเองก็แพง ซื้อ 

รับประทานดีกว่าทำากินเอง นายเรืองสิทธิ์ ขจรไกรเลิศ 

เจ้าของร้านกะเพราอิ่มจุกกล่าวว่า ตั้งร้านมาแล้ว 3 สัปดาห์ 

มีลูกค้ามาซื้อจำานวนมาก ที่มาขายเพราะต้องการสวน

กระแสเศรษฐกิจ อาศัยขายถูกหน่อยแต่ขายได้จำานวนมาก 

ก็จะมีกำาไรมาก คนกินอยู่ได้ คนขายอยู่ได้ มีทั้งกะเพรา

ไก่-หมู ไก่กระเทียม ห่อละ 25 บาท และมีไข่เจียว ไข่ดาว

ไร้น้ำามันฟองละ 5 บาท ที่สำาคัญไม่ใส่ผงชูรส ใช้หมูไก่ที่

มีคุณภาพ ข้าวหอมมะลิ นอกจากนี้คนแก่ คนด้อยโอกาส  

คนพิการรับประทานฟรี. 

นครศรีธรรมราช • โจ๋เมือง

คอนเปิดศึกตะลุมบอนหน้าผับ 

“คลับ 99” กลางเมือง ผลตาย

ทั้ง 2 ฝ่าย การ์ดผับถูกลูกหลง 

รวม 3 ศพ เจ็บสาหัส 1

เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 

3 มิ.ย.65 พ.ต.ท.มนตรี วรรณคง  

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรี 

ธรรมราช  รับแจ้งเหตุกลุ่มวัย

รุ่นทะเลาะวิวาททำาร้ายร่างกาย

กัน ได้รับบาดเจ็บสาหัสจำานวน 

4 ราย บริเวณลานจอดรถหน้า

ผับ “คลับ99” ริมถนนสายพัฒนา 

การคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง

นครศรีธรรมราช มีผู้บาดเจ็บ

สาหัส 4 ราย จึงประสาน  พ.ต.อ. 

นัษฐวุฒิ ทองทิพย์ ผกก.สภ.เมือง

นครศรีธรรมราช, พ.ต.ท.ธีระพล 

พุ่มชัย รอง ผกก.ป., ชุดสืบสวนฯ 

รุดไปยังที่เกิดเหตุ

ที่เกิดเหตุบริเวณลานจอด

รถหน้าผับ พบกลุ่มวัยรุ่นจำานวน

มากกำาลังมุงอยู่หน้าผับ พบเพียง

กองเลือดหลายจุด  ส่วนผู้บาดเจ็บ

สาหัส 4 ราย เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

ประชาร่วมใจและมูลนิธิใต้เต็ก

เซี่ยงตึ๊งได้นำาส่ง รพ.มหาราช

นครศรีธรรมราชไปก่อนหน้าแล้ว

โจ๋เมืองคอนดุยิงดับ3ศพหน้าผับ

กรุงเทพฯ • วันที่ 3 มิ.ย.65 ที่

กองบัญชาการตำารวจนครบาล 

(บช.น.) พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุข

วิมล ผู้ ช่ วย ผบ .ตร . เป็น

ประธานการประชุมและอบรม

ทางไกลผ่านจอภาพ (VDO 

Conference) ให้ความรู้แก่เจ้า

หน้าที่ตำารวจและผู้ประกอบ

การสถานบริการ สถานบันเทิง 

ผับ บาร์ คาราโอเกะ และ

สถานบริการอาบ อบ นวด 

โดยมี พล.ต.ท.สำาราญ  นวลมา 

ผบช.น., พล.ต.ต.สมนึก น้อยคง 

รอง ผบช.น.,  พล.ต.ต.สำาเริง 

สวนทอง รอง ผบช.น., นาย

ไพฑูรย์ งามมุข ผอ.สนง.

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ

อนามัย กทม.,  ผบก.น.1-9, 

สปพ., สส.บช.น.และเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์เปิดเผย

ก่อนการประชุมว่า ภาพรวม

การลงพื้นที่ตรวจสอบยังไม่

พบปัญหาควบคุมการปฏิบัติให้

ความร่วมมือในระดับที่ดี วัน

นี้กำาชับการปฏิบัติ ผู้ประกอบ

การ 2 ส่วน อาบอบนวด 34 

แห่ง และร้านประเภทอื่น 689  

แห่ง ลงระบบแอปพลิเคชัน 

Thai Stop Covid ให้เข้าตาม

แบบแผนการปฏิบัติ จากนั้น

กรุงเทพฯ จะตรวจสอบแล้ว

ออกใบรับรองผ่านมาตรฐาน

การควบคุม ให้อยู่ในกรอบที่

กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด 

ไม่ให้เกิดคลัสเตอร์แพร่ระบาด

โควิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ

ดังกล่าว เนื่องจากกรุงเทพฯ 

เป็นเมืองนำาร่องการท่องเที่ยว

ส่ วนมาตรฐ านหลั ก

นั้น พล .ต .ท .ต่อศักดิ์ กล่ าว

ว่า กทม.ดำาเนินการดูแลระยะ

การควบคุมการแพร่ระบาด

เชื้อโรค โดยเฉพาะการเปิด

ปิดสถานประกอบการให้ตรง

เวลา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วง

เรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก 

ส่วนพื้นที่มีความกังวลนั้นกรณี

สถานบันเทิง มีความจำาเป็น

ถอดหน้ากาก ถ้าผู้ ให้บริการ

ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน 

การฉีดวัคซีนให้พนักงานภายใน

ร้านไม่ต่ำากว่า 3 เข็ม รวมถึงข้อ

กำาหนดอื่นๆ ส่วนพื้นที่อาบอบ

นวด 34 แห่ง ดำาเนินการตาม

มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

กรุงเทพฯ ที่เป็นตัวแทนของทั้ง

ประเทศ หากเกิดความผิดพลาด

ขึ้นจะมีผลกระทบทั้งหมด จึงมี

การสั่งกำาชับจาก พล.อ.ประยุทธ์

ผ่าน สตช.ให้ตำารวจในพื้นที่ห้าม

ปล่อยปละละเลยเด็ดขาด ซึ่งผู้

ประกอบการต้องร่วมกันป้องกัน

ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดต่อไป.

อ่าง34แห่งต้องลงระบบแอปพลิเคชัน

โดยเมื่อ จนท.นำาร่างคน

เจ็บทั้ง 4 รายถึงห้องอุบัติเหตุ  

รพ.มหาราชฯ ได้มีกลุ่มวัยรุ่น

เพื่อนผู้บาดเจ็บทั้ง 4 รายแห่

ไปดูคนเจ็บจำานวนมาก ทำาให้ 

รปภ.ของ รพ.เกรงว่าจะเกิด

เหตุวุ่นวาย ดังนั้น พ.ต.ท.ธีระพล 

พุ่มชัย รอง ผกก.ป.จึงได้วิทยุขอ

กำาลังสนับสนุนจากตำารวจสาย

ตรวจทั้ง 7 เขตและตำารวจจราจร

กว่า 10 นายมาเฝ้าระวังเหตุ

วุ่นวายหน้า รพ. จนเหตุการณ์

ปกติไม่มีเหตุวุ่นวายแต่อย่างใด

เพราะ จนท.คุมสถานการณ์เอา

ไว้อยู่

ส่วนคนเจ็บทั้ง 4 ราย

ปรากฏว่าได้เสียชีวิตที่ รพ.จำานวน 

3 ราย ทราบชื่อคือ นายจิรโชติ 

หรือแจ๊ก ศรีนะพรม อายุ 21 ปี  

เป็น นศ.วิทยาลัยเทคนิคนคร 

ศรีธรรมราช แผนกช่างยนต์ 

ที่อยู่ 196 ม.12 ต.เชียรใหญ่ 

อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

มีบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธ

มีดเดือยไก่ เข้าบริ เวณศีรษะ

ท้ายทอย กกหูบริเวณด้านซ้าย 

รวม  2 แผลฉกรรจ์

ศพที่ 2 ชื่อนายศุภชัย 

จันทร์คงช่วย อายุ 51 ปี ทำางาน

เป็นการ์ดประจำาผับที่เกิดเหตุ  

ที่อยู่ 109/1 ม.8 ต.ควนขนุน 

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สภาพ

ศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธ 

ปืน .22 เข้าราวนมซ้าย 1 แผล 

ศพที่ 3 ชื่อ นายนฤปนาท หรือ

หลี ดีหนู อายุ 23 ปี ที่อยู่ 19 ต.ใน

เมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

สภาพศพมีบาดแผลถูกแทงด้วย

อาวุธมีดปลายแหลมเข้าบริเวณ

หน้าอก 1 แผล

ส่วนผู้บาดเจ็บ 1 รายคือ 

นายณัฐวุฒิ หรือชิก เหมกัง อายุ 

28 ปี ที่อยู่ 108/4 ต.ท่าวัง อ.เมือง

นครศรีธรรมราช มีบาดแผลถูก

แทงด้วยอาวุธมีดปลายแหลมเข้า

บริเวณหน้าท้อง 4 แผล แพทย์นำา

เข้าห้องผ่าตัดอาการปลอดภัยแล้ว

จากการสอบสวนเบื้องต้น

ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุทั้งสองฝ่าย

ได้เข้าไปเที่ยวที่ผับ “คลับ 99” ดัง

กล่าว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำานวน

มาก จนกระทั่งผับเลิกกลุ่มนักท่อง

เที่ยวได้ทยอยเดินทางกลับบ้าน

กัน แต่ปรากฏว่าที่บริเวณลาน

จอดรถหน้าผับ ยังมีนักท่องเที่ยว

วัยรุ่นจำานวนหนึ่งยืนจับกลุ่มพูด

คุยบริเวณลานจอดรถหน้าผับ จน

เกิดเหตุวัยรุ่น 2 กลุ่มเขม่นกันและ

ได้ชกต่อยตะลุมบอนกันชุลมุน มี

ทั้งใช้อาวุธมีดและปืน ทำาให้มีผู้

เสียชีวิตทั้งสองฝ่าย ฝ่ายละ 1 ศพ 

ส่วนนายศุภชัยการ์ดของผับได้ถูก

ลูกหลงกระสุนปืน .22 เข้าหน้าอก

เสียชีวิตดังกล่าว.

สงขลา • จนท.นับร้อยปูพรมค้น

ควนตั้งหวันหาเมียนมาหลบหนี

เข้าเมือง หลังจับได้แล้ว 168 คน  

เค้นสอบ 9 คนที่พยานระบุพยายาม

ทำาร้ายชาวบ้าน

ความคืบหน้าคดีฆ่าฝังดิน

นายหมัดดล บินสัน อายุ 40 ปี 

ซึ่งเป็นลูกจ้างบริษัทรับเหมางาน

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นา

หม่อม จ.สงขลา ในป่าพื้นที่   

ม.11 บ.คลองปอม ต.บ้านพรุ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยคาดว่า

เป็นฝีมือชาวเมียนมาหลบหนีเข้า

เมืองที่ร่วมกันฆ่าปิดปากขณะไป

พบโดยบังเอิญ เพราะเกรงว่าจะ

ไปแจ้งเจ้าหน้าที่

ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.65 

ชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่

ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยกำาลัง

ทหารจาก ร.5 พัน 1  และตำารวจ

กองปราบ 6 เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง

ทหารกว่า 100 คน ร่วมกันลง

พื้นที่ควนตั้งหวัน ม.11 ต.บ้านพรุ  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อหาตัว

กลุ่มชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง

ที่คาดว่าจะซ่อนตัวอยู่ในป่า หลัง

จากเมื่อวานนี้ต่อเนื่องจนถึงช่วง

เช้าจับกุมได้แล้ว 168 คน และ

จากการสอบถามชาวเมียนมาซึ่ง

จับได้อีกเมื่อเช้านี้ 10 คน ทราบว่า

ลงจากป่าเพื่อมาซื้อเสบียงอาหาร

ไปให้ชาวเมียนมาที่หลบซ่อนอยู่

ในป่าอีกหลายคน

ส่วนคดีฆ่าฝังดินเจ้าหน้าที่

ได้คุมตัวชาวเมียนมา 9 คน 

จาก 109 คนที่จับกุมได้เมื่อคืนนี้

ในบ้านเช่าไปเค้นสอบ เนื่องจาก

มีพยานเห็นว่าทั้ง 9 คนนี้เคย

พยายามทำาร้ายชาวบ้านขณะ

ซ่อนตัวอยู่ ในป่า จุดเดียวกับที่

นายหมัดดลถูกฆ่า

นอกจากนี้ ชุดสืบสวน ภ.จว.

สงขลายังคงลงพื้นที่ ไล่ดูกล้อง

วงจรปิดทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ 

เพื่อหารถที่มารับมาส่งชาวเมียนมา

ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ ซึ่งจะเป็น

อีกหนึ่งเบาะแสสำาคัญในในคดีนี้.

เร่งค้นหาเมียนมา

หลบหนีเข้าเมือง

ฆ่าลูกจ้าง‘กฟภ.’
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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ว่าประมาทไม่ได้ เพราะมีการลงคะแนนมี

การอภิปรายทุกครั้งเป็นความสุ่มเสี่ยงทุก

ครั้งที่ประมาทเมื่อไหร่ก็ร่วงเมื่อนั้น

สำาหรับเหตุการณ์กระทบกระทั่ง

กันระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณฯ ของนายชาดา ไทยเศรษฐ์ 

ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย กับนายณัฐ

วุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี พรรค

ชาติไทยพัฒนา ในช่วงค่ำาวันที่ 2 มิ.ย.นั้น 

นายวราวุธยืนยันว่าไม่มีการถึงเนื้อถึงตัวกัน 

ตนอยู่บนบัลลังก์ยังไม่เห็นเลย ไม่มีอะไร

หรอก คุยกันเรียบร้อยแล้ว คนกันเองทั้ง

นั้น แยกย้ายกันไป ไม่มีอะไร เป็นเรื่องปกติ

“ผมเองได้คุยกับทั้งพี่ณัฐวุฒิและพี่

ชาดา ตอนอยู่ในห้องประชุมก็คงมีอาการ

หงุดหงิดกันทั้งคู่ เมื่อมีการขึ้นเสียงบ้าง

อะไรกันบ้าง แต่จบแล้วก็เลิกรากันไป ไม่มี

อะไร และพูดคุยกับหัวหน้าอนุทินแล้ว ทุก

อย่างปกติ ไม่ได้มีอะไร เหมือนปกติทุก

อย่าง ไม่ได้มีอะไรเลย มันก็แค่เหตุการณ์

หนึ่งเท่านั้น ไม่ได้จะนำาไปสู่ความมีปัญหา

เรื่องการเมือง ไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง” 

นายวราวุธย้ำา

  ทั้งนี้ ระหว่างการเดินทางกลับออก

จากที่รัฐสภา นายอนุทินยังได้ โผเข้ากอด

นายวราวุธ เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีรอย

ร้าวระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง 

ขณะท่ีนายอนุทินกล่าวว่า ได้ถาม

นายชาดาแล้วว่าไม่ได้มีเรื่องกระทบกระท่ัง

กัน ได้เชิญนายชาดามาน่ังรับประทาน

ข้าวต้มร่วมกัน โดยมีนายศักด์ิสยาม ชิด

ชอบ รมว.คมนาคม และเลขาธิการพรรค

ภูมิใจไทย ร่วมด้วย นายชาดายืนยันว่าไม่

ได้มีการผลักอกกันแต่อย่างใด แต่นายณัฐ

วุฒิไม่ทราบว่านายชาดาได้รับการโอนคิว

มาจากสมาชิกคนหน่ึง แต่เอกสารในมือ

ของนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ 

มีชื่อของนายชาดาอยู่แล้ว ปัญหาดังกล่าว

คือไม่มีอะไร.

ชัชชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนที่งานพิธี

จะเริ่มเวลา 06.50 น. นายชัชชาติ สิทธิ

พันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้

ว่าฯกทม.) เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ซึ่งได้

รับความสนใจจากบรรดาข้าราชการระดับ

สูง ได้แก่ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ, นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้า

มาทักทายและพูดคุย แสดงความยินดี 

และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 

จากนั้นเวลา 07.00 น. เมื่อ พล.อ.อนุ

พงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เดินทาง

มาถึง นายชัชชาติได้เดินเข้าไปหาสวัสดี

ทักทายเนื่องจากเป็นการพบกันครั้งแรก 

โดยนายชัชชาติกล่าวกับ พล.อ.อนุพงษ์ว่า 

“ช่วยกันครับท่าน เดี๋ยวจะไปหารือ มีอะไร

ให้รับใช้ ได้ครับ” ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ ได้

กล่าวเพียงว่า “โอเค” แล้วทั้ง พล.อ.อนุ

พงษ์ นายชัชชาติ และนายสุทธิพงษ์ จุล

เจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ถ่าย

ภาพร่วมกัน 

นอกจากนี้ นายชัชชาติยังได้สวัสดี

ทักทายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.

คมนาคม ซึ่งในฐานะกำากับดูแลโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งนายชัชชาติได้กล่าว

กับนายศักดิ์สยามเพียงสั้นๆ ว่า “สวัสดี

ครับ เดี๋ยวไว้ไปหารือกันครับ” 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังพิธี

ทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 145 รูป ถวาย

เป็นพระราชกุศล พล.อ.ประยุทธ์ ได้เดิน

เข้าไปทักทายนายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภา รวมถึงคณะรัฐมนตรี และบรรดา

ข้าราชการที่เข้าร่วมในพิธี ซึ่งไม่ได้มีการ

พบกับนายชัชชาติแต่อย่างใด 

นายชัชชาติให้สัมภาษณ์อีกครั้ง

ว่า ยังไม่ได้พูดคุยกับนายกฯ หรือคณะ

รัฐมนตรี แม้ว่าเมื่อเช้าจะได้ร่วมในพิธี

งานทำาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา                                                   

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่

ท้องสนามหลวง 

นายชัชชาติยังชี้แจงถึงการไปหา

นายกฯ ว่า ไม่ใช่ ตัวเองเป็นผู้น้อย ถ้านา

ยกฯ ไม่สั่งการหรือนัดให้ไปพบ ในฐานะ

ผู้น้อยจะไปหาเองได้อย่างไร ถ้าจะเข้าไป

พบนายกฯ ต้องสั่งให้เข้าไปหา และตาม

ลำาดับการบังคับ ต้องเข้าไปพบกับ รมว.

มหาดไทย เพื่อรายงานตัวหรือรายงาน

ข้อมูลต่างๆ ก่อน ถ้าจะให้ไปขอพบนายกฯ 

คงไม่ใช่เรื่อง ส่วนประเด็นที่นายศักดิ์สยาม

ได้ทำาหนังสือเป็นทางการเพื่อขอหารือนั้น 

ได้รับหนังสือแล้ว นัดพบกันวันที่ 6 มิ.ย.

2565 เกี่ยวกับหลายประเด็น ทั้งเรื่อง

รถไฟฟ้าสายสีเขียว งบประมาณที่รัฐบาล

เอาคืนไปในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้างที่หักออกไป 90% ก็คงต้องขอคืน

มา รวมถึงจะพบกับ พล.อ.อนุพงษ์ในวัน

นั้นด้วย แต่เป็นคนละวงกับนายศักดิ์สยาม 

เพื่อแนะนำาตัวอย่างเป็นทางการ และจะ

หารือเรื่องที่ค้างอยู่ เช่น สัมปทานรถไฟ

ฟ้าบีทีเอส เรื่องภาระหนี้สิน รวมถึงเรื่อง

เบี้ยคนชราและเบี้ยผู้สูงอายุ และเรื่อง

เปิดสมัยประชุมของสมาชิกสภากรุงเทพฯ

ต่อมานายชัชชาติเดินทางลงพื้นที่

ไปตรวจสอบเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่ง

ชนเสาไฟฟ้า มีผู้เสียชีวิต 5 ราย เจ็บ 2 

คน บริเวณถนนรัชดาภิเษก ฝั่งตรงข้าม

ศาลอาญา มุ่งหน้าแยกรัชดาฯ-ลาดพร้าว 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

โดย พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ ผกก.

สน.พหลโยธิน ได้ให้ข้อมูลต่อผู้ว่าฯ กทม.

ระบุ บริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

เมื่อมีฝนตก โดยในส่วนของการปรับปรุง

ถนนทางด้านกายภาพ สำานักการจราจร

และขนส่งได้ดำาเนินการทาสีผิวถนนจราจร 

สิ่งที่เพิ่มคือการ์ดเรล (Guard Rail) เพื่อ

ลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากยานพาหนะ 

สามารถลดแรงปะทะ และสามารถป้องกัน

ความเสียหายหรือลดอันตรายให้แก่ผู้ขับขี่

และคนเดินเท้าได้

นายชัชชาติกล่าวว่า เหตุการณ์นี้มา

จากหลายองค์ประกอบ ทั้งลักษณะทาง

กายภาพ ฝนตกไม่หนักจึงอาจมีฝุ่นหรือ

คราบจับอยู่ทำาให้พื้นถนนลื่น รวมทั้งรถที่

เกิดอุบัติเหตุใช้ความเร็วเกินกำาหนด 120 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่บริเวณนี้จำากัด

ความเร็วที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การ

ป้องกันแก้ไขอาจจะต้องจำากัดความเร็ว 

มีป้ายบอกให้ชัดเจน เพิ่มตัวจับความเร็ว

อัตโนมัติเพื่อเตือนคนขับ อย่างไรก็ตาม 

ถ้าขับเร็วเกินกำาหนดก็ยากที่จะออกแบบ

ให้ได้มาตรฐาน ดังนั้นต้องช่วยกันสองทาง 

โดยคนขับก็ต้องชะลอความเร็วด้วย

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สำานัก

การจราจรและขนส่งสำารวจและรวบรวม

จุดเสี่ยงทั้งหมดในกรุงเทพฯ เพื่อทำาแผนที่

จุดเสี่ยงแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความ

ระมัดระวังในการขับขี่ โดยเฉพาะในช่วง

หน้าฝนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย คาดว่า

จะเริ่มชี้เป้าจุดเสี่ยงให้ประชาชนทราบได้

ภายในสัปดาห์หน้า

“เวลาจะแก้ปัญหา ต้องเริ่มจาก

จุดเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงก่อน ทั้งในแง่

อาชญากรรม อุบัติเหตุ น้ำาท่วม จุดรถติด 

โดยเราสามารถนำาข้อมูลเหล่านี้กำาหนด

จุดลงในแผนที่ให้เห็นว่ามีจุดเสี่ยงตรงไหน

บ้าง จุดไหนมีอุบัติเหตุมาก-น้อยแค่ไหน 

จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยก็จะเป็นสีแดงขึ้น 

และสามารถเข้าไปเร่งรัดปรับปรุงแก้ไข

ในจุดนั้นๆ ได้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบาย 

214 ข้อ ที่รวบรวมข้อมูลสถิติอาชญากรรม

และข้อมูลการรายงานจุดเสี่ยงที่รวบรวม

มาจากฐานข้อมูลในแผนที่ความเสี่ยง

กรุงเทพฯ (Bangkok Risk Map) เพื่อให้

มีการวิเคราะห์และนำาข้อมูลเหล่านั้นมา

พัฒนาสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการ

ต่างๆ ของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ให้มีความ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น” ผู้ว่าฯกทม.กล่าว

วันเดียวกัน นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) และอดีตรองผู้ว่าฯ กทม. โพสต์ 

เฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่อง “กรุงเทพ กับอนาคต 

ในวันที่งบหมด” ระบุว่า ถึงเวลาแล้วหรือ

ยังที่คนกรุงเทพต้องกลับมาคิดถึงความ

จำาเป็นในการลงทุนพัฒนาเมืองด้วยตัว

เอง เพราะกระแสข่าวการเข้ารับตำาแหน่ง

ผู้ว่าฯ กทม.พบว่ามีงบประมาณในการ

ขับเคลื่อนนโยบายในปี 2565 อยู่เพียง

ร้อยล้านบาท แม้อาจมีเงินสะสมอยู่อีก

กว่าหมื่นล้านบาท แต่ต้องไปขออนุมัติ

จากสภา กทม.สำาหรับใช้จ่ายไปจนถึงสิ้น

ปีงบประมาณนี้ 

“เมืองหลวงชั้นนำาในหลายประเทศ

ส่วนใหญ่ เช่น ลอนดอน โตเกียว โซล 

ได้มีการเปิดให้ประชาชนสามารถร่วม

ลงทุน โดยผ่านเครื่องมือทางการเงินรูป

แบบต่างๆ ได้ ทำาไมคนกรุงเทพยังไม่ได้

มีโอกาสในการลงทุนสร้างอนาคตของตัว

เอง การพัฒนากรุงเทพให้ครบทุกมิติ จะ

รองบประมาณจัดสรรจากรัฐบาลหรืองบ

ประมาณจากการเก็บภาษีอย่างเดียวคงไม่

พอ พันธบัตรเมืองเป็นตราสารหนี้ที่ออก

โดยหน่วยงานรัฐซึ่งกรณีนี้ คือเมือง ให้

ประชาชนได้ลงทุนหรือใช้เงินในอนาคต

มาใช้ หากมีการออกพันธบัตรกรุงเทพ 

(Bangkok Bond) จะทำาให้ผู้ที่สนใจหันมา

ร่วมลงทุนในการพัฒนาเมืองของเรา และ

ที่สำาคัญยังต้องการให้ประชาชนมาร่วม

ตรวจสอบโครงการต่างๆ ในฐานะผู้ลงทุน 

และสิ่งนี้จะทำาให้กรุงเทพก้าวสู่การพัฒนา

เมืองให้เป็นเมืองแห่งความหวัง เป็นเมือง

ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าปัจจุบันอย่าง

แน่นอน” นายพนิตกล่าว. 

ประสานของบประมาณไปแก้ไขปัญหาได้ 

จึงตัดสินใจไปร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย 

ถ้าพรรคจะมีมติขับออกจาก ส.ส.ก็พร้อม

รับมติพรรค

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ดูจาก

คะแนนเสียงแล้วทำาให้เสียงของรัฐบาลมี

ความมั่นคง ส่วนที่เพิ่มมา 16 เสียง ไม่

ได้เป็นเรื่องของฝ่ายค้านหรือรัฐบาล หาก 

ส.ส.คนใดเห็นว่ามีงบประมาณที่สามารถ

นำาไปพัฒนาพื้นที่จังหวัดของแต่ละคน มี

ประโยชน์ต่อประชาชนย่อมมีสิทธิที่จะ

เห็นชอบ 

เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่าเสียงที่

เกินมาเป็นการดีลสำาเร็จของพรรคภูมิใจ

ไทย นายอนุทินกล่าวพร้อมหัวเราะอย่าง

อารมณ์ดีว่า “โอ้ โห ให้ราคาขนาดนั้นเลย

หรือ พรรคภูมิใจไทยพูดเสมอว่าสนับสนุน

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ฉบับนี้” 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 

และ ผอ.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ

ผู้ประสานงานพรรคเล็ก กล่าวว่า เป็น

ไปตามที่เราคาดการณ์ ไว้อยู่แล้ว และ

เสียงที่ ได้มาเกิดจากหลายภาคส่วน ส่วน

หนึ่งได้รับจากข้อสั่งการที่ตัวเองได้รับมอบ

หมายให้ประสานงานมากกว่า อย่างที่บอก 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

เป็นแกนนำาจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้ว พรรคเล็ก

ต่างๆ เป็นทีมงานที่รู้จักและสนิทกันมาก 

เมื่อถามว่า เสียงของฝ่ายค้านที่หาย

ไปมาก ดูแล้วจะทำาให้เกมในสภาและการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ 

นายสุชาติตอบว่า ดูจากภาพเห็นแล้วว่า

เป็นอย่างไร ตนบอกเบื้องต้นอยู่แล้วว่าทำา

อะไรก็ทำาเพื่อพี่น้องประชาชน ไม่มีอะไร

ที่ทำาผิดระเบียบหรือไม่มีข่าวคราวที่ ไม่ดี 

รัฐบาลทำางานด้วยดีมาตลอด 

เมื่อถามอีกว่า เสียงส่วนหนึ่งของ

ฝ่ายค้าน เป็นเพราะจะมาร่วมงานกับ

พรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมิใจไทย

ในอนาคตใช่หรือไม่ นายสุชาติระบุว่า 

อาจจะเป็นช่วงที่นับถอยหลังการเลือกตั้ง 

ส.ส.บางท่านพยายามที่จะหมุนเวียนไปอยู่

พรรคใหม่ หรือที่อยู่ฝ่ายค้านอยากมาอยู่

รัฐบาลก็ต้องมีบ้าง ตรงนี้เราไม่สามารถ

ไปกำาหนดได้เราไม่รู้ ใครเป็นใคร แต่ทุก

สิ่งทุกอย่างต้องคิดว่าเป็นเอกสิทธิ์ของ 

ส.ส.มากกว่า 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรอง

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึง

จำานวนเสียงที่โหวตสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณฯ ที่เกินมา 15-16 เสียง และ

มีกระแสข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยไปดีลให้

รัฐบาลว่า ไม่ทราบ ต้องถามพรรคภูมิใจ

ไทย แต่อย่างที่เราเข้าใจว่างบประมาณ 

เป็นกฎหมายสำาคัญในการนำาไปใช้บริหาร

ราชการแผ่นดิน คงไม่ได้เป็นไปตามมติ

ฝ่ายค้านทั้งหมด เพราะคิดถึงประโยชน์

ประเทศชาติเป็นหลัก ไม่ใช่การล็อบบี้

ทางการเมือง

เมื่อถามว่า จำานวนเสียงที่เพิ่ม

ขึ้นจะทำาให้รัฐบาลมีความมั่นใจในเสียง

สนับสนุนการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งหน้า

หรือไม่ นายชัยวุฒิตอบว่า ตนเคยพูดมา

หลายครั้งแล้วจากการที่ประเมินเสียงของ

สมาชิกในสภา เชื่อว่ารัฐบาลจะผ่านการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจไปได้ ไม่มีปัญหา 

เคลียร์ปมกระทบกระทั่งจบ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และประธาน

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์

พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า เมื่อต้ัง กมธ.

เรียบร้อย จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2 

ต่อไป และต่อไปยังวาระ 3 อีกเดือนเศษ คง

ต้องทำางานหนักกันต่อไปเพื่อจะได้เร่งคลอด

งบประมาณปี 66 ออกมา 

ถามว่า เมื่อเห็นเสียงรัฐบาลครั้งนี้

แล้วสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจไปถึงศึก

อภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างไร นายวราวุธ 

กล่าวว่า ต้องดูเป็นกรณีๆ ไป เมื่อจบการ

อภิปรายงบประมาณแล้ว สมาชิกแต่ละ

คนอาจมีความเห็นแตกต่างกันไประหว่าง

งบประมาณกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่

สามารถนำามาวัดกันได้ ต้องคอยติดตามดู

กันไป แต่อย่างน้อยเป็นความอุ่นใจว่ามี 

ส.ส.จำานวนหนึ่งที่มีความคิดเห็นในทางที่

เรียกว่าสนับสนุนและเห็นคล้องกับรัฐบาล 

ถือเป็นที่น่ายินดี

นายวราวุธระบุว่า แต่อย่างไรก็ตาม

การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นเป็น

ครั้งสุดท้ายแล้ว ฝ่ายค้านคงจะระดม

สรรพกำาลังที่มีในการที่จะตั้งข้อสังเกตและ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ เมื่อฝ่ายค้านทำาการ

บ้านหนัก รัฐบาลเองคงต้องทำาการบ้าน

หนักไม่แพ้กัน แต่ขณะเดียวกัน แน่นอน

งูเห่า

และ 18.นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยรัก

ธรรม 

 พรรคเพื่อไทย 15 คน ประกอบด้วย 

1.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 2.นายเกรียง 

กัลป์ตินันท์ อดีต ส.ส.อุบลราชธานี 

3.นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

และประธานวิปฝ่ายค้าน 4.นายสงวน 

พงษ์มณี ส.ส.ลำาพูน 5.นายยุทธพงศ์ จรัส

เสถียร ส.ส.มหาสารคาม 6.นายวิชาญ มีน

ชัยนันท์ อดีต ส.ส.กทม. 7.นายพิเชษฐ์ เชื้อ

เมืองพาน ส.ส.เชียงราย 8.นายโกศล ปัทมะ 

ส.ส.นครราชสีมา 9.นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ 

ส.ส.ศรีสะเกษ 10.นายนพพล เหลืองทอง

นารา ส.ส.พิษณุโลก 11.นางอนุรักษ์ บุญ

ศล ส.ส.สกลนคร 12.นายอุบลศักดิ์ บัว

หลวงงาม ส.ส.ลพบุรี 13.นางสุภาภรณ์ 

คงวุฒิปัญญา ส.ส.กทม. 14 น.ส.จิราพร 

สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด และ 15.นายเผ่าภูมิ                

โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย 

พรรคพลังประชารัฐ 11 คน 

ประกอบด้วย 1.น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย 

ส.ส.สระบุรี 2.พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา 

ส.ส.จันทบุรี 3.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ 

ส.ส.ชัยภูมิ 4.นายต่อศักดิ์ อัศวเหม ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ 5.นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.                                                        

นครสวรรค์ 6 นายจักรัตน์ พั้วช่วย ส.ส. 

เพชรบูรณ์ 7.นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส. 

กาญจนบุรี 8.นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง 

ส.ส.นครศรีธรรมราช 9.นายอาดิลัน                    

อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา 10.นางกรณิศ                                                              

งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม. และ 11.นาย 

สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคภูมิใจไทย 7 คน ได้แก่ 1.น.ส.                                                                          

มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ส.ส.ลพบุรี 2.นาย                                                                        

สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ส.ส.สุโขทัย 3.นาย 

ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ส.ส.กาญจนบุรี 

4.นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา 

5.นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น 

6.นางนันทนา สงฆ์ประชา ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคประชาภิวัฒน์ และ 7.นาย   

ปวีณ แช่จึง อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ ขณะที่

พรรคประชาธิปัตย์ 6 คน ได้แก่ 1.นาย                                                                  

สาคร เก่ียวข้อง ส.ส.กระบ่ี 2.นางศิริวรรณ 

ปราศจากศัตรู ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.นพ.

บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง 4.นาย                                                                              

ธีรภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี 

5.นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรม 

ราช และ 6.นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

ขณะที่สัดส่วนของพรรคก้าวไกล 6 

คน ได้แก่ 1.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ 2.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4.นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธ

นามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 5.นายธัญวัจน์ 

กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ 

6.นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส่วนพรรคเศรษฐกิจ

ไทยได้ โควตา 2 คน คือ 1.นายบุญสิงห์                                                                          

วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ 2. น.ส. 

จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร  

พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน คือ นาย

อนุรักษ์  จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด, พรรคเสรี

รวมไทย 1 คน คือ นายสมชัย ศรีสุทธิยา

กร, พรรคประชาชาติ 1 คน คือ พ.ต.อ.ทวี 

สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ, พรรคเศรษฐกิจ

ใหม่ 1 คน คือ นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ, พรรคเพื่อชาติ 1 คน คือ 

น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ส.ส.บัญชีรายชื่อ, 

พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 คนคือ 

นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ, พรรคพลังท้องถิ่นไท 1 คนคือ นายโก

วิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พร้อมทั้ง

กำาหนดให้มีการแปรญัตติ 30 วัน มีการ

ประชุมนัดแรก 6 มิ.ย. เวลา 14.00 น. ที่

ห้องประชุมงบประมาณ 

เพื่อไทยขึงขังสอบ 7 งูเห่า

ช่วงท้ายการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม กล่าวว่า ขอบคุณประธานสมาชิก

ทุกท่าน พิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณฯ 

ที่ ครม.เสนอ สำาหรับข้อสังเกตที่สมาชิก

อภิปรายไว้ ฝากให้สมาชิกที่เป็น กมธ.

พิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน

ทุกประการ จากนั้นเวลา 01.28 น. นาย

ชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้สั่งปิดการ

ประชุม  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับผลโหวต

การลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ในส่วน

คะแนนให้ความเห็นชอบ 278 เสียง มา

จากเสียง ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค 

ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจ

ไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังท้องถิ่น

ไท พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรค

ชาติพัฒนา ที่ลงคะแนนให้ความเห็นชอบ 

ไม่มีแตกแถว รวมถึงเสียงของกลุ่มตัวแปร

อย่างพรรคเศรษฐกิจไทย จำานวน 16 เสียง

ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา 

และ ส.ส.กลุ่ม 16 จำานวน 18 คน ที่

ประกอบด้วย ส.ส.พรรคเล็กบางส่วน ได้แก่ 

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พรรคครูไทย

เพื่อประชาชน พรรคไทรักธรรม พรรค

ประชาธิปไตยใหม่ พรรคเพื่อชาติไทย 

พรรคพลังชาติไทย ที่ต่างเทคะแนนให้

ความเห็นชอบครบทุกคน

ขณะเดียวกัน ยังได้เสียงสนับสนุน

จากพรรคเพื่อไทยมาร่วมด้วยอีก 7 คน 

จาก ส.ส.ศรีสะเกษ 3 คน ที่เตรียมย้ายไป

สังกัดพรรคภูมิใจไทย ได้แก่ นพ.จาตุรงค์ 

เพ็งนรพัฒน์, นายธีระ ไตรสรณกุล และ

นางผ่องศรี แซ่จึง ส่วนอีก 4 คน ได้แก่ นาย                                      

จักรพรรดิ ไชยสาส์น ส.ส.อุดรธานี, นาย

นิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก, นายวุฒิชัย   

กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก, นายสุชาติ                                              

ภิญโญ ส.ส.นครราชสีมา รวมถึงกลุ่ม 

ส.ส.งูเห่าหน้าเก่า 4 คน จากพรรคก้าว

ไกล ที่ โหวตสวนมติพรรคมาลงคะแนน

เห็นชอบให้ฝ่ายรัฐบาล ได้แก่ นายขวัญ

เลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี, นายคารม 

พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายพีรเดช 

คำาสมุทร ส.ส.เชียงราย และนายเอกภพ 

เพียรวิเศษ ส.ส.เชียงราย นอกจากนี้ยัง

มีนายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี พรรค

ประชาชาติ ที่เป็นอีกหนึ่งงูเห่าหน้าเดิมที่

ลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาล

ขณะที่คะแนนไม่เห็นชอบ จำานวน 

194 เสียง มาจากซีกฝ่ายค้าน ประกอบ

ด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรค

เสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อ

ชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 เสียงคือ นาย

นิยม วิวรรธนดิฐกุล พรรคไทยศรีวิไลย์ 

ของนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ พรรค

พลังปวงชนไทย ส่วนคะแนนงดออกเสียง 

2 คนคือ นายชวน ประธานสภาฯ และนาย

เกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ก้าวไกล ที่เป็นอีกหนึ่ง ส.ส.งูเห่าในพรรค 

ทั้งนี้ คะแนนของฝ่ายค้านถือว่าหาย

ไป 14 เสียง จากยอด ส.ส.ฝ่ายค้านทั้งหมด 

208 คน โดยหายไปจากงูเห่าพรรคเพื่อไทย 

7 คน, พรรคก้าวไกล 4 คน, ส.ส.ประชาชาติ 

1 คน และมี ส.ส.เพื่อไทยอีก 2 คนที่ขาด

การประชุม ได้แก่ นายคมเดช ไชยศิวา

มงคล ส.ส.กาฬสินธุ์ และ นพ.สุรวิทย์ คน

สมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ภายหลัง

การประชุมว่า จากนี้จะเข้าสู่กระบวนการ

พิจารณาของ กมธ. จากนั้นจะเข้าสู่การ

พิจารณาในวาระที่สอง ซึ่งรัฐบาลขอ

ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม ขณะเดียวกันขอ

ให้เข้าใจหลักการและเหตุผล รวมถึงความ

จำาเป็นและสถานการณ์ต่างๆ ที่เข้ามา

เกี่ยวข้อง จนทำาให้การจัดทำางบประมาณ

ในครั้งนี้ยากพอสมควร ในการเฉลี่ยงบ

ประมาณ สำาหรับดูแลส่วนต่างๆ ให้ได้

อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม หวังว่าในการ

พิจารณาชั้น กมธ. หากมีการปรับลดงบ

ประมาณบางรายการออกไป และนำางบ

ประมาณจำานวนดังกล่าวไปใช้ ในโครง

การอื่นๆ ที่ ไม่ ได้ถูกบรรจุอยู่ในเล่มงบ

ประมาณ นอกจากนี้ ขอยืนยันว่าเรื่องใด

ที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนจะเร่งรัดปรับงบ

ประมาณให้ได้เพิ่มขึ้น 

ผู้สื่อข่าวถามว่า รู้สึกสบายใจต่อ

ผลการลงมติในครั้งนี้หรือไม่ เพราะเสียง

สนับสนุนให้รับร่างเสียงมากกว่าจำานวน 

ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า 

รู้สึกสบายใจที่วันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี แสดง

ให้เห็นว่า ส.ส.หลายคนเข้าใจ ขณะ

เดียวกัน ต้องยอมรับว่ามีอีกหลายคนยังไม่

เข้าใจ ซึ่งเขาอาจจะพยายามไม่เข้าใจ แต่

ตนรับได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ขอขอบคุณหัวหน้า

พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลทุกพรรค ที่

ให้การสนับสนุนการทำางานของรัฐบาล 

เพื่อจะได้ร่วมกันนำานาวาคือประเทศไทย

ของเรา ให้สามารถแล่นผ่านมรสุมไปให้

ได้ โดยเราต้องใช้เวลามากพอสมควรใน

การฟื้นคืนสภาพ และขอยืนยันว่ารัฐบาล

จะดูแลประชาชนทุกคนให้ดีที่สุด 

ต่อข้อถามว่า ผลการลงมติในวันนี้

จะสามารถสะท้อนถึงการอภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐบาลที่กำาลังจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ 

พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า อย่าเพิ่งมองไปไกล

มีความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อ

ไทย ภายหลังมี ส.ส.ของพรรคยกมือ

สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ โดยนาย

ภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค

เพื่อไทย ได้ โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่าน 

ทวิตเตอร์ ถึงการลงมติของร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณฯ พร้อมแนบไฟล์ภาพ ประกอบ

ด้วย นายจักรพรรดิ, นพ.จาตุรงค์, นายธีระ,                                                             

นายนิยม, นางผ่องศรี, นายวุฒิชัย กิตติ

ธเนศวร และนายสุชาติ 

สำาหรับรายชื่อ ส.ส.ที่นายภูมิธรรม 

โพสต์ เกือบทั้งหมดมีข่าวจะย้ายไปพรรค

ภูมิใจไทย มีเพียงนายจักรพรรดิ ที่มี

รายงานว่าจะไปอยู่พรรคไทยสร้างไทย 

ที่มีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็น

ประธานพรรค

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา 

พรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะกรรมการ

จริยธรรมพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี 

7 ส.ส.งูเห่าพรรคเพื่อไทย โหวตสวนมติ

พรรคว่า คงต้องมีมาตรการอะไรบางอย่าง

ออกมาดำาเนินการกับทั้ง 7 คน เพราะ ส.ส. 

7 คนดังกล่าว เป็นที่รู้กันในพรรคว่า ไม่

ค่อยมาร่วมกิจกรรมพรรคในช่วงหลัง ดู

แนวโน้มไม่น่าจะอยู่ร่วมกับพรรคในสมัย

หน้า บางคนมีพฤติกรรมมาตั้งแต่การโหวต

ซักฟอกรอบที่แล้ว บางคนไปเปิดตัวกับ

พรรคการเมืองอื่นชัดเจน

นายวิสุทธิ์ระบุว่า ในวันที่ 7 มิ.ย. จะ

มีการประชุมพรรคเพื่อหารือกันเรื่องการ

อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ โดยจะ

หยิบยกกรณีการไม่โหวตตามมติพรรคมา

คุยกัน ตนจะเสนอให้ตั้งคณะกรรมการ

สอบจริยธรรมทั้ง 7 คน เพื่อลงมติขับออก

จากพรรค ส่วนตัวมองว่าคนเหล่านี้ ไม่ใช่

ลูกผู้ชาย ถ้าอยากจะไปก็ให้ไปเลย วันที่ยัง

ไม่ได้เป็น ส.ส. มาขออยู่ร่วมกับพรรค ใช้

โลโก้ ใช้เงินพรรคหาเสียง แต่พอได้เป็น

ส.ส. ในวันที่พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้าน 

ก็หนีไปหาพรรคอื่นที่อุดมสมบูรณ์ อย่า

เป็นนักการเมืองที่หวังแต่ลาภยศมากกว่า

อุดมการณ์ทางการเมือง ขอให้รีบไปพรรค

เพื่อไทยจะได้สะอาดขึ้น

ส.ส.พรรคเพื่อไทยรายนี้ยังเชื่อว่า 

หลังจากนี้ ไม่น่าจะมี ส.ส.ไหลออกจาก

พรรคอีก คงสิ้นสุดแค่ 7 คนนี้ พรรคเพื่อ

ไทยไม่ได้มีแต่เลือดไหลออก แต่ที่ ไหล

เข้าก็มีเยอะแยะ เพียงแต่ขอให้เข้ามาใน

ช่วงที่ยุบสภาไปแล้ว ส่วน ส.ส.อีก 2 คน

ที่ ไม่ได้มาร่วมประชุมพรรคคือ นพ.สุร

วิทย์ เนื่องจากติดโควิดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว 

พรรครับทราบเป็นที่เรียบร้อย ส่วนนายคม

เดชแจ้งเบื้องต้นกับพรรคว่า น่าจะเกิดจาก

การกดปุ่มลงคะแนนผิด ฟังดูแล้วน่าจะ

เป็นเรื่องจริง ไม่โกหก เพราะพฤติกรรม

นายคมเดชทำางานกับพรรคด้วยดีมาตลอด 

ไม่เคยมีพฤติกรรมโหวตสวนมติพรรคเลย 

น่าจะเป็นเรื่องจริง

“นิยม” ไม่เหนียมไปอยู่ ภท.แล้ว

ขณะที่นายจักรพรรดิชี้แจงถึงกรณี

การโหวตรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประ

มาณฯ ว่า เป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส.ในการ

โหวตลงมติ ปกติแล้วการโหวต พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจ่ายที่ผ่านมา ฝ่ายค้านจะ

งดออกเสียง ไม่เคยลงมติไม่เห็นด้วย แต่

เที่ยวนี้พรรคเพื่อไทยตั้งเป้าไม่เห็นด้วย ขัด

กับวัฒนธรรมการลงมติในอดีต ดูแล้วไม่

น่าจะถูกต้อง ถ้าจะให้ตนโหวตไม่เห็นด้วย

ตามมติพรรค คงทำาไม่ได้ จึงตัดสินใจโหวต

สวน และเป็นเรื่องน่าแปลกที่พรรคโหวต

ไม่รับหลักการ แต่กลับไปร่วมเป็น กมธ. ดู

แล้วไม่ค่อยดี ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

ส.ส.อุดรธานีรายนี้ยังกล่าวว่า หลัง

จากนี้หากพรรคจะเรียกไปชี้แจงต่อคณะ

กรรมการบริหารพรรค หรือคณะกรรมการ

จริยธรรมพรรคพร้อมไปชี้แจง และจะ

ตั้งคำาถามกลับด้วยว่า เหตุใดถึงให้ โหวต

ไม่รับหลักการขัดกับวัฒนธรรมการโหวต

กฎหมายงบประมาณ พรรคต้องตอบ

คำาถามให้ได้ ไม่ใช่แค่ตอบตน แต่เป็นการ

ตอบข้อสงสัยของประชาชนด้วย ไม่ใช่

พนักงานบริษัทที่ใครจะมาสั่งอะไรได้ แต่

มาจากประชาชนจึงมีเอกสิทธิ์ในการโหวต

 “ส่วนอนาคตทางการเมืองที่ถูกมอง

จะไปอยู่พรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิง

สุดารัตน์นั้น ยังไม่สามารถตอบได้ ให้เป็น

เรื่องอนาคต ยังพูดและสรุปอะไรตอนนี้

ไม่ได้ ขอให้เป็นไปตามเวลา รวมถึงการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีก็ไม่สามารถ

ตอบล่วงหน้าได้เช่นกันว่าจะโหวตในทาง

ใด เพราะยังไม่ถึงเวลา หากพรรคจะมีมติ

ขับออกจากพรรค เพราะไม่ปฏิบัติตามมติ

พรรค ยินดีรับบทลงโทษ แต่พรรคต้องมี

ความชัดเจนตอบคำาถามข้อสงสัยของตน

ให้ได้เช่นกัน” นายจักรพรรดิระบุ

ส่วนนายนิยมได้ออกมาชี้แจงเช่น

กันว่า ไม่เห็นด้วยกับมติพรรคให้ โหวต

ไม่รับหลักการ เพราะเรื่องงบประมาณ

เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชน 

อย่างไรก็สมควรโหวตให้ หรือเต็มที่ก็งด

ออกเสียง ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยโหวต

งดออกเสียงมาตลอด แต่เที่ยวนี้ให้ไม่

รับหลักการ จึงจำาเป็นต้องโหวตสวนมติ

พรรค ส่วนอนาคตทางการเมืองนั้น คง

ไม่ได้อยู่กับพรรคเพื่อไทยอีก จะไปอยู่กับ

พรรคภูมิใจไทย เป็น ส.ส.อยากทำางาน

ให้ประชาชน แต่การเป็นฝ่ายค้านไม่มี

งบประมาณลงพื้นที่ ไปช่วยแก้ปัญหาให้

ชาวบ้านได้ ถ้าเป็นรัฐบาลอย่างน้อยช่วย


